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วารสารฅนสหกรณ์ฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2559 ทีมงานวา
รสารฅนสหกรณ์ได้พิจารณาปรับปรุงรูปแบบการนำาเสนอ ในห้วงเวลาปี
หน้าซึ่งเป็นห้วงเวลาการก้าวสู่ศตวรรษที่สองของการสหกรณ์ไทย ทีมงาน
วารสารได้เตรียมการลงไปประสานกับสหกรณ์ที่เป็นตัวแบบที่ดีสำาหรับ
การเป็นองค์การธุรกิจของสมาชิกและชุมชน เพื่อนำาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
มาเล่าสู่กันฟังอย่างต่อเนื่อง

เราหวังว่าสมาชิกวารสารจะได้ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
นวตักรรม และขอ้มลูข่าวสารเพือ่ประโยชนใ์นการนำาไปประยุกต์ใช้สำาหรบั
การยกระดบัขดีควา มสามารถของสหกรณ ์อกีทัง้การตัง้รบักบัสถานการณ์
ทีจ่ะมาพรอ้มกบัความเสีย่งและโอกาสทีท่า้ทายอยา่งมัน่คงดว้ยคณุคา่และ
หลักการสหกรณ์

                                     จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
                                     บรรณาธิการ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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ใ น แ ว ด ว ง ค น ส ห ก ร ณ�

สถานการณ์ในปัจจุบันที่คนทั่ว
โลกตระหนกัเหน็ขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ ตลาดเสร ี
(Free market) น้ัน ไมอ่าจตอบโจทย์แกค่น
ส่วนใหญ่ในสังคมได้ และหากรัฐไม่กำากับ
ดูแลผู้ที่มีอำานาจต่อรองในตลาดได้ ปัญหา
จริยธรรมวิบัติ (Moral hazard) ย่อมเติบ
กล้าและเป็นภัยต่อคนชั้นกลาง ผู้ประกอบ
การรายย่อยและเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วน
ใหญ่ในประเทศ

ปรากฏการณค์วามลม้เหลวในตลาด
การเงินอเมริกา ชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจาก
กฎหมายทีม่ชีอ่งโหวแ่ละการกำากบัดแูลของ
รฐัทีต่ามไมทั่นนวตักรรมการเงนิ เปน็ตน้ตอ
ใหญ่ที่สถาบันการเงินกลายเป็น “เจ้ามือ” 
ในการปลอ่ยสินเชือ่แบบหละหลวมใหก้บัลกู

หนีท้ีม่ศีกัยภาพการชำาระคนืต่ำา โดยไมม่ใีคร
ยอมเป็นเจา้ภาพในความเสีย่งท่ีเกดิขึน้ จน
ในที่สุด รัฐบาลจำาเป็นต้องออกมาเอาภาษี
ของประชาชนไปอุม้ธนาคารทีเ่กดิวกิฤต ใน
ขณะที่ผูบ้ริหารธนาคารกลับยงัได้รับโบนสั
ก้อนโต โดยไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด!

เหตุการณดั์งกลา่วหลายฝา่ยออกมา
พดูถงึวา่เปน็ “เหตเุกดิยาก” หมายความวา่ 
เป็นเหตุการณ์ที่นานๆ จะเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง 
และไม่มีทางป้องกันได้ !

คำ อธิบายปรากฏการณ์เกิดขึ้นยาก
ด้วย “หงส์ดำ : Black Swan” 

ตาเล็บ เป็นอดีตนักวิเคราะห์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ในวอลสตรีท อเมริกา ที่

เรียนรู้จากทฤษฎี

หงส์ดำ 
และวิธีการหาหงส์เทา

Nassim Nicholas Taleb: ตาเล็บ

จุฑ�ทิพย์  ภัทร�ว�ท
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เป็นนักคา้ตราสารอนพุนัธใ์นอเมรกิา เขาได้
อธิบาย “เหตุเกิดยาก” ว่า “หงส์ดำา” เพื่อ
เปน็สิง่เตอืนสตถิงึความเชือ่ของชาวยโุรปใน
สมยัก่อนทีเ่ชือ่วา่ หงสม์แีต่สีขาว จวบจนใน
ศตวรรษที่ 17 เมื่อค้นพบ “หงส์ดำา” เป็น
ครั้งแรกในทวีปออสเตรเลีย ตนจึงเลิกเชื่อ
ว่า หงส์ทุกตัวในโลกล้วนเป็นสีขาว! 

ตาเล็บให้ข้อคิดว่า เหตุเกิดขึ้นยาก
แบบห่านดำา มักจะซ่อนตัวอยู่นอกเหนือ
การรับรู้ของคนในสังคม ไม่ต่างกับคน
ยุโรปที่มองไม่เห็นห่านดำาในออสเตรเลีย 
เขาได้เขียนหนังสือชื่อ “Black Swan” ใน
ปี 2010  “ระบอบเศรษฐกิจโลก ดูเหมือน
จะมเีสถยีรภาพแตแ่ทจ้รงิแลว้มนัสรา้งหา่น
ดำาทีม่อีานภุาพทำาลายลา้งสงู” เขาไดเ้ตอืน
ว่า ปรากฏการณ์ทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกจิทีเ่กิดจากการกระทำาของมนษุยท์ีม่ี
ความไมแ่นน่อนเกนิกวา่ทีเ่ราคาดวา่ไดค้รบ
ถ้วน แถมยังไม่ความซับซ้อนและเกี่ยวโยง
ขา้มพรมแดนสงูขึน้เรือ่ย ๆ  ในยคุโลกาภิวตัน์

ทฤษฎีหงส์ดำ สู่กระบวนการ
แสวงหาหงส์เทา

ทฤษฎีหงส์ดำาของตาเล็บ อธิบาย
วา่ “ความรูไ้มไ่ดข้ึน้กบัข้อมลูขา่วสารเสมอ
ไป และขอ้มลูขา่วสารสว่นใหญใ่นโลกไมใ่ช่
ความรู ้และทีส่ำาคญั เขาเหน็วา่ ขอ้มลูทีเ่ปน็
หลกัฐาน (ซ่ึงมไีมม่ากนัก) กย็งัมีความสำาคัญ
มากกว่าทฤษฎี”

เขาให้ความคิดว่า “การด่วนสรุป
หรือเชื่อตามความรู้เก่า ๆ ที่สอนกันมานั้น
เปน็เรือ่งท่ีไม่กอ่ใหเ้กดิภูมปิญัญาแกต่นเอง 
แต่หน้าที่ของมนุษย์ทุกคน คือ การเรียนรู้
เพื่อที่จะหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำามาสร้าง
คุณค่าใหม่ ๆ”

ในหนงัสอืของตาเลบ็ในสว่นทีส่าม 
เขาไดก้ลา่วถึงกระบวนการลองผดิลองถูกท่ี
จำากัดขอบเขต ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สามารถ
มองเหน็อโุมงคแ์หง่ความเปน็ไปไดส้ำาหรบัลด
ความเสีย่งอยา่งมีนยัสำาคัญ ซึง่กระบวนการ
ดังกล่าวเขาเรียกว่า “หงส์เทา” หรือการ
แสวงหาความแน่นอนบนความไม่แน่นอน 
และในอีกตอนหนึ่งของหนังสือ เขายัง
กล่าวถึงกระบวนการ “กินรวบ” ในสังคม
ทีม่คีวามซบัซอ้น ซึง่ผูค้นในสงัคมมกัจะลมื
ข้อเท็จจริงว่า “โอกาสย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ
ในยามที่สังคมเคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งอาจ
เรียกว่า ความไรร้ะเบยีบ อยา่งเช่นกรณขีอง
ไมโครซอฟต์ที่สามารถเอาชนะแอปเปิลใน
ตลาดคอมพวิเตอร ์ทัง้ ๆ  ทีส่นิคา้มคีณุภาพต่ำา

กล่าวถึงปัญหาของกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ของมนุษย์ที่ขัดแย้งในตัวเอง โดยที่เปาหมาย

ต้องการเปดกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ แต่กลับนําวิธีการ
ที่คับแคบจากข้อมูลในอดีตมาเป็นกรอบเพื่อกําหนด
วิธีการ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นผลผลิตที่ไร้คุณค่า 

แต่เชื่อว่าเป็นผู้นําที่มีปริญญาบัตรรับรอง

กว่า ซ่ึงพิสูจน์ใหเ้หน็แล้ววา่ โอกาสเกิดขึน้ได้
เสมอในยคุขอ้มลูขา่วสาร แตค่นฉลาดกต็อ้ง
ไมย่ดึตดิกบัโชคหรอืโอกาสเพยีงอยา่งเดยีว

เขาไดก้ลา่วถงึปญัหาของกระบวนการ
ถา่ยทอดความรูข้องมนษุยท์ีข่ดัแยง้ในตวัเอง 
โดยที่เป้าหมายต้องการเปิดกระบวนทัศน์
ใหม ่ๆ  แตก่ลบันำาวิธกีารทีค่บัแคบจากขอ้มลู
ในอดีตมาเป็นกรอบเพื่อกำาหนดวิธีการ ดัง

นั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นผลผลิตท่ีไร้คุณค่า 
แต่เชื่อว่าเป็นผู้นำาที่มีปริญญาบัตรรับรอง

บทสง่ทา้ยของเขาถอืเปน็กุญแจดอก
สำาคัญ ซึ่งมีความแตกต่างจากแนวคิดเดิม 
คือ เขาเชือ่วา่มนุษย์ทกุคนมกีลวธิานในการ
ป้องกันตัวเองอย่างเท่าเทียมกัน และต้อง
นำามาใชเ้พือ่ปอ้งกนัตัวเองใหพ้น้จากอวชิชา 
ดว้ยการทดลองทำาอยา่งมแีบบแผนและหา
ข้อสรุปเพื่อสร้างความมั่นใจด้วยตนเอง 

แนวคิดทฤษฎีหงส์ดำาของทาเล็บ
ในการคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้า ทำาให้
บรรดากองทุนรวมจำานวนมากในสหรัฐ
ได้เอาวิธีการของเขาไปใช้เป็นกลยุทธ์การ
วเิคราะหก์ารลงทุนทีเ่รยีกวา่ Risk metrics 
อย่างแพร่หลาย

ที่มา: Nassim Nicholas Taleb. (2010) 

The Black Swan.
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ความท้าทายของการพัฒนาสหกรณ์ในอัลเบอต้า
สหกรณ์มบีทบ�ทสำ คญัในภูมทิศัน์ท�งเศรษฐกจิของอลัเบอต�้ ตลอดม�จนถงึปจจบุนั   สหกรณถ์กูกอ่ตัง้ขึน้

เมื่อช�วน�ต้องก�รก�รเข้�ถึงแหล่งทรัพย�กร และตล�ดในร�ค�ที่เปนธรรม คว�มจำ เปนเหล่�นี้ได้เปลี่ยนไปในปจจุบัน 
เช่นเดียวกับบทบ�ทของสหกรณ์ ประโยชน์ที่สหกรณ์ให้แก่สม�ชิกตลอดจนก�รว�งโครงสร้�งใหม่ในก�รจัดก�รธุรกิจ
ของสหกรณ์

เตอร์ ริเวอร์ แรลเวย์ ระดมทุนได้ 3.4 ล้าน
ดอลลารเ์พือ่ใชใ้นการซือ้และดำาเนนิงานทาง
รถไฟระยะสัน้ระยะทาง 90 กม. ได ้สว่นสห
กรณซ์ลักัวโด ออฟพอทนูต้ีิ ดีเวลลอปเม้นท์  
ไดเ้งนิทนุจำานวน 220,000 ดอลลาร ์สำาหรบั
แผนธุรกิจเนื้อสัตว์ในชุมชน

ทัง้สามสหกรณเ์ปน็ตวัอยา่งทีด่เียีย่ม
ของการทีช่มุชนสามารถควบคมุการพัฒนา
ทางเศรษฐกจิของตนได ้ทัง้ยงัรกัษาอตัลกัษณ์
ทอ้งถิน่ไวแ้ละดำาเนนิการโดยพิจารณาถึงมมุ
มองดา้นการลงทนุดว้ยในคราวเดยีวกนั ความ
สำาเรจ็ดงักลา่วแสดงใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชัดเจนจาก
การมีสว่นรว่มอยา่งสูงในกระบวนการพฒันา
ระบบเศรษฐกจิของชมุชน พวกเขาได้แสดง
ให้เห็นว่าชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ไม่ใช่

ใ น แ ว ด ว ง ค น ส ห ก ร ณ�
สว.สก.

การพัฒนาสหกรณ์ในอัลเบอต้า

ในชว่งไมก่ีป่ทีีผ่า่นมานี ้มสีหกรณ ์3 
แหง่ทีแ่สดงใหเ้หน็แนวปฏบิตัทิีด่ ีในการสง่
เสรมิความย่ังยนืทางเศรษฐกจิในระยะยาว  
ดังเช่นสหกรณเ์วสลอ็คเทอรม์นิอล สามารถ
ระดมทนุไดม้ากถึง 2.2 ลา้นดอลลารเ์พือ่การ
ซือ้และขยายโรงเกบ็เมลด็พนัธุ ์สหกรณแ์บต

รัฐอัลเบอต้า

8 ฅนสหกรณ�
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รฐับาล ทีจ่ะตอ้งเปน็ผูผ้ลกัดนักระบวนการ
ใหเ้กดิข้ึน ซึง่วารสารในฉบบัหนา้จะไดน้ำามา
เสนอแก่ท่านผู้อ่าน

แม้จะมีตัวอย่างที่ดี แต่กลับมี
สหกรณ์ใหม่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่แห่ง ทั้งนี้เป็น
เพราะสหกรณ์ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ
ที่สำาคัญได้แก่

1. จุดมุ่งหมายในการลงทุน -แม้
สหกรณ์จะระดมเงนิทนุไดม้ากเมือ่เทยีบกบั
ขนาดของธุรกิจชุมชน แต่ก็นับเป็นจำานวน
ที่ต่ำากว่าบรรทัดฐานเมื่อมองจากมุมมอง
ของ นักลงทุน แม้สหกรณ์จะสามารถจ่าย
เงนิปนัผลคา่หุน้ แตอ่าจยงัไมคุ่ม้คา่กบัการ
ลงทนุหากมองในมมุมองของนกัลงทนุทัว่ไป 
ในขณะทีน่กัสหกรณจ์ะรูส้กึดกีบัผลตอบแทน
ทีไ่มใ่ชต่วัเงนิ ซึง่หมายถงึการมสีว่นรว่มเปน็
เจ้าของธุรกิจที่สำาคัญต่อชุมชนและรู้ว่าเขา
จะสามารถมีส่วนในความอยูร่อดของชมุชน
ที่ตนอาศัยอยู่ในระยะยาว

2. สหกรณม์กัใชเ้วลาในการพฒันา
ธุรกิจมากกวา่ธรุกจิเอกชนทัว่ไป -  โดยพืน้
ฐานการดำาเนนิงานตามหลกัประชาธปิไตย
ภายใตก้ารมสีว่นรว่มของสมาชกินัน้ จำาเปน็
ที่สมาชิกต้องติดต่อสื่อสารและ เรียนรู้จาก
กันมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อ มั่นไว้วางใจ  

ซึ่งถือเป็นการสร้างทุนทางสังคม นอกจาก
นี้ ยังต้องมีผู้นำาที่มองการณ์ไกลและมีการ
บริหารจัดการที่ดี และเป็นผู้ที่เข้าใจและ
มองเหน็วา่สหกรณจ์ะสามารถใหป้ระโยชน์
แก่ชุมชนในวงกว้างได้ โดยที่ผู้นำาคนนั้นไม่
หวังผลตอบแทนทางการเงินมากเท่าที่เขา
จะได้หากบริหารงานธุรกิจเอกชนอื่น  นัก
ลงทนุทัว่ไปในธรุกจิมักจะมคีวามอดทนนอ้ย
กวา่ในการรอการตดัสนิใจตามกระบวนการ
ประชาธปิไตยซึง่ใช้เวลานานและจำาเปน็ต้อง
ให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นในวงกว้าง

3. ข้อจำากัดด้านกฎเกณฑ์และข้อ
ยกเวน้ปจัจบุนัทีใ่หแ้กส่หกรณ ์ทำาใหส้หกรณ์
ตอ้งถูกจำากัดเม่ือตอ้งพิจารณาการระดมทนุ
ที่มากขึ้นในชุมชน 

4. การขาดความเข้าใจในรูปแบบ
ธุรกิจสหกรณ์ - สหกรณ์แต่ละแห่งที่กล่าว
มาได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาของ
ตนจากบุคคลภายนอกหลายระดับ เช่น 
ข้าราชการ ที่ปรึกษา นักพัฒนาเศรษฐกิจ 
เปน็ตน้ อยา่งไรกต็าม แม้บคุคลหรือองคก์ร
ตา่ง ๆ  เหลา่นีจ้ะมีความรู้เปน็อยา่งดใีนธรุกจิ
ของตน แตส่ว่นมากยงัขาดความเขา้ใจเรือ่ง
พื้นฐานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสหกรณ์
ในบริบทของการเป็นองค์การธุรกิจของ

ประชาชน
5. การเข้าถึงแหล่งเงินกู้และการ

ทำาใหไ้ดต้ามมาตรฐานเรือ่งความเสีย่ง - แม้
สหกรณจ์ะสามารถแกป้ญัหาโดยการระดม
ทนุจากนักลงทนุในชมุชนได ้แตส่หกรณย์งั
พบปญัหาในการเขา้ถงึแหลง่เงนิกูท้ีจ่ำาเปน็ 
การจดัตัง้ธรุกจิหรอืในการประกนัฐานะการ
เงินของตนในระยะเริม่ตน้กอ่ตัง้ แมจ้ะดำาเนนิ
ธุรกิจได้ค่อนข้างดี แต่สหกรณ์รายใหม่ ๆ 
มักจะไม่สามารถคงอัตราส่วนทางการเงิน
ตา่ง ๆ  ทีส่ถาบนัการเงินกำาหนดเพือ่เปน็ตวั
บอกระดบัความเสีย่งไวใ้นระดบัทีด่ไีดใ้นชว่ง
แรก ๆ  ดงันัน้ เมือ่สหกรณเ์ขา้หาสถาบนัการ
เงินเพื่อขอเงนิกู้ และมอีตัราส่วนหนีต้อ่ทนุ 
(debt equity ratio) ต่ำาถึง 1:3 สถาบัน
การเงินแบบดั้งเดิมจึงมักจะไม่ค่อยอยาก
ช่วยเหลือสหกรณ์นัก

ขอ้เสนอในการพฒันาสหกรณเ์พือ่ให้
สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ  
เพือ่ใหช้าวอลัเบอรต์า้สามารถควบคมุธรุกจิ
ของตนได้ทั้งยังคงอัตลักษณ์ของตนไว้ โดย
ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนสหกรณ์ 
รัฐบาล ภาคส่วนเอกชน สถาบันการเงิน 
และองค์กรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ  
ซึ่งจะทำาให้เกิดองค์ประกอบสำาคัญต่อไปนี้

• การพฒันาของโครงการรว่มระหวา่ง
ภาคสว่นรัฐบาลและเอกชนซึง่ไดร้บัทนุจาก 
Co-op Venture Fund ซึง่สามารถนำาไปใช้
ในการลงทนุทางตรงทัง้ในสหกรณใ์หมแ่ละ
สหกรณ์เดิมที่ต้องการขยายธุรกิจ

• การสนับสนุนให้ชาวอัลเบอต้า 
ลงทุนในสหกรณ์ในท้องถ่ินของตนและได้
ผลตอบแทนที่สามารถเลี้ยงตนเองได้หลัง
เกษียณ

• การพฒันาโปรแกรมลดหยอ่นภาษี
ทอ้งถิน่ของชมุชนอลัเบอตา้ ซึ่งสามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ได้กับสหกรณ์และธุรกิจของ
ชุมชนอื่น ๆ 

• การพัฒนากระบวนการกองทุน
สหกรณ์เวสล็อคเทอมินัล
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สำาหรบัการลงทนุเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในชมุชน 
(Community Economic Development 
Investment Fund: CEDIF) ซึ่งคล้ายกับ
กระบวนการที่ใช้ในโนวาสก๊อตเทีย ทั้งยัง
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัเรือ่งการลดหยอ่นภาษี
และเงินออมเพื่อชีวิตหลังเกษียณ และการ
ทำาเอกสารหนังสือชี้ชวนที่ง่ายขึ้น

• การสนบัสนนุการพฒันาสหกรณท์ี่
ดขีึน้แบบไมเ่สยีคา่ใชจ่้ายหรือตน้ทนุต่ำาเพือ่
สหกรณ์ใหม่และสหกรณ์เดิม รวมถึงการ
พฒันาเครือข่ายที่ปรึกษาที่มปีระสบการณ์
ในธรุกิจทีเ่กีย่วขอ้งสำาหรบัสหกรณใ์หมแ่ละ
ที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

องค์ประกอบสำาคัญประการหนึ่ง 
ที่อยากกล่าวถึงในที่นี้ คือ การค้ำาประกัน
เงินกู้โดยรัฐบาลแต่ประเด็นดังกล่าวมีข้อ
โต้แย้งที่สำาคัญดังนี้

1.หน่วยงานรัฐช้ีให้เห็นว่าแนวคิด
เร่ืองการค้ำาประกันเงินกู้จะส่งผลทางลบ
อย่างมากต่อรัฐบาล โดยอิงจากเรื่องการ
ลงทุนที่อื้อฉาวของรัฐบาลในช่วงทศวรรษ
ที่ 1980   นอกจากนี้ยังคิดว่ารูปแบบการ
ลดหย่อนภาษีมีแนวโน้มว่าจะได้รับการ
สนับสนุนมากกว่า

2. การสนทนากลุ่มกับนักสหกรณ์
ปจัจบุนัเปดิเผยวา่ แมส้หกรณจ์ะคิดวา่การ
ค้ำาประกนัเงนิกูจ้ะมปีระโยชน ์แตพ่วกเขาก็
คดิวา่การสนบัสนนุเรือ่งเงนิหลงัเกษยีณและ
การลงทนุเพือ่ลดหย่อนภาษีจะมปีระโยชน์
ต่อการระดมทุนมากกว่า สหกรณ์บางแห่ง
รู้สึกว่าด้วยโครงการเหล่านี้ จะทำาให้ตน
สามารถระดมทุนได้เป็นจำานวนมาก และ
มอัีตราส่วนหน้ีตอ่ทนุทีดี่ข้ึนและเพ่ิมโอกาส
ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่อไป

กองทุนร่วมลงทุนในสหกรณ์
เงินทุนตั้งต้นที่มาจากภาคส่วน

สหกรณ ์เครดติยเูนยีนตา่ง ๆ  สหกรณต์า่ง ๆ  
ทีม่ัน่คง องคก์รเพือ่การกศุล และบคุคลตา่ง 
ๆ จะถูกบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
บริหารซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนผู้ลงทุนใน
กองทุนและบุคคลอิสระจากส่วนอื่น ๆ ใน
ระบบการพัฒนาสหกรณ์ท่ีเสนอขึ้นเพ่ือ
ให้เกิดความเป็นกลางในการประเมินการ
ลงทนุ คณะกรรมการบรหิารของกองทนุหรอื
คณะกรรมการการลงทนุของคณะกรรมการ
บรหิารจะเปน็ผูต้ดัสนิใจลงทุน การลงทุนนี้
จะสามารถใช้สนบัสนนุการลงทนุในสหกรณ์
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

• การแปลงสนิทรัพยเ์ปน็หลกัทรพัย ์ 
ทำาให ้สหกรณเ์วสต้อค เทอมนิอลสามารถมี
เงนิตัง้ตน้ในการซือ้โรงเกบ็เมลด็พนัธุไ์ด ้หรอื

สหกรณ์แบตเตอร์ ริเวอร์ แรลเวย์
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จ่ายคืนเงินลงทุนนั้นคืน
• การลงทุนท่ีปลอดการค้ำาประกัน

ในกรณีที่สหกรณ์สามารถระดมทุนได้แล้ว
เปน็สว่นใหญแ่ตย่ังตอ้งการแหลง่เงินกูเ้พือ่
จัดหาทุนส่วนที่เหลือ สหกรณ์ก็สามารถใช้
เงนิทนุดงักลา่วเบือ้งตน้ไปก่อนไดห้ากธุรกจิ
สหกรณย์งัไมส่ามารถดำาเนนิงานไดด้แีละเขา้
เกณฑ์มาตรฐานด้านความเส่ียงของสถาบนั
การเงินทั่วไป

ตารางขา้งล่างน้ีแสดงใหเ้หน็ตัวเลข
ประมาณการขัน้ต่ำาของเงนิทนุทีจ่ะสามารถ
จัดหาได้ โดยจะมีกองทุนร่วมลงทุนจาก
รัฐบาลในอัตราส่วน 1 ต่อ 1

บางสหกรณ์ สามารถนำาเงนิลงทนุทีร่ะดมได้
ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาที่มีโครงสร้าง
และโอกาสการลงทุนที่ดีกว่า

• การลงทนุระยะแรกทีม่คีวามเสีย่ง
สงู – เงนิกองทนุสามารถถกูนำาไปใชเ้ปน็เงนิ
ลงทนุ“ระยะแรก” ในโครงการของสหกรณ์
ได ้ไมว่า่สหกรณจ์ะมสีนิทรพัยล์งทนุอยูแ่ลว้
หรือไม่ก็ตาม เงินลงทุนระยะแรกนี้จะช่วย
ทำาให้ผู้บริหารสหกรณ์ระดมทุนในส่วนที่
เหลือทีจ่ำาเปน็จากสมาชกิไดอ้ยา่งมัน่ใจมาก
ขึน้ เพราะถอืวา่มเีงนิลงทนุระยะแรกเปน็ตัว
สำารองไวแ้ลว้ ซึง่เงนิลงทนุระยะแรกดงักลา่ว
จะถกูจ่ายคนืหลงัจากทีส่หกรณส์ามารถระดม
ทุนได้ครบ   ตัวอย่างเช่น กรณีของสหกรณ์
บา้นผูส้งูอายทุีต่อ้งจา่ยเงนิมดัจำาค่ากอ่สรา้ง
โดยใชเ้งนิลงทนุระยะแรกไปกอ่น ตอ่มาเมือ่
ทกุยนูติถกูขายให้แกผู่อ้าศยัจนครบจงึมกีาร

แม้จำานวนเงนิกองทุนขา้งตน้นีอ้าจ
จำาเป็นต้องสำารองไว้ แต่หากพิจารณาแล้ว
ว่าสามารถสร้างผลตอบแทน ได้จากการ
ลงทุน ธุรกิจก็อาจค่อย ๆ เพิ่มความเสี่ยง
ในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนได้

กองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้
เปน็กองทนุทีส่ามารถดำาเนนิงานอยูไ่ดด้ว้ย
ตนเองโดยได้ผลตอบแทนจากการลงทุน
และไม่ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
หลังจากระยะแรกอีก นอกจากนี้ เงินทุนนี้
ยังใช้ในการการันตี การลดหย่อนภาษีท้อง
ถิน่และเงนิหลงัเกษยีณดังทีจ่ะกล่าวในสว่น
ถัดไป ประชาชนในอัลเบอต้า ยังสามารถ

เครดิตยูเนียน  500,000
สหกรณ์ที่มั่นคง (UFA, Credit Unions, Utility Co-operatives)  500,000
กองทุนร่วมลงทุนจากภาครัฐใน Alberta  1,000,000
รวมกองทุน  $2,000,000

สหกรณ์ซัลกัวโด้
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ลงทุนในกองทุนได้เพื่อเป็นการสนับสนุน
ธุรกจิในทอ้งถิน่ของตน ยงัสามารถลงทนุใน
กองทุนไดเ้พือ่เปน็การสนบัสนนุธุรกจิในทอ้ง
ถิ่นของตน เมื่อกองทุนนี้มีความมั่นคงแล้ว 
เงินทุนก็จะเติบโตได้อย่างมาก โดยเฉพาะ
เมือ่สหกรณใ์นอบัเบอตา้ส่งเสรมิโอกาสการ
ลงทุนแก่สมาชิก 

โครงการลดหย่อนภาษีเงินลงทุน
อลัเบอตา้ เอน็ ดบับลวิท ีและนูเนวทุ 

เปน็เพยีงสามเขตรฐัปจัจบัุนเทา่นัน้ในประเทศ
แคนาดาที่ไม่มีโครงการลดหย่อนภาษีเงิน
ลงทุน ขณะที่รัฐอื่น ๆ บางรัฐให้ลดหย่อน
สำาหรับโครงการวิจัยและพัฒนา บางรัฐได้
ขยายขอบเขตการลงทุนให้กว้างขึ้น ใน บริ
ทชิ โคลมัเบยี มนีโยบายลดหยอ่นภาษใีหถึ้ง 
30% เพือ่กระตุ้นให้นักลงทนุลงทนุในธรุกจิ
ขนาดเล็กของรัฐ ซึ่งจะทำาให้เศรษฐกิจของ
รัฐขยายตัวมากขึ้น 

โนวา สก็อตเทีย นบัวา่ประสบความ
สำาเรจ็อย่างมากในการใช้นโยบายลดหย่อน
ภาษี 30% รว่มกบัโครงการพฒันาสหกรณ์ 
โดย การลดหยอ่นภาษทีำาใหเ้กิดการลงทนุทัง้
ในบริษทั สหกรณ ์หรือองคก์รทีไ่ม่แสวงหา
กำาไรต่าง ๆ  (โดยมีการจำากัดยอดหุ้นปันผล
สำาหรบักรณกีารลงทุนในองคก์รท่ีไมแ่สวงหา
กำาไร) สดัสว่นการลดหยอ่นภาษทีีส่งูดงักลา่ว
อาจเป็นผลโดยตรงจากการสนับสนุน การ
แนะนำาและให้คำาปรกึษาของสมาคมสหกรณ์
โนวาสก็อตเทีย (NSCC) 

กระบวนการจัดการเงินออมเพ่ือ
ชีวิตหลังเกษียณสำ หรับสหกรณ์ใน
อัลเบอต้า

ประมาณ 70% ของเงินลงทุน
ทั้งหมดที่ตั้งโดยสมาคมสหกรณ์อัลเบอต้า 
เกิดขึ้นจากโปรแกรมการออมเงินเพื่อชีวิต
หลังเกษียณ (RRSP) เห็นได้ชัดเจนว่านัก

ลงทุนที่ลงทุนโครงการนี้เพราะเห็นว่า
เงินของตนจะได้ถูกนำาไปใช้สนับสนุนการ
ลงทุนในท้องถิ่นมากกว่าที่จะนำาไปลงทุน
ในกองทนุของรฐัอืน่ซึง่ห่างไกลออกไป เช่น 
กองทุนในนิวยอร์กและจากสถิติเรื่องการ
ยื่นภาษีของแคนาดาแสดงให้เห็นว่า ค่า
เฉลี่ยของเงินลงทุนที่ชาวอัลเบอต้า ลงใน 
RRSPมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ลงในกองทุนอื่นๆ

กองทนุสำ หรบัการลงทนุเพือ่พฒันา
เศรษฐกิจในชุมชน (CEDIF)

กองทนุสำาหรบัการลงทนุเพือ่พฒันา
เศรษฐกจิในชมุชน (CEDIF) เปน็ศนูยก์ลางใน
การจดัหาเงินของสหกรณต์า่ง ๆ  ในอลัเบอตา้ 
เปน็ทีร่ะดมเงนิทนุจากการขายหุน้ในชมุชน
ซึง่รวมทัง้ RRSP และการลดหยอ่นภาษไีวใ้น
แพคเกจเดียวกนั ซ่ึงช่วยลดตน้ทนุในการทำา
ธรุกรรมทางธรุกจิของสหกรณท์ีต่ัง้ใหม ่เงนิ
ทีไ่ดจ้ะถกูนำาไปลงทนุในธรุกจิใหมห่รือธรุกจิ

สหกรณ์อัลเบอต้า
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เดมิในทอ้งถิน่ CEDIF จะทำาใหส้หกรณแ์ละ
ธุรกิจในท้องถิ่นรายอื่นดึงดูดนักลงทุนได้
มากขึ้น นอกจากนี้ แพคเกจนี้ยังทำาให้เกิด
การจัดทำาเอกสารหนงัสอืชีช้วนในรปูแบบที่
งา่ยขึน้ (Simplified Offering Document: 
SOD) โดย SOD จะทำาให้เกิดกรณีตัวอย่าง
และรูปแบบการดำาเนินการทางกฎหมายที่
ชัดเจนให้ธุรกิจใหม่ในท้องถิ่น

CEDIF มกัถูกรเิริม่และก่อต้ังในทอ้ง
ถิ่นที่ CEDIF นั้นจะดำาเนินงาน  การมีส่วน
รว่มของกลุ่มหรอืสมาชกิในทอ้งถิน่ในวงกวา้ง
นับเป็นส่วนสำาคัญในกระบวนการและการ
มีส่วนร่วมของสาธารณะนั้นมีความจำาเป็น
อย่างมากต่อความสำาเร็จของ CEDIF หนึ่ง
ในขั้นตอนแรก ๆ ที่ผู้ที่สนใจใน CEDIF จะ
ตอ้งทำา คอื การเตรยีมกลยทุธ์ในการพฒันา
เศรษฐกจิของชุมชน กลยทุธด์งักลา่วจะเปน็
แบบแผนสูก่ารบรรลเุปา้หมายทางเศรษฐกจิ
และวตัถปุระสงค์ ต่าง ๆ  ทีต่ัง้ขึน้โดยชมุชน 

ทั้งยังนำาไปสู่แผนการดำาเนินงานอย่างเป็น
ทางการทีเ่รยีกวา่ Community Economic 
Development Plan

SOD ซึ่งจัดทำาโดยคณะกรรมการ
บริหารของ DECIF จะถูกนำาส่ง (พร้อม
กับแผนธุรกิจ งบการเงิน และเอกสารอื่น
ที่จำาเป็น) ให้แก่ Alberta Finance and 
Enterprise และหากเรียบร้อยจะถูกสง่ต่อ
ให้กับ Alberta Securities Commission 
เพือ่ตรวจสอบและอนุมติัต่อไป SOD ทีผ่า่น
ข้ันตอนดงักลา่วแลว้จะเปรียบเสมือนวา่ธรุกจิ
ได้รบัการอนมุติัใหเ้ข้ารว่มกบัโปรแกรมการ
ออมหลังเกษียณ โดยอัตโนมัติแล้ว 

เมือ่การเสนอขายหุน้ตอ่สาธารณะ
ได้รบัการอนุมติั ประชาชนในรฐั อัลเบอต้า 
ทีมี่อายุ 18 ปขีึน้ไปจะมีสทิธ์ิลงทนุในกองทนุ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่ใดก็ได้ในท้องถิ่น
ของตน 

โครงการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
นอกจากเครื่องมือต่าง ๆ ทางการ

เงินสำาหรับสหกรณ์ดังที่กล่าวข้างต้น ยังมี
ความจำาเป็นท่ีจะต้องให้การสนับสนุนการ
พัฒนาสหกรณ์ด้วย ได้มีการตั้งกลุ่มผู้ให้คำา
ปรึกษาในท้องถิ่นซึ่งทำางานภายใต้เงินช่วย
เหลอืทีส่หกรณใ์หมห่รอืสหกรณเ์ดมิไดร้บัมา 
เงนิทนุสว่นใหญม่าจากโครงการกองทนุเพือ่
การพฒันาอลัเบอตา้ในชนบท และเงนิชว่ย
เหลอืจากสมาคมพฒันาสหกรณแ์คนาดาแม้
โครงการเหล่านี้จะได้สร้างประโยชน์อย่าง
มาก แต่ยังมีสหกรณ์ที่ไม่ได้สมัครขอรับ
ความชว่ยเหลอื เนือ่งจากขาดความสามารถ
หรอืเสน้สายในการสมคัร หรอืบางแหง่อาจ
ไม่มีความคิดริเริ่มซึ่งเป็นหน่ึงในเกณฑ์การ
พิจารณาที่กำาหนดโดยกองทุนฯ

โดยแรกเริ่มนั้น ทีมงานดังกล่าว
อาจประกอบดว้ยนักพัฒนาซ่ึงเปน็พนกังาน
ประจำาจำานวน 1 คน และนกัพฒันาทีท่ำางาน

�������� 34.indd   13 12/15/16   9:20 AM



14 ฅนสหกรณ์

พาร์ทไทม์อีก 2-3 คนซึ่งรู้ลึกเกี่ยวกับท้อง
ถิ่นของตนหรือเกี่ยวกับภาคส่วนธุรกิจต่าง 
ๆ  บุคคลเหล่านี้จะเป็นคนกลุ่มแรกที่ตอบ
สนองต่อการขอการสนบัสนนุดา้นการพฒันา
สหกรณ ์งบประมาณเงนิสนบัสนนุโครงการ
เพื่อการพัฒนาอาจขอรับการสนับสนุน
ในช่วงแรก บทบาทหลักของทีมเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์ คือ การช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ในระดับองค์กรธุรกิจ 
(enterprise level) และประสานงานกับ
เครือข่ายในเรื่องสำาคัญต่างๆดังนี้

1) การช่วยเหลือด้านการพัฒนา
ธรุกิจสหกรณ์ ซึง่รวมถงึการศกึษาความเป็น
ไปได้ต่าง ๆ การช่วยเริ่มก่อตั้งธุรกิจ และ
การวางแผนธุรกิจ หน้าที่หลักจะเป็นการ
ช่วยสหกรณ์ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าถึง
แหล่งเงินทุนต่างๆ

2) การวิจัยและรวบรวมข้อมูล
สำาหรับธรุกจิตา่งๆทีจ่ะดำาเนนิการจากกรณี
ศกึษาตา่ง ๆ  ทีป่ระสบความสำาเรจ็เชน่ การ
วางแผนวงจรธุรกิจ สหกรณ์เพือ่บา้นสำาหรบั
ผู้สูงอายุ สหกรณ์พลังงานทดแทน เป็นต้น

3) บริการการให้คำาปรึกษาทาง
กฎหมาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
ช่วยในทีมเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ทั้งนี้ จะ
ใชก้รณทีีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีเปน็ตวัอยา่ง และ

ชว่ยสหกรณร์ายใหมห่รอืสหกรณท์ีต่อ้งการ
ขยายธรุกจิในการจัดโครงสรา้งทางกฎหมาย
พืน้ฐานของตน ธรุกิจสหกรณท์ีม่คีวามเสีย่ง
น้อยหรือท่ีได้ปรับใช้รูปแบบสหกรณ์ตาม
กรณศีกึษาทีเ่คยเกดิขึน้แลว้นัน้อาจไมจ่ำาเปน็
หรือต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย
เทา่นัน้ในอนาคต สว่นสหกรณท์ีม่โีครงสรา้ง
ทางกฎหมายทีซ่บัซ้อนและมคีวามเสีย่งทาง
ธุรกิจสงูจะได้รบัคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ทางกฎหมายในด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ
4) การให้บริการทางกฎหมายทัว่ไป 

ทมีเพือ่การพฒันาจะสรา้งชุดข้อมลูของกรณี
ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ซ่ึงจะทำาให้สหกรณ์ต่าง 
ๆ พัฒนารูปแบบความร่วมมือของตนตาม
หลักปฏบัิติทีดี่ สหกรณท์ีด่ำาเนนิธรุกจิขนาด
เลก็ใชเ้งินทนุไมม่ากและใชก้รณศีกึษาทีเ่คย
เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างอาจต้องการคำาปรึกษา
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ทางกฎหมายเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
สำาหรับสหกรณ์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นและ
มีเงินลงทุนท่ีมากขึ้นอาจยังจำาเป็นต้องได้
รับคำาแนะนำาทางกฎหมายอยู่

5) การบริหารโครงการการให้คำา
ปรึกษาแก่สหกรณ์ โดยทีมเพื่อการพัฒนา
จะเป็นผู้สร้างเครือข่ายที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
เครอืขา่ยดงักล่าวจะประกอบด้วยผูเ้ชีย่วชาญ
ทางธรุกจิซึง่ส่วนใหญเ่ป็นผูท้ีเ่กษยีณหรอืใกล้
เกษียณแล้วที่สามารถให้คำาแนะนำาหลักที่
เก่ียวข้องตามความจำาเปน็ของสหกรณป์ระเภท
หนึ่ง ๆ ได้ โดยที่ปรึกษาจะสละเวลามาให้
คำาปรึกษาและได้ผลตอบแทนจาก Co-op 
Development Services สำาหรบัคา่ใชจ่้าย
ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี 
สหกรณอ์าจเปลีย่นสถานะของทีป่รกึษาดงั
กล่าวเปน็ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัคา่ปรกึษาหรอืจา้ง
เปน็พนกังานประจำาของสหกรณ์ได ้ทัง้น้ีข้ึน
อยูก่บัความเหมาะสมของความสมัพนัธแ์ละ
ทุนที่สหกรณ์นั้น ๆ มีเครือข่ายที่ปรึกษานี้

สามารถตั้งขึ้นตามความต้องการที่ชัดเจน
อยู่แล้วของสหกรณ์ก็ได้ หรือในบางกรณี 
ทีมพัฒนาอาจพยายามหาที่ปรึกษาเป็น
รายคนโดยเฉพาะที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของสหกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น 
ผู้เชีย่วชาญดา้นธุรกจิรถไฟหรอืผู้เชีย่วชาญ
จากอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเมล็ดพันธุ์

6) การอบรม การสัมมนาและ
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน/การ
กำากับดูแลกิจการสหกรณ์ หรือการอบรม
เชิงปฏิบัติการแบบเน้นที่ธุรกิจหนึ่ง ๆ โดย
เฉพาะตามหลกัปฏิบติัทีเ่ปน็แนวปฏบัิตทิีด่ี
มิใช่เพียงแต่ทฤษฎี

7) การให้คำาปรึกษาเพื่อสนับสนุน
สหกรณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในจังหวัด
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8) สรา้งเครอืขา่ยเพือ่การยกระดบั
วิชาชีพด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
โดยจัดการด้านการสื่อสาร ข้อมูล และ
การศึกษาท่ีดี สมาชิกหลักของเครือข่าย
นี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจ
ในโครงการฯ

แมน้กัพฒันาทีเ่ปน็พนกังานประจำา
จะสามารถช่วยให้การพัฒนาสหกรณ์ใหม่
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น พวกเขายัง
คงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ได้ท้ังหมด ในความเป็นจริงแล้ว จากงาน
และการบรูณาการเครือ่งมอืทางการเงนิท้ัง
หลายทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ทำาใหค้วามตอ้งการ
บรกิารตา่ง ๆ  เพือ่การพฒันาสหกรณมี์แนว
โนม้ท่ีจะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ เมือ่ทมีพฒันา
ประสบความสำาเรจ็และพสิจูนค์วามสามารถ
ว่าเป็นองค์กรที่พึ่งตนเองได้ ก็จะสามารถ
เพิ่มจำานวนพนักงานในทีมพัฒนาได้ 

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์

การสญูเสยีโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ
ทีส่ำาคญัเปน็หนึง่ในหายนะทีเ่กดิขึน้กบัชมุชน

ต่าง ๆ  ของอัลเบอต้าในชนบท และรัฐบาล
ของอลัเบอตา้ ไดพ้ยายามหากลยทุธท์ีห่ลาก
หลายเพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำาในชนบท การขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
ของธุรกิจสำาคัญและโครงสร้างเศรษฐกิจ
เปน็ปรากฏการณท์ัว่ไปในชมุชนชนบททกุที่

การรวมบรกิารของธรุกจิในชนบท 
เช่น การจัดการเมล็ดพันธุ์ บรรจุภัณฑ์เนื้อ
สัตว์ และบริการด้านรถไฟเข้าด้วยกันใน
ศนูยท์ีม่ขีนาดใหญข่ึน้นบัเปน็การเพิม่ต้นทนุ
อย่างมากสำาหรับธุรกิจหลายแห่งในชนบท 
และบรกิารดา้นรถไฟเขา้ดว้ยกนัในศูนยท์ีม่ี
ขนาดใหญ่ขึ้นนับเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่าง
มากสำาหรับธุรกิจหลายแห่งในชนบท ซ่ึง
ทำาใหค้วามสามารถในการดำาเนนิงานลดลง 
กรณศีกึษาบางกรณแีสดงให้เหน็วา่สมาชกิ
ในชุมชนเต็มใจที่จะลงทุนก้อนโตเพื่อการ
พัฒนาชุมชนและไม่หวังเพียงแค่จะหยุด
ปัญหา แต่ต้องการให้สถานการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำานั้นดีขึ้นด้วย

รูปแบบที่นำาเสนอไปนั้นจำาเป็น
ตอ้งมีการเปลีย่นแปลงนโยบายสาธารณะที่
สำาคัญหลายประการ รวมถึงการสนับสนุน

ทางการเงินรายย่อยที่ดำาเนินอยู่   อย่างไร
กต็าม การเปลีย่นแปลงเหล่านีส้ามารถชว่ย
ปล่อยเงินลงทุนจำานวนหลายล้านดอลลาร์
ของอัลเบอต้า สู่ธุรกิจที่มีฐานอยู่ในชุมชน
ได้  เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นทั้งสิ้น 
91 ครั้งเหล่านี้ ถูกนำาไปลงทุนเพื่อบริหาร
สินทรัพย์จำานวนกว่า 32 ล้านดอลล่าร์ ซึ่ง
สามารถสนบัสนนุความยัง่ยืนทางเศรษฐกจิ
ได้ โดยเฉพาะในชนบท ซึ่งเป็นประเด็นที่
รัฐบาลพยายามอย่างหนักมาตลอดหลาย
ปีในการจัดการแก้ไขแต่ยังไม่สำาเร็จเสียที 

ด้วยการสนับสนุนกลยุทธ์ที่กล่าว
แลว้ในบทความฉบบันี ้รฐับาลของอลัเบอตา้ 
จะช่วยพัฒนาด้านความสามารถในการ
แขง่ขนั การพฒันาเศรษฐกิจ ธรุกิจทีช่มุชน
เป็นเจ้าของเอง และพึ่งตนเองได้ 

สำ หรับเครดิตยูเนียน 
เครดิตยูเนียนจะได้ประโยชน์จาก

รูปแบบน้ีอย่างแน่นอน เพราะยิ่งความ
สำาเร็จของการเติบโตของสหกรณ์ปัจจุบัน
และการต้ังธุรกิจใหม่มีมากเท่าไร เครดิต
ยูเนียนก็จะมีลูกค้ามากขึ้นเท่านั้น ในโนวา
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สก๊อตเทีย นอกจากเงินกู้จำานวน 43 ล้าน
ดอลลารท์ีเ่ครดติยเูนยีนไดแ้ลว้ ยงัมเีครดติ
อีก 383 ราย เงินกู้อีก 228 รายการ ธุรกิจ 
start ups ที่ต้องใช้เงินอีก 434 แห่ง และ
ธุรกิจที่จะขยายตัวอีก 177 แห่งเพิ่มเข้ามา 
สหกรณท์ีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากแหล่งตา่ง ๆ  
ตามทีไ่ด้กลา่วแลว้ในบทความนีย้อ่มตอ้งการ
ทำาธุรกรรมทางการเงินกับเครดิตยูเนียนท่ี
ใกล้ตนที่สุดแน่นอน รวมทั้งสหกรณ์ที่ได้
รับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งกองทุนเพื่อ
ธุรกิจใหม่เช่นกัน

สำ หรับสหกรณ์ที่มั่นคงแล้ว
สำาหรับสหกรณ์ที่ดำาเนินธุรกิจมา

อย่างมั่นคงแล้ว โครงสร้างทุนที่เสนอใน

ที่มารูปภาพ: https://cooptraveler.files.wordpress.com/2010/07/alberta-cheese.jpg
http://static.agcanada.com/wp-content/
http://alberta.coop

บทความน้ีจะทำาให้สหกรณ์เหล่านี้เข้าถึง
นโยบายการลดหยอ่นภาษแีละเงินออมหลงั
เกษียณในฐานะนักลงทุนได้ เช่น สหกรณ์
ขายกา๊ซสามารถโฆษณาใหล้กูคา้ทราบและ
มาลงทุนเพิ่มได้ สหกรณ์ผู้ค้าปลีกสามารถ 
สนบัสนนุการตัง้รา้นขายฮารด์แวร ์การลงทนุ
ในท้องถิน่เชน่นีย้อ่มทำาให้เกดิความภาคภมูิ

ก้าวต่อไป:
รูปแบบที่นำาเสนอในบทความ

ฉบับน้ีมีความซับซ้อนและจำาเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะบาง
ประการให้เหมาะสมก่อนดังที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น คำาถามสำาคัญ คือ

ชยัชนะเบือ้งตน้หรอืความสำาเรจ็ขัน้
แรกทีเ่ราจะไดก้อ่นทีจ่ะกา้วตอ่ไปขา้งหน้าสู่
การสนบัสนนุทีม่ากยิง่ข้ึนสำาหรบัการพฒันา
สหกรณ์ในท้องถิ่นของเรานั้นคืออะไร? 

สิ่งสำาคัญอย่างยิ่งคือความเต็มใจที่
จะปฏิรูปนโยบายสาธารณะเพื่อให้เอื้อต่อ
รปูแบบเหลา่นี ้โดยเฉพาะเรือ่งการลดหยอ่น
ภาษี   คำาถามถัดไปคือ มีความต้องการที่
จะขยายดา้นการใหค้ำาปรึกษาหลักไปยงัผู้มี
สว่นไดเ้สยีภายนอกภาคสว่นสหกรณ ์อ่ืนใด
อกีบา้งหรอืไม?่ หากมคีวามตอ้งการเชน่นัน้ 
จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง? 
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ร้อยคน ร้อยคุณค่า

อ.เชิญ บำ รุงวงศ์
โครงสรา้งของขบวนการสหกรณ์

ยังมีจุดอ่อน จะสังเกตได้ว่าสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ยังไม่ได้ทำา
หนา้ทีเ่ป็นหวัขบวนใหญข่องขบวนการ
สหกรณ์อยา่งแทจ้รงิอกีทัง้การกำาหนด
ประเภทของสหกรณต์ามกฎหมายกย็งั
ไม่ลงตัว เราไม่ได้ตั้งสหกรณ์ขึ้นตาม
เอกลักษณ์ของการเป็นสหกรณ์ของ
สมาชิกจริงๆ ซึ่งต้องปล่อยให้เป็นไป
ตามความตอ้งการใชบ้รกิารของสมาชกิ 
การใหก้ารศกึษาฝกึอบรมแกบ่คุลากร
สหกรณ์ ผูบ้ริหารสหกรณ ์และสมาชกิ
สหกรณ์ท่ีเป็นอยู่  ยังหาจุดสมดุลไม่
ได้ ทำาให้ได้คนที่ไม่มีคุณภาพพอที่จะ
ทำาใหข้บวนการสหกรณเ์ปน็ขบวนการ
สหกรณ์ที่เป็นที่พึ่งตนเองของสมาชิก
อย่างแท้จริง

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
ผมอยากเรียกร้องให้เรากลับ

มาเดินในกรอบของหลักปรัชญา 
อดุมการณส์หกรณอ์ยา่งแทจ้รงิ เราจะ
พบว่าสหกรณ์เป็นสถาบันท่ีดีที่สุดใน
สงัคมของประชาชนอยา่งปราศจากขอ้
สงสยั และเพือ่ใหส้หกรณ์มเีสถยีรภาพ
และยัง่ยนื จึงควรดำาเนินการตอ่ไปน้ี 1) 
จัดให้มีหลักเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับ
ควบคุมคุณภาพของสหกรณ์ 2) เน้น
เร่ืองธรรมาภบิาลท้ังของคนและองค์การ
ให้มีแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3) 
สมาชิกสหกรณ์ต้องเข้าใจในหลักการ
สหกรณ ์อดุมการณแ์ละเจตนารมณใ์น
การจัดตั้งสหกรณ์ 4) ต้องให้สหกรณ์
จัดการสหกรณ์เอง คนทีไ่ม่มีสว่นไดส้ว่น
เสียอย่าเข้าไปสร้างความสับสนและ
เกิดความขดัแยง้ในขบวนการสหกรณ์

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำ สำ นกัน�ยก

รัฐมนตรีและสม�ชิกสภ�ขับเคล่ือนก�ร
ปฏิรูปประเทศ

ถ้าสหกรณ์ทำางานร่วมกันได้ก็
จะกลายเปน็เครอืข่าย 8‚000 แหง่ของ
สหกรณ์ทั่วประเทศ รับรองว่าธนาคาร
พาณิชย์มีสะเทือน ธนาคารไม่สามารถ
อยู่ได้เป็นเพราะว่าไม่มีธนาคารไหน
จะใกล้ชิดกับประชาชนและจะเข้าใจ
ประชาชนถึง 8‚000 สาขาทั่วประเทศ  
เรื่องของความมั่นคงทำาอย่างไรจึงจะมี
ความมั่นคงด้านการลงทุนไม่เกิดความ
เสียหายจากการตัดสินใจที่ทำาในเรื่อง
ยาก เราต้องยกระดับองค์กรกำากับ
สหกรณ์เพ่ือให้องค์กรกำากับสหกรณ์
มีบุคลากรที่เหมาะสมสามารถช่วยได้ 
คิดว่าสหกรณ์ของเราต้องการผู้กำากับ
ที่ดีเพราะว่าสมาชิกต้องการ

ใ น แ ว ด ว ง ค น ส ห ก ร ณ�
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รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล: 
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกองทุน
สนับสนุนก�รวิจัย

ทำาอยา่งไรเราจะใหส้หกรณเ์ปน็
อิสระทางการเมือง ถ้าในการตัดสินใจ
ขึ้นอยู่กับการเมืองคิดว่าจะ ทำาให้เรา
มองภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
ที่บิดเบือนและอาจจะมองข้ามเรื่อง
ของสมาชิก เพราะว่าการตัดสินใจเป็น
เงื่อนไขทางการเมือง ด้งนั้นจึงขึ้นอยู่ที่
เราเอง ถ้าเราตั้งเป้าได้ชัดเจนคิดว่าใน
ภาพอนาคตข้างหน้าไม่ว่าการเมืองจะ
เปลีย่นแปลงไปอยา่งไรอยูท่ีส่หกรณ ์อยู่
ที่สมาชิก ถ้าสหกรณ์ยึดสมาชิกเป็นตัว
ต้ังจะเป็นมิคุ้มกันในระดับหนึ่งในการ
ทำางานของสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข: 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมฯ ได้กำาหนดทิศทางการ
พฒันาสหกรณต์ามกรอบ 4S ประกอบ
ด้วย S1: Smart Coop ทำาอย่างไรให้
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง แข็งแรง 
มีการจัดการที่ดี สมาชิกมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี S2: Smart Business  การทำา
ธุรกิจในธุรกิจท่ีสหกรณ์มีความถนัด 
จะทำาให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง S3: 
Smart Network ทำาอยา่งไรใหเ้ครอืข่าย
สหกรณ์เป็น network เดียวกัน  S4: 
Smart Officer การที่มีข้าราชการที่มี
มาตรฐานเดยีวกนั เราตัง้โรงเรยีนผู้ตรวจ
การสหกรณ์ขึ้นเพื่อท่ีจะให้ข้าราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาเรียนรู้ เพื่อ
ให้มีแนวปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: 
ผูอ้ำ นวยก�รสถ�บนัวชิ�ก�รด�้นสหกรณ์

ขบวนการสหกรณเ์ป็นขบวนการ
ทางสังคมที่ต้องขับเคลื่อนด้วยคนท่ีมีใจ 
รักสหกรณ์ ผู้นำาและฝ่ายจัดการจึงต้อง
มีการเรียนรู้ ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดให้
ทันบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง  ข้อค้นพบ
จากการวิจยัของสถาบนัฯช้ีสิง่ทา้ทายของ
ขบวนการสหกรณ์ไทยที่สำาคัญ ได้แก่

1. ทำาอย่างไรเราจึงจะยกระดับ
ให้สหกรณ์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
วัตถุดิบที่ผลิตโดยสมาชิกไปเป็นอาหาร 
ที่รับประทานได้

2 ทำาอย่างไรจึงจะเกิดการเชื่อม
โยงธรุกจิระหวา่งสหกรณ ์เพือ่เกดิพลงัใน
การสร้างสรรค์บริการที่ดีกว่าแก่สมาชิก 

3. ทำาอย่างไรจึงจะมีกฎหมาย
และมาตรการที่รัดกุม มากำากับดูแลให้
สหกรณ์เป็นธรรมาภิบาล ปฏิบัติตาม
หลักการสหกรณ์

คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง: 
ผู้ทรงคุณวุฒิสถ�บันวิช�ก�รด้�นสหกรณ์

พื้นฐานสำาคัญของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ คือ การรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือ
ซึง่กนัและกนั เพือ่ความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ แตส่มาชกิสหกรณใ์นบา้นเราจำานวนไม่นอ้ยยงั
ขาดความเขา้ใจในเรือ่งนี ้เหน็วา่จะต้องร่วมมอืกนัแกป้ญัหาโดยทุกภาคสว่นเริม่ตัง้แต่
ทำาให้สมาชิกต้องปรับตัว มีวินัยทางการเงินให้มากขึ้น Prudential Standard ควร
ต้องเกิดขึ้นได้แล้วเพื่อให้สหกรณ์สามารถประเมินตนเองได้ และสุดท้ายบรรดาผู้นำา
สหกรณ์ต้องมีคุณธรรมและเรียนรู้ตลอดเวลา
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ในคร�วท่ีผู้เขียนได้มีโอก�สเข้�ประชุมนำ เสนอบทคว�มในก�รประชุมก�รวิจัยของ ICA ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้น
ระหว่�งง�นประชุม ICA-ภูมิภ�คเอเซียแปซิฟกที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ในเวทีดังกล่�วได้มีมติสำ หรับแนวท�ง
ปฏิบัติเพื่ออน�คตที่ยั่งยืน ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

เกริ่นนำ : 
สถานการณ์ปัญหาความยากจน ความหิวโหย ความไม่ยุติธรรมในสังคม และความไม่เท่าเทียมกันท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นใน

ภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา ได้นำามาซึ่งการตระหนักถึงปัญหาการไร้ความ
สามารถของมนษุยใ์นการเขา้ถงึและจดัการทรพัยากรทางธรรมชาตโิดยเปนไปเพือ่หาประโยชนส์ว่นตนและมุง่หากำาไรจากตน้ทุน
ทางธรรมชาติของโลกที่เราอาศัย เพื่อให้บรรลุเปาหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ตามวาระแห่งป 2030 ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยประชาคมนานาชาติในป 2015 และจากการพิจารณา
ปฏิญญาจากที่ประชุม the 3rd International Summit of Cooperatives ณ เมืองควิเบค ประเทศแคนาดา ทำาให้ ICA และ
สมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกได้พิจารณาสำาหรับการนำาพิมพ์เขียวในการพัฒนาสหกรณ์ในทศวรรษ (ICA Blueprint for a 
Co-operative Decade) ไปปฏิบัติใช้จริงในบริบทเพื่อ SDGs ด้วยตระหนักดีว่าความยั่งยืนจะช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศนไ์ดน้ัน้ ยอ่มมีแนวทางปฏบิตัใินทางตรงขา้มกับการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีไ่มม่จีรยิธรรมทีไ่ดท้ำาลายทรพัยากรธรรมชาติ
และมนุษย์ในทุกทาง 

สหกรณ์ : 
แนวทางการปฏิบัติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

1
 ถอดความจากทีป่ระชมุ the 9th International 

Cooperative Alliance Asia Pacifi c (ICA-AP) 
Co-operative Forum โดย สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 
เผยแพร่ในวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 34 ปที่ 9

20 ฅนสหกรณ�

�������� 34.indd   20 12/15/16   9:20 AM



ฅนสหกรณ� 21ฅนสหกรณ� 21

ผู้ร่วมประชุมใน the 9th Asia-
Pacifi c Co-operative Forum, ไดม้ารวม
ตวักนั ณ หอประชมุที ่Hotel Ashok เมอืง
นวิเดล ีในวนัที ่17 พฤศจกิายน 2559 และ
มีฉันทามติดังนี้: 

1. สรางสันตภิาพและความสามคัคี
ในประเทศดวยการดําเนินงานอยางแข็ง
ขนัและการเผยแพรรปูแบบธุรกจิสหกรณ
ตามแถลงการณวาดวยเอกลักษณของ
การสหกรณ (The ICA Statement of 
Cooperative Integrity) 

2. ยกระดับนวัตกรรมในกิจการ
สหกรณดวยการลงทนุในกจิกรรมดานการ
ศึกษา การอบรม และการวิจัยแกสมาชิก
และผูมีสวนไดเสียในสหกรณ

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
ของสหกรณในด้านต่าง ๆ ได้แก่

1) ความมั่นคงด้านอาหารและ
อธิปไตย

2) ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
3) พลังงานทดแทน
4) การบูรณาการประเด็นทางเพศ

สู่ความเท่าเทียมกัน
5) การรวมเยาวชนเขา้เป็นสว่นหนึง่

ในเรื่องความยั่งยืนระหว่างวัย
6) ชว่ยเหลอืรัฐบาล และหนว่ยงาน

ท้ังระดับทวิภาคแีละพหุภาคใีนการแกป้ญัหา
ความยากจน และการรวมประเด็นเกี่ยว

กับผู้ยากไร้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
พัฒนาหลัก

 7) รว่มมอืกบัผูก้ำาหนดนโยบายและ
นกักฎหมายเพือ่สรา้งและรกัษาสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ตอ่ขบวนการสหกรณท์ีย่ัง่ยนืตามหลกั 
ILO recommendation 193 และกลยทุธ์

เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของ ICA โดยรวม 
 8) ศกึษาและสร้างผลกระทบดา้น

ดตีอ่ธรุกจิระดบัโลกดว้ยการเติบโตและการ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ

9) ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
แก่สมาชิกและชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

ฅนสหกรณ� 21
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติและหายนะท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น รวมทั้งช่วยพัฒนาทั้งระดับบุคคล
และองค์กรใหส้ามารถจดัการกับปญัหาภยั
พบิตัติา่ง ๆ  ได ้มกีารเตรยีมตวัรบัมอืทีด่ขีึน้ 
และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

4. นําขอแนะนํา ของที่ประชุม 
the 9th Co-operative Forum ไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมดังนี้ 

1) ให้การสนับสนุนขบวนการ
สหกรณ์ระดับโลกเพ่ือเพ่ิมจำานวนสมาชิก
สหกรณ์จาก 1 พันล้านคน เป็น 2 พันล้าน
คนภายในปี 2030

2) สัญญาว่าจะทุ่มเทเพื่อให้บรรลุ 
SDGs และจะรายงานความก้าวหน้าที่ 
www.coopsfor2030.coop

3) เพิม่ขีดความสามารถของสหกรณ์
ผ่านการศึกษา วิจัย ควบคุม และประเมิน
ผลในด้านต่าง ๆ 

4) ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง
ขบวนการระดับประเทศและภูมิภาค กับ
รัฐบาลและสมาคมภูมิภาคของประเทศ
ต่าง ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับชุมชนและการ
พัฒนาในวงกว้าง 

5) กระตุ้นให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม
หลักการสหกรณ์เพื่อยกระดับธุรกิจ ทำาให้
เครือข่ายแน่นแฟ้น และขยายโอกาสด้าน
ต่าง ๆ  โดยใช้แพลตฟอรม์ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

6) ศึกษาและจัดการปัญหาด้าน
การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านการแลกเปล่ียน
ความรู้และการอบรม โดยมีประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เช่น จำานวนเยาวชน
ที่เพิ่มขึ้นในเอเชียใต้ และสังคมผู้สูงอายุใน
บางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น

7) นำานโยบายของรัฐบาลด้านการ
พัฒนาทักษะและผู้ประกอบการมาใช้กับ
ขบวนการสหกรณ์ให้มากข้ึนเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์จากกลยุทธ์การพัฒนาและเงิน
สนับสนุนของประเทศ

8) ยอมรบั ปฏิบตัติาม และส่งเสรมิ
อตัลกัษณส์หกรณ ์(www.identity.coop) 
ซึง่เปน็สิง่สำาคญัทีท่ำาใหส้หกรณแ์ตกตา่งจาก
ธุรกิจประเภทอื่น

5. เพิม่ความเช่ือมัน่แกประชาชน
ที่มีตอสหกรณวา เปนองคกรเพื่อการ
พฒันาและเตบิโตทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

โดยเพิม่ความโปรงใส ความซือ่สตัย และ
ความซื่อตรง และยึดถือคุณคาและหลัก
การสหกรณดวย 

บทสรุป:
ในโลกที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีอำานาจ 

โลกทีเ่ศรษฐกจิถกูควบคมุดว้ยกลุม่คนเพยีง
หยิบมือ โลกที่เงินถูกนำาไปใช้เพื่อหาเงินให้
มากข้ึนโดยท่ีไมส่นใจศกัดิศ์รขีองคนและความ
อุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม การสหกรณ
ไดกอใหเกดิการเปลีย่นกระบวนทศันดวย
พลงัท่ีจะดาํเนนิงานเพือ่อนาคตทีย่ัง่ยืน เรา
เข้าใจดวีา่หนทางข้างหน้ายงัอกียาวไกลและ
มอีปุสรรคมากมายตอ้งฝา่ฟนั แตเ่ราจะตอ้ง
ไปถงึจุดหมายไดอ้ยา่งแนน่อนดว้ยเอกภาพ
และความมุ่งมั่นของเรา เพราะเราเชื่อมั่น
วาดีเอ็นเอของการสหกรณ์ซึ่งเป็นธุรกิจที่
มีสมาชิกเป็นเจ้าของ ดำาเนินงานบนหลัก
การแห่งคุณค่าและเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนนั้นได้
เติบโตเต็มที่แล้ว
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มุ ม ม อ ง จ า ก ค น แ ด น ไ ก ล
ณิธิช�

เกริ่นนำ 
บทคว�มนี้อ�จ�รย์ณิธิช� ซึ่งกำ ลังศึกษ�ปริญญ�เอกที่ประเทศอังกฤษ ได้ให้เกียรติไปติดต�มสถ�นก�รณ์และ

หยบิยกประเดน็เร่ืองก�รปรบัตวัของ Co-op UK ม�ให้พวกเร�ช�วว�รส�รฅนสหกรณไ์ดร้บัทร�บเรือ่งร�วทีน่�่สนใจ
ดังร�ยละเอียด

กลุ่ม Co-operative UK หรือ
ดิโคออพ ‘เพอเรทิพ กรุ๊ป

หลังการปรับตวัครัง้ใหญข่อง Co-op 
UK ตั้งแต่ปี 2550 ที่มีการรวมตัวกันเป็นก
ลุม่สหกรณท์ีใ่หญท่ีส่ดุในสหราชอาณาจกัร 
ภายใตก้ารรวมตวัของสหกรณท์ีม่บีรกิารดา้น
ตา่ง ๆ  9 ประเภท ไดแ้ก ่สหกรณส์รรพาหาร 
(The co-operative food) ธนาคารสหกรณ ์
(The co-operative bank) สหกรณบ์รกิาร
งานศพ (The co-operative funeral care) 
สหกรณ์ประกันภัย (The co-operative 
insurance) สหกรณ์บริการด้านกฎหมาย 
(The co-operative legal services) สหกรณ์
จัดการด้านพลังงาน (The co-operative 

การปรับตัวของ
กลุ่มสหกรณ์ในสหราชอาณาจักร

กลุ่ม Co-operative UK หรือ
ดิโคออพ ‘เพอเรทิพ กรุ๊ป
กลุ่ม Co-operative UK หรือ
ดิโคออพ ‘เพอเรทิพ กรุ๊ป
กลุ่ม Co-operative UK หรือ

หลังการปรับตวัครัง้ใหญข่อง Co-op 
ดิโคออพ ‘เพอเรทิพ กรุ๊ป

หลังการปรับตวัครัง้ใหญข่อง Co-op 
ดิโคออพ ‘เพอเรทิพ กรุ๊ป

UK ตั้งแต่ปี 2550 ที่มีการรวมตัวกันเป็นก
ลุม่สหกรณท์ีใ่หญท่ีส่ดุในสหราชอาณาจกัร 
ภายใตก้ารรวมตวัของสหกรณท์ีม่บีรกิารดา้น
ตา่ง ๆ  9 ประเภท ไดแ้ก ่สหกรณส์รรพาหาร 
(The co-operative food) ธนาคารสหกรณ ์
(The co-operative bank) สหกรณบ์รกิาร
งานศพ (The co-operative funeral care) 

เมือ่มกีารรายงานผลประกอบการของกลุม่
สหกรณใ์นป ี2556 วา่ขาดทนุเปน็จำานวนถงึ 
2.5 พันล้านปอนด์ หรือประมาณหนึ่งแสน
สองหมืน่ลา้นบาท ซึง่ 2.1 พนัลา้นปอนดม์า
จากธรุกิจธนาคาร ดังทีว่ารสารฅนสหกรณ์
ได้เคยนำาเรื่องราวดังกล่าวเสนอไว้ในวา
รสารฅนสหกรณ ์ฉบบัที ่32 ปทีี ่8 หากทา่น
ผู้ใดสนใจโปรดติดตามได้ใน E-magazine 
ในเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th

ผลการขาดทนุดงักลา่วเปน็ครัง้แรก
ในประวตัศิาสตรก์วา่รอ้ยปีของการสหกรณ์
องักฤษ ซึง่มสีาเหตมุาจากภาวะการแข่งขัน
ที่รุนแรงจากกระแสโลกาภิวัตน์ กอปรกับ
ภาวะความลม้เหลวในการจดัการ การขาด
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

ทุนทางสังคมที่มีนับเป็นข่าวดี
ของ Co-op. UK

แมว้า่สถานการณข์าดทนุทีเ่กดิขึน้กบั
กลุ่มสหกรณ์ในสหราชอาณาจักร แต่ข่าวดี
กค็อืสหกรณย์งัเป็นทีต่อ้งการของประชาชน 
เพือ่ความอยูร่อดและรุง่เรือง ดงันัน้ แกนนำา
สหกรณก็์จะยงัคงสูต้อ่ไป โดยซีอโีอของกลุม่
สหกรณ์ได้ประกาศความมุ่งหมายใหม่ที่ยงั
คงเน้นที่หลักการพื้นฐานของสหกรณ์ คือ 
“การให้ความช่วยเหลอืในการทำาธรุกจิของ
คุณและชุมชนของคุณ : Championing a 
better way of doing business for you 
and your communities”

energy) สหกรณ์บริการด้านการเดินทาง 
(The co-operative travel) สหกรณบ์รกิาร
ดา้นไฟฟา้ (The co-operative electrical) 
และสหกรณบ์ริการดา้นอสงัหาริมทรัพย์ (The 
co-operative estates) ซึง่กลุม่สหกรณด์งั
กล่าวมกีารดำาเนนิธรุกจิครอบคลุมถงึ 80% 
ของธุรกิจสหกรณ์ในสหราชอาณาจักร

ทำ ไมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่ ในป 2557

ภายหลงัการรวมตวัของกลุม่สหกรณ์
อังกฤษ ซึ่งมีธุรกิจครอบคลุมในด้านต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย เป็นท่ีน่าสนใจอยู่พักใหญ่ 
และแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้น
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สื่อสร้างสรรค์ตามเปาประสงค์ใหม่
ในปี 2556 กลุ่มสหกรณ์ในสหราช

อาณาจกัรไดเ้หน็ชอบใหเ้ปลีย่นโลโกจ้ากเดมิ
ที่ใช้ “The co-operative” เป็น Co-op

โดยบรษิทัทีรั่บออกแบบไดใ้หเ้หตผุล
ในการใหอ้ตัลกัษณใ์หมข่องกลุม่สหกรณ ์บน
พืน้ฐานของประวตั ิความเปน็มาขององคก์ร
โดยโลโก้ใหม่ได้แนวคิดมาจากการนำาโลโก้
แบบดั้งเดิมท่ีใช้ในช่วงทศวรรษที่ 1960 
(พ.ศ. 2503) กลับมาใช้ใหม่

โลโก้ใหม ่บรษิทัผูอ้อกแบบตอ้งการ
ใหส้ือ่ถงึ ความนา่เชือ่ถอื, ตราสินคา้ท่ีสรา้ง
ความหลงใหล คลาสลิคแบบไรก้าลเวลา ซึง่
โลโก้เดิมที่ใช้ในปี ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) 
ต้องการสื่อถึงการรวมธุรกิจภายใต้อัต
ลักษณ์เดียวกัน

นอกจากโลโกใ้หมแ่ลว้ Co-op ยงัเพิม่
สทิธปิระโยชนข์องสมาชกิ เชน่ สหกรณร์า้น
อปุโภคบรโิภค สมาชกิจะไดร้บัผลตอบแทน 

โลโก้เก่า

 โลโก้ (เก่า) นำ มาใช้ใหม่

5% เมื่อซื้อสินค้าตรา Co-op และ 1% สู่
ชุมชนท้องถิน่ การสมัครสมาชกิโดยการซ้ือ
หุ้น 1 ปอนด์ (ประมาณ 47 บาท) จะได้รับ
บัตรสมาชิกส่งให้ถึงบ้าน

นอกจากนี้ในร้านสหกรณ์จะเน้น
ขายสินค้า ดังนี้

 เนื้ อสัตว์ส่ วนใหญ่ที่ ขาย
ในร้านสหกรณ์มาจากเกษตรกรใน
ประเทศอังกฤษมากกว่าจะมาจากบริษัท
ค้าปลีกขนาดใหญ่ 

  ไขท่ีข่ายในรา้นเปน็การเลีย้งแบบ
ปล่อย (Free range eggs)
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  สหกรณเ์ปน็ผูน้ำาในการเนน้การค้า
ที่เป็นธรรม (Fairtrade) เพื่อการสนับสนุน
ชุมชนของผู้ผลิต เช่น การสร้างโรงเรียนใน
อารเ์จนตน่ิา หรอื สรา้งคลนิกิในแอฟรกิาใต้

  ลดการใสน่้ำาตาลลง 30%  ในสว่น
ผสมของสนิค้าท่ีผลติโดยสหกรณ์  เพือ่การ
โปรโมทสนิค้าเพือ่สขุภาพ พรอ้มเพิม่โปรโม

ชั่นกับสินค้าผักและผลไม้
  ลดราคาสินค้าเนื้อสัตว์ลง 

โอกาสหน้าเราคงได้มโีอกาสติดตาม
สถานการณ์การปรับตัวของ Co-op UK 
มาให้พวกเราได้รับทราบต่อไป
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เ ติ ม ค ว า ม รู�
สมพร อิศวิล�นนท์

หลากหลายปัจจัยที่ทำ ให้
ข้าวหอมมะลิราคาตก

ประเทศไทยไดร้บัการยกยอ่งวา่เปน็
แหล่งผลิตขา้วคณุภาพด ีโดยเฉพาะขา้วหอม
มะลิหรือขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวที่ผู้
บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศต่าง
ชืน่ชมในคณุสมบัตจิำาเพาะ ไดแ้ก ่การมกีลิน่
หอมและมีค่าอมิโลสต่ำา ทำาให้ข้าวชนิดนี้มี
คุณสมบัติเด่นทั้งความหอมและความนุ่ม 
เมื่อหุงสุกแล้วแตกต่างไปจากข้าวเจ้าชนิด
อื่นๆ โดยทั่วไป จึงไม่น่าแปลกใจว่าราคา
ขา้วหอมมะลท้ัิงตลาดในประเทศและตลาด
ตา่งประเทศจงึมรีาคาสงูกวา่ขา้วขาวทัว่ไป
เกอืบหน่ึงเทา่ตวัและมรีาคาสูงกวา่ราคาขา้ว
หอมเวียดนามกว่าร้อยละ 30 เป็นค่าพรีเมี่
ยมที่ตลาด และผู้บริโภคให้กับคุณสมบัติ
หอมและนุ่มซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของข้าว
หอมมะลิไทย

ข้าวหอมมะลิมีแหล่งเพาะปลูก
ในภาคอีสานและภาคเหนือตอนบนเป็น
สำาคัญ เน่ืองจากเป็นข้าวพันธ์ุไวแสงจึง
ปลูกได้ปีละครั้งและมีอุปทานของผลผลิต
ค่อนข้างจำากัดประมาณ 8 ล้านตันข้าว
เปลือกหรือประมาณ 4 ล้านตันข้าวสาร 
ประเทศที่ปลูกข้าวหอมได้คล้ายหอมมะลิ

ของไทยได้แก่กัมพูชา และเวียดนาม โดย
มีผลผลิตโดยรวมในแหล่งเพาะปลูกท้ัง 3 
ประเทศประมาณ 13 ล้านตันข้าวเปลือก
หรือ ประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร ปริมาณ
ดังกล่าวเป็นผลผลิตจากไทยประมาณร้อย
ละ 69 รองลงมาได้แก่เวียดนามร้อยละ 
23 และกัมพูชาร้อยละ 8 ผลผลิตข้าวหอม
มะลทิัง้ไทยและกัมพูชามากกวา่รอ้ยละ 50 
ใช้บริโภคภายในประเทศเป็นสำาคัญ และที่
เหลอืเปน็สนิคา้สง่ออกไปยงัตลาดขา้วพรเีมี่
ยมในต่างประเทศ

โดยปกตแิล้วราคาข้าวหอมมะลิไทย
ในตลาดการคา้ขา้วหอมโลกจะมีราคาอยู่ใน
ระดบัสงู  โดยขอ้มลูจากองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้
รายงานวา่ ราคาเฉลีย่ของข้าวสารหอมมะลิ
ไทยส่งออกในปี 2558 อยู่ที่ 1,008 เหรียญ
สหรฐัตอ่ตนั และหากยอ้นราคาไปก่อนหนา้
นั้นอีกหลายปีพบว่าราคาไม่แกว่งตัวมาก
นัก และมีราคาเฉลี่ยเกินกว่าระดับ 1,000 
เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่นับจากช่วงปลายปี 
2558 โดยเริ่มจากเดือนกันยายนของปีนั้น
เป็นต้นมา ระดับราคาข้าวสารหอมมะลิได้

1 นกัวชิาการอาวโุส สถาบนัคลงัสมองของชาตแิละผูป้ระสานงานชดุโครงการ ”งานวจิยัเชงินโยบายเกษตรและ
เสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ลดลงมาเป็น 980 เหรียญสหรัฐ ซึ่งก็อาจ
จะเป็นผลมาจากว่าเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
ราคาปรับลดลงเพราะอุปทานเข้าสู่ตลาด
มากในช่วงนั้น 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคา
ข้าวหอมมะลิไทยกลับตกลงอย่างต่อเนื่อง
นบัต้ังแต่ต้นปี 2559 เปน็ตน้มา โดยเฉพาะ
นับจากเดือนกันยายนท่ีผ่านมา ซึ่งราคา
ได้ตกต่ำาจาก 770 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 
725 ดอลลาร์สหรัฐ ในปลายเดือนตุลาคม 
ซึ่งหากเทียบกับราคา ณ เดือนเดียวกันใน
ปี 2558 ราคาขา้วสารหอมมะลสิง่ออกของ
ไทยได้ลดลงไปถึง 255 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ตัน หรือ ลดลงไปร้อยละ 26 ของราคา ณ 
เดือนตุลาคมในปี 2558 และในต้นเดือน
พฤศจิกายนของปี 2559 นี้ ราคาส่งออก
ที่ผู้ส่งออกได้ไปทำาการซื้อขายล่วงหน้าไว้
ได้ลดลงเหลือเพียง 550 เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน ซึ่งเป็นราคาที่ตกต่ำามากในรอบเก้าปีที่
ผ่านมาทีเดียว

ตลาดการค้าข้าวหอมมะลิและ
ข้าวหอมของโลกมีประมาณ 3.5 ล้านตัน
ข้าวสาร โดยประเทศไทยมีสัดส่วนการค้า
ในตลาดส่งออกร้อยละ 60 เวียดนามร้อย
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ละ 37 ที่เหลือเป็นการถือครองตลาดของ
กัมพูชา สำาหรับราคาข้าวหอมส่งออกของ
เวยีดนามซึง่เปน็คูแ่ขง่ทีส่ำาคญัจะมรีาคาอยู่
ในชว่ง 570 - 650 ดอลลารส์หรัฐ ซึง่ต่ำากว่า
ข้าวไทยมาก ประกอบกับตลาดการค้าข้าว
หอมมะลิและข้าวหอมของโลกเป็นตลาด
ที่บาง (thin market) การเปลี่ยนแปลง
ในด้านอุปสงค์และอุปทานเพียงเล็กน้อย
ยอ่มสง่ผลกระทบต่อความผนัผวนของราคา
อย่างมากตามมา ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการ
เปลีย่นแปลงในอุปสงคแ์ละอุปทานของขา้ว

หอมมะลิและข้าวหอม มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อันนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านราคา ทั้งนี้
อาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1.  เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทั้งใน
ตลาด สหรัฐอเมริกา เอเชีย แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกของ
ข้าวหอมมะลิไทย ทำาให้ผู้บริโภคในตลาด
ดังกล่าวที่เคยนำาเข้าข้าวหอมมะลิพรีเมียม
จากไทยที่มีราคาสูง เปลี่ยนไปสู่การนำาเข้า
ข้าวหอมจากแหล่งอื่นที่มีระดับราคาต่ำา
กว่าข้าวหอมมะลิของไทย และรวมถึงหัน
ไปบริโภคธัญพืชชนิดอื่นๆ ทดแทน ทำาให้
อปุสงคก์ารนำาเข้าขา้วหอมมะลจิากไทยชะลอ
ตัวลง และทำาให้ราคาข้าวหอมมะลิส่งออก
ของไทยไมส่ามารถยกระดบัราคากลบัคืนสู่
ราคาเดิมในระดบั 1,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ 
อกีทัง้ราคาข้าวหอมของเวียดนามทีมี่ราคา
ต่ำากว่ามากได้เข้ามาแทนท่ีตลาดข้าวหอม
มะลิของไทย มาหลายปีแล้ว

2. ผู้ส่งออกซึ่งมีบทบาทสำาคัญใน
การหาตลาดส่งออกจะเป็นผู้ติดต่อเจรจา
ต่อรองกับผู้นำาเข้าหรือผู้ซ้ือในตลาดต่าง
ประเทศ การเสนอราคาที่ผู้ซื้อพึงพอใจจะ
ทำาให้ผู้ส่งออกได้รับคำาสั่งซื้อจากผู้นำาเข้า 
และเมื่อได้รับคำาสั่งซื้อแล้ว ก็จะใช้บริการ
ของหยงหรือนายหน้าทำาการติดต่อกับโรง
สีเพื่อหาซื้อข้าวตามราคาที่ตนเองได้รับคำา
สั่งซื้อมาทอนด้วยต้นทุนและกำาไรออก
ส่วนหนึ่ง ผู้ส่งออกส่วนใหญ่จะไม่เก็บข้าว
เพราะสามารถจัดหาซื้อได้จากโรงสีทั่วไป
ภายในประเทศ

3. โรงสผีูม้บีทบาทสำาคัญในการสต็
อกขา้วเพือ่การเกง็กำาไรและแปรรปูขา้ว โดย
เฉพาะโรงสีในภาคอีสานและโรงสีบางส่วน
ในภาคกลาง  ซึ่งในปีที่ผ่านมามีความเสี่ยง

“ข้าวหอมมะลิมีกลิ่นหอมในตัวเอง เป็นกลิ่นของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ 
กลิ่นเหมือนใบเตยเวลาเคี้ยวเมล็ดข้าว จะนุ่มหอมอร่อยมากกว่าข้าวอื่น ๆ 
ลักษณะของเมล็ดจะมีเมล็ดเรียวยาว สวยงาม สีขาวหรือสีครีมอ่อนๆ”
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ตอ่ความผนัผวนของราคาขา้วในตลาดขาล
งอยูม่าก เพราะตน้ฤดูในปทีีผ่า่นมาโรงสซีือ้
และตนุขา้วเปลอืกไวใ้นราคาทีส่งูประมาณ
ตันละ 13,000-14,000 บาท โดยเก็งว่า
ปลายฤดูราคาขา้วสารทีผู่ส้ง่ออกจะซือ้จาก
โรงสจีะราคาสงู ซ่ึงโรงสกีจ็ะได้กำาไรจากกา
รสต็อกข้าว แต่สถานการณ์กลับปรากฏว่า
ระดับราคาทีผู่ส้ง่ออกอ้างองิมายงัโรงสไีมป่รบั
เพิม่ขึน้ แถมมรีะดบัราคาทีล่ดลงมาตอ่เนือ่ง 
ทำาให้โรงสีท่ีเก็บสต็อกข้าวประสบปัญหา
ภาวะขาดทุนจากการเก็งกำาไร  นอกจาก
นี้ยังมีข้าวสต็อกเก่าตกค้างและโรงสียังไม่
สามารถระบายข้าวออกได้ทำาให้ไม่มีทุน
เพียงพอจะมาซื้อข้าวใหม่  อีกทั้งราคาข้าว
ทีผู่ป้ระกอบการโรงสีขายใหผู้ส้ง่ออกนัน้ โรง
สไีมส่ามารถจะเป็นผู้กำาหนดราคาขึน้เองได ้
แต่จะเปน็ราคาทีห่ยง ซึง่เปน็นายหนา้ของผู้
ส่งออก ส่งผา่นราคาทีผู่ส้ง่ออกจะรบัซือ้มา
เป็นราคาตลาดให้โรงสีได้ทราบ เมื่อปลาย
ปีที่ผ่านมาราคาตลาดข้าวสารหอมมะลิที่
โรงสเีคยขายขา้วให้กบัผูส้ง่ออกอยูใ่นระดบั
ราคา กิโลกรัมละ 24 - 25 บาท กลับเกิด
ปรากฎการณ์ที่ราคาลดลงมาอยู่ที่กิโลกรัม
ละ15 - 17 บาทในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่าน
มา นบัวา่เปน็ระดบัราคาทีต่กต่ำามากทีผู้่สง่
ออกสง่สญัญาณมาในตลาดขา้วสารหอมมะลิ

4.  เมือ่ราคาทีผู่ส้ง่ออกอา้งองิมาที่
โรงสใีนระดบัท่ีลดลงอยา่งมากทำาใหโ้รงสซีึง่
จะตอ้งเปน็ผูซ้ือ้ขา้วเปลอืกมาสเีป็นขา้วสาร 
ต้องทอนราคาสง่กลบัไปทีต่ลาดข้าวเปลอืก 
สำาหรับวิธีการทอนราคานั้นสามารถตรวจ
สอบได้ไม่ยาก กล่าวคือหากราคาข้าวสาร
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อในราคา 16.50 บาทต่อ
กิโลกรัม หรือ 16,500 บาทต่อตัน เมื่อโรง
สีรับทราบราคาจะหักต้นทุนในการสีและ
กำาไรทีต่นเองจะไดอ้อกตนัละประมาณ 500 
บาท ราคาตน้ทนุขา้วสารดงักลา่วจะเทา่กบั 
16,000 บาท และเมื่อแปลงเป็นราคาข้าว
เปลือกที่โรงสีจะรับซื้อจะอยู่ที่ 9,920 บาท
ตอ่ตัน หรอื ในทีน่ีป้ระมาณให ้10,000 บาท

ตอ่ตนั ณ ระดบัความช้ืน 15% (ขา้วเปลอืก 
1 ตันสีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 620 กก.)

5.  ในดา้นอุปทานการผลิตขา้วหอม
มะลิซ่ึงมีแหล่งพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ใน
ภาคอีสาน และภาคเหนือตอนบน สภาพ
ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบ
การผลติในไร่นาอยา่งมากโดยเฉพาะในภาค
อีสาน ซึ่งแต่เดิมใช้แรงงานคนในการเก็บ
เกี่ยว แต่ปัจจุบันแรงงานจ้างหายากและ
มีอัตราค้าจ้างแรงงานแพง ทำาให้เกษตรกร

การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้รถเกี่ยวข้าวทำาให้ข้าวมีความชื้นสูง ส่งผลให้ราคาที่ขายได้ต่ำา

ต้องหันไปจ้างรถเก็บเกี่ยวนวดข้าว การ
ใช้รถเกี่ยวนวดข้าวแม้จะทำาได้รวดเร็วแต่
ขา้วเปลอืกทีเ่กีย่วและนวดไดจ้ะมคีวามชืน้
สูง  และหากก่อนหน้าเก็บเกี่ยวมีฝนตกลง
มาด้วยแล้ว  ข้าวที่เกี่ยวได้จะมีความชื้นถึง 
30 % ซึ่งสูงกว่าความชื้นมาตรฐานถึงหนึ่ง
เทา่ตัว เม่ือผนวกเข้ากับตลาดข้าวเปลอืกใน
ชนบทไดเ้ปลีย่นแปลงไปมาก อันเปน็ผลจาก
นโยบายรับจำานำาข้าวในอดีตทำาให้ชาวนา
ไม่มีตลาดกลางและไม่มีลานตากเพื่อลด
ความชื้น เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวได้จึงต้องรีบนำา
ข้าวที่มีความชื้นสูงไปส่งที่โรงสีทันที ข้าวที่
ไปถงึโรงสหีากมคีวามชืน้เกนิ 15% โรงสจีะ
หักลดน้ำาหนกัขา้วลง โดยใน 1 % ความช้ืน

ทีส่งูกวา่มาตรฐานจะถกูหกัค่าความช้ืนเป็น
ข้าว 15 กิโลกรัม จากปริมาณข้าว 1 ตัน
ข้าวเปลือก ดังนั้นหากข้าวมีความชื้นสูง 
30 % ก็จะถูกหักค่าความชื้นไปทั้งหมด 
225 กิโลกรัม (ยังไม่รวมสิ่งเจือปนที่ติดมา
กับข้าว) และหากราคาข้าวที่ซื้อขายกัน ณ 
ระดับความชื้น 15 % อยู่ที่ 10,000 บาท
ตอ่ตนั ก็จะถกูหกัความชืน้ไปเปน็เงนิ 2,250 
บาท  ดังนั้นเกษตรกรก็จะได้รับราคาข้าว
เพียง 7,750 บาทต่อตัน

6.  ระบบการทำานาข้าวหอมมะลิ
ที่เปลี่ยนไปสู่การใช้รถเก็บเกี่ยวและข้าว
มีความชื้นสูง ทำาให้โรงสีต้องใช้เคร่ืองอบ
ความชืน้ใหล้ดลง กระบวนการอบความชืน้ที่
ผา่นการใชเ้ครือ่งอบความชืน้จะทำาให้ความ
รอ้นจากการอบไปสลายสารความหอม(สาร 
2 AP) ในข้าวเปลือก  ข้าวสารที่สีได้จาก
ข้าวเปลือกที่อบความร้อนลดความชื้นจะ
ลดความหอมลดลงหรอืหมดความหอม จะ
เหลือเพียงคุณสมบัติความนุ่ม 

7.  ปจัจบุนัการหาพันธุข์า้วหอมมะลิ
แท้หรือพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อการเพาะปลูกของ
เกษตรกรนับวันจะหายากขึ้นกว่าแต่ก่อน 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นแหล่งผลิตเมล็ด
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เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแท้ที่หายากขึ้นในปัจจุบันสาเหตุจากการปลอมปนข้าวที่ติดมากับ
รถเกี่ยวนวด

9.  หากรวมปจัจยัดงักลา่วนีเ้ขา้ดว้ย
กันพอจะสรุปได้วา่ ทัง้ดา้นอปุสงคแ์ละดา้น
อปุทานของขา้วหอมมะลติา่งกเ็ปน็ปจัจยัที่
รมุเรา้กดดนัตอ่ระดบัราคาขา้วหอมในตลาด 
รวมถึงปัจจัยด้านคุณภาพของความหอมที่
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปและไม่เหมือนเดิม 
จงึมผีลทำาใหต้ลาดสง่ออกส่งสัญญาณทอน
ระดบัราคาขา้วหอมมะลทิีเ่ปน็ขา้วพรเีมยีม
ของไทยลง และหากข้าวหอมมะลิไทยขาด
คณุสมบตัดิา้นความหอมจรงิแลว้ ขา้วหอม
มะลไิทยกจ็ะไมต่า่งกบัขา้วหอมจากเวยีดนาม 
ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้นำาเข้าเรียกหาทดแทนได้ 
ในระดับราคาท่ีต่ำากว่า ทำาให้เกิดปรากฎ
การณท่ี์ระดบัราคาขา้วหอมมะลไิทยหดตวั
ลดลงตกต่ำาลงมาโดยตลอดจากตน้ป ี2559 
เป็นต้นมา

ในภาวะที่ราคาข้าวหอมตกต่ำาลง
อยา่งมากเชน่นี ้การมนีโยบายหรอืมาตรการ
เพื่อการชะลออุปทานผลผลิตไม่ให้เข้าสู่
ตลาดมากจึงมีความจำาเป็น  การท่ีรัฐมีน
โยบายสนับสนุนสินเชื่อชะลอการขายให้
กบัเกษตรกร การใหค้วามชว่ยเหลอืในเรือ่ง
ค่าเก็บเกี่ยวและดูแลรักษาสภาพข้าว การ
ให้ค่าเช่ายุ้งฉางที่เกษตรกรนำาข้าวมาจำานำา 
ตลอดจนการใหส้นิเชือ่กับสถาบันเกษตรกร
และรวมถงึโรงสใีนอัตราดอกเบีย้ต่ำา รวมถงึ
มกีารใชช้อ่งทางการตลาดใหมท่ีใ่หผู้ผ้ลติได้
พบกบัผูบ้รโิภคโดยตรง ไดช้ว่ยใหภ้าวะตกต่ำา
ของราคาขา้วเปลอืกหอมมะลใิหป้รับตวัสงู
ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม หาก
ต้องการจะให้ราคาข้าวหอมมะลไิดร้บัราคา
พรเีมีย่มไดด้งัเดมิอยา่งในอดตีแลว้ การมนี
โยบายเพือ่ยกระดบัคณุภาพของกลิน่ความ
หอมมคีวามจำาเป็นอยา่งยิง่ ซึง่จำาตอ้งมกีาร
ปฏิรูปกันทั้งห่วงโซ่อุปทานทีเดียว

อ้างอิงรูปภาพ: 
http://gainesvillescene.com
http://www.brrd.in.th
http://farmkaset.blogspot.com

พันธุ์หลักก็ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ การ
เกบ็พันธุไ์วใ้ชเ้องของเกษตรกร หรอื การหา
ซ้ือพนัธ์ุจากตลาดเมลด็พนัธุก์ไ็มไ่ดม้าตรฐาน 
อีกทั้งในพื้นที่เพาะปลูกก็มีข้าวพันธุ์อื่นๆ 
ติดมากับรถเกี่ยวท่ีมาจากภาคกลางทำาให้
ความบริสุทธิ์ของข้าวในพื้นที่เพาะปลูกลด
ลง ตดิมากบัรถเกีย่วทีม่าจากภาคกลางทำาให้
ความบริสุทธิ์ของข้าวในพื้นที่เพาะปลูกลด
ลง และคณุภาพของขา้วเปลอืกและขา้วสาร
ลดลงด้วยเช่นกัน

8. การคาดการณ์ข้อมูลการผลิตที่
แปรปรวนมาก ซึง่มกีารคาดการณจ์ากหลาย
ฝ่ายท้ังพ่อค้าที่ออกไปสำารวจอย่างคร่าวๆ 
หรือจากข้อมูลของทางการท่ีไม่ชัดเจนใน
การประมาณการ แต่ท้ังสองแหลง่ขอ้มลูได้
คาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่าปริมาณ
ผลผลติขา้วหอมมะลจิะเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่
ร้อยละ 10  ส่วนข้อมูลของภาครัฐก็ออก

ข้อมูลมาว่าผลผลิตอาจเพ่ิมข้ึนถึงสองล้าน
ตันเพราะได้ไปเอาข้าวหอมมะลิในจังหวัด
ภาคกลางที่มีคุณภาพและราคาต่ำากว่าข้าว
หอมมะลใินภาคอสีานและภาคเหนอื นำาเขา้
มารวมไว้ด้วย ทำาให้เห็นว่าปริมาณอุปทาน
ผลผลิตของข้าวหอมมะลิขยายตัวเพิ่มจาก
แผนการกำาหนดเปา้หมายการผลิตทีไ่ดเ้คย
กำาหนดไวก้อ่นฤดกูาลเพาะปลกู  อปุทานที่
คาดการณว่์าจะเพิม่ขึน้มากทำาใหพ้อ่คา้ผูส้ง่
ออกรบีไปทำาการขายลว่งหนา้ในระดบัราคา
ที่ลดลงเพราะเก็งราคาว่าราคาข้าวหอมจะ
ลดลง โรงสีเองเมื่อได้รับแจ้งราคาท่ีจะรับ
ซือ้จากหยงและผู้สง่ออกกต็กใจเชน่เดีวกนั 
พรอ้มๆกบัไปทอนราคาขา้วเปลอืกทีต่นเอง
จะรับซื้อจากเกษตรกรลง และอีกบางส่วน
ชะลอการรบัซือ้เพือ่ขอดทูศิทางของราคาที่
ชัดเจน จึงทำาให้ระดับราคาที่ตกต่ำาอยู่แล้ว
ตกต่ำาลงไปมากยิ่งขึ้น

ข้าวหอมจากเวียดนามเข้ามาตีตลาดข้าวหอมมะลิไทย หากไทยยังไม่สามารถรักษาคุณสมบัติ
ด้านความหอม
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เดินเครื่องยุทธศาสตร์
สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง

เกริ่นนำ :
เนื่องในว�ระป 2559 เปนปครบรอบหนึ่งศตวรรษของก�รสหกรณ์ไทย สถ�บันวิช�ก�รด้�นสหกรณ์ และ

หน่วยง�นภ�ค ีภ�ยใตก้�รสนบัสนนุของสำ นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รวจิยั ไดจ้ดัง�นเสวน�วชิ�ก�รภ�ยใตเ้รือ่ง “เดนิ
เครือ่งยทุธศ�สตร์ สูก่�รปฏริปูสหกรณไ์ทยในศตวรรษท่ีสอง” โดยนำ เอ�ประเด็นสำ หรับเส�หลกัยทุธศ�สตร์ก�รปฏิรปู
สหกรณ์ไทยที่จะใช้เปนกรอบทิศท�งก�รยกระดับก�รสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สองม�เปดประเด็นก�รเสวน�เพื่อก�ร
แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นสู่ส�ธ�รณชน 

ใครเป็นใครในเวทีเสวนา:
วทิยากรในเวทเีสวนาม ี5 ทา่น ไดแ้ก ่

ดร.กอบศกัดิ ์ภตูระกลู ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำา
สำานักนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาขับ
เคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.) ดร.วณิะ

โรจน์ ทรพัยส่์งสุข อธบิดีกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
รศ.ดร.ปทัมาวด ีโพชนกุลู รองผูอ้ำานวยการ
สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั ดร.กก๊  
ดอนสำาราญ ประธานกรรมการดำาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ

รศ.จฑุาทพิย ์ภทัราวาท ผูอ้ำานวยการสถาบนั
วชิาการดา้นสหกรณ ์ผูด้ำาเนนิ รายการโดย 
คุณศิริบูรณ์  ณัฐพันธ์ ผู้ประกาศข่าวและ
พิธีกรสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

รศ.ดร.ปัทมาวดี   โพชนุกูล 
รองผู้อำานวยการสกว.

คุณศิริบูรณ์  ณัฐพันธ์ 
ผู้ดำาเนินรายการ

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
ผช.รมต.

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.กก  ดอนสำาราญ  
ประธานกรรมการสสท.

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
ผู้อำานวยการสว.สก.

สว.สก.
เ ติ ม ค ว า ม รู�
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คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
ถ้าทา่นผูม้เีกยีรตไิดต้ดิตามขา่วสาร

จะเห็นได้ว่าระบบการเงินการธนาคารใน
ปจัจุบนั กำาลงัปรบัตวัอยา่งรุนแรง เร่ืองของ
เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทมากมรีะบบการ
แลกเปลี่ยนท่ีไม่ใช่เป็นตัวเงินผ่านธนาคาร
พาณิชย์หลายรูปแบบ อย่างบิทคอยน์ โลก
เปลีย่นไปมรีะบบการเงนิแบบใหม่ทีไ่มต้่อง
ผา่นธนาคาร หลายๆ คนมองวา่ธนาคารจะ
ลดบทบาทลง ธนาคารพาณชิยจ์ะลดความ
สำาคญัลง และมีระบบการทำาธุรกรรมทางการ
เงนิในรปูแบบใหม ่เกดิคำาถามเพิม่ขึน้วา่จะ
มีผลกระทบมาถึงสหกรณ์ที่พวกเราเป็น
สมาชิกหรือไม่ สหกรณ์ต้องเปลี่ยนไป ต้อง

ปรบัตวัหรอืทีร่นุแรงไปกวา่นัน้คอื สหกรณ์
ยงัจะมอียูห่รอืเปลา่ อา้งองิจากงานวชิาการ 
อา้งองิจากผูป้ฏบิตั ิอา้งองิจากแนวนโยบาย
ของรัฐไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทุกท่านได้
ทราบทิศทาง ก่อนที่เราจะขับเคล่ือนเดิน
เครือ่งยทุธศาสตร ์สูก่ารปฏริปูสหกรณไ์ทย
ในศตวรรษที่สอง ควรจะเป็นอย่างไรต่อไป 
เริม่จากงานวจิยัทีเ่ราจะมาแสวงหาคำาตอบ
ดว้ยกันในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ 
สถาบนัทีเ่รยีกวา่สหกรณ ์ยงัจำาเปน็อยูห่รอื
ไม่สำาหรับสังคมไทย และสำาหรับสังคมโลก 
มาดูงานวิชาการกันว่าท่านผู้อำานวยการ
สถาบนัวชิาการดา้นสหกรณแ์ละนกัสหกรณ์
แหง่ชาต ิทา่นทำางานวจัิยออกมาไดผ้ลออก

มาเป็นอย่างไร

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท:  
จากคำาถามท่ีวา่ สหกรณส์ำาคญัไหม 

ทกุทา่นทีอ่ยูใ่นทีน่ีร้วมท้ังตวัดฉินัเองคงตอบ
ไดเ้ลยวา่สำาคญัมาก ในศตวรรษท่ี 21 โลกมี
อะไรเปลี่ยนไปเยอะ อย่างเช่น ความเสี่ยง
ของการโจรกรรมในระบบไอทีท่ีสถาบัน
การเงินหลายแห่งต้องเผชิญหน้าในฐานะ
นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่าในประเทศทุก
ประเทศ ประกอบด้วย ภาคส่วนธุรกิจ 3 
ภาคส่วน คือ 1)ภาคเอกชน ที่มุ่งแสวงหา
กำาไรจาการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งถือว่า
เป็นส่ิงที่ดีในการพัฒนาการเติบโตทาง
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เศรษฐกิจ 2) ภาครัฐ ในทุกประเทศรัฐบาล
ห่วงใยประชาชน จึงมุ่งหวังท่ีจะช่วยสร้าง
สวัสดิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกร่าง
กฎหมายเพือ่การคุม้ครองประชาชนใหอ้ยูด่ี
มสีขุและใหม้กีารกระจายรายไดท้ีเ่ปน็ธรรม
เพราะโลกปัจจุบันมคีวามเหลือ่มล้ำา คนจน
ที่มีความอดอยากหิวโหย จากข้อมูลของ 
FAO บอกว่ามีตัวเลขถึง 800 ล้านคน 3) 
ภาคสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์
ทั่วโลก มีอยู่จำานวน 1,000 ล้านคน โดย
มีสัมพันธภาพสหกรณ์โลกเป็นแม่ข่าย ใน
ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 
เป็นต้นมา ประเทศทั่วโลกภายใต้ภาคีของ
องค์การสหประชาชาติเห็นพ้องต้องกันว่า 
สหกรณ์ สามารถอยู่รอดจากวิกฤติได้ ดัง
นัน้ประชาคมโลกจงึเริม่หนัมาสนใจและให้
ความสำาคญัในตวัแบบธุรกจิทีช่ือ่วา่สหกรณ ์
ทั้งนี้สหกรณ์เติบโตและพัฒนามากว่า 170 
ป ีปจัจบุนั 127 ประเทศทีเ่ป็นภาคเีครอืขา่ย
ของสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ 

เรามี platform การขับเคลื่อนพัฒนา ทุก
วันนี้ทุกสหกรณ์ในโลกต้องขับเคลื่อนการ
พฒันา มเีปา้หมายสุดทา้ย ในป ีพ.ศ. 2563 
เราประกาศวา่สหกรณจ์ะเปน็ผูน้ำาการพฒันา
ที่ยั่งยืนและสหกรณ์จะเป็นทางเลือกให้
ชุมชน โดยยึดมั่นในอุดมการณ์พื้นฐาน คือ 
การประหยดัการสง่เสรมิการออม การสรา้ง
วนิยัทางการเงนิ และใชห้ลกัการสหกรณใ์น
การสรา้งระบบบรหิารจัดการการเชือ่มโยง
ธุรกิจ คน เงินทุน สร้างระบบการบริหาร
จัดการ สร้างสรรค์นวัตกรรมเรื่องของงาน
วิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่ม ถ้าได้ติดตาม จะ
เห็นว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้
ย้ำาให้รัฐบาลทุกประเทศภายใต้เครือข่าย
องคก์ารสหประชาชาตปิฏบัิตติามคำาแนะนำา
ที่ 193 ที่เป็นข้อชี้บ่งสำาหรับนโยบายรัฐ
ที่เหมาะสมที่จะสนับสนุนสหกรณ์ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากล นอกจากนัน้ปฏิญญาบาหล ี 
ซึ่งเป็นข้อตกลงในที่ประชุมรัฐมนตรีที่ดูแล
รบัผดิชอบงานสหกรณใ์นประเทศแถบเอเชยี

แปซิฟิค ระบุให้รัฐบาลทุกประเทศควรจะ
เปดิโอกาสพืน้ทีท่างเศรษฐกจิใหป้ระชาชน
รายย่อยรวมท้ังภาคการเกษตรได้มีโอกาส
เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง 

เมือ่ยอ้นกลบัมาดใูนประเทศไทย เปน็
โอกาสดทีีแ่ผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ีมุง่เนน้
เรือ่งการพฒันาทีม่ปีระชาชนเป็นศนูยก์ลาง 
และกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งไปใน
เรื่องของการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
โดยท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะนำา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ นัก
สหกรณ์รูส้กึดีใจกนัอย่างมากเพราะทา้ยทีส่ดุ
แล้วแนวทางการพฒันาปรชัญาเศรษฐกจิพอ
เพียงก็คือเรื่องของสหกรณ์นั่นเอง

จากคำาถามท่ีวา่ผูน้ำาการขบัเคลือ่น
ตาม platform ของสหกรณ์ท่ีเป็นสากล
ควรเป็นใคร ขอตอบว่าท่านประธาน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพราะ
วา่กระบวนการพฒันาสหกรณต้์องเร่ิมจาก
คน คนตอ้งมจีติวญิญาณทีจ่ะพึง่พาและรว่ม
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มอืกนัทีม่อียูใ่นใจจากนัน้ใจคนตอ้งพาใหก้้าว
เดินไป การเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ เรียนรู้ให้มี
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนา
ให้สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจมีความแตก
ต่างกับเอกชนที่เน้นกำาไร แต่สหกรณ์มีเป้า
หมายแตกตา่ง ตรงจดุนีถ้อืเปน็กลไกสำาคญั
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

นกัวชิาการมองขบวนการสหกรณเ์ปน็
ขบวนการทางสงัคม (social movement) 
ทีต่อ้งขบัเคล่ือนดว้ยคนทีม่ใีจรกัสหกรณ์ และ
มีขีดความสามารถในการจัดการ ตัวเองได้
มโีอกาสไปดงูานกลุม่สหกรณม์อนเดรกอน 
ประเทศสเปน กลุ่มสหกรณ์มอนเดรกอน 
มีธนาคารเป็นของตนเอง ธนาคารที่ว่าคือ
ธนาคารออมทรัพย์ มีมหาวิทยาลัย ร้านค้า
ปลกี กลุม่โรงงานอตุสาหกรรมเปน็ของตนเอง 
กลุ่มธุรกิจนี้ทำาได้เพราะรัฐบาลเปิดโอกาส
ให้ทำาเช่นเดียวกับเอกชนแต่กระบวนการ
พฤตกิรรมเปน็แบบสหกรณ ์ซึง่สหกรณต์อ้ง
มกีารเรยีนรู ้ตอ้งปรบัเปลีย่นแนวคดิ ตอ้งรู้
ว่าเราจะผลิตสินค้าที่บริโภคได้ ทุกวันนี้เรา

ยงัคงขายแตย่างพารา ขายผลไม ้สว่นสนิค้า
อุปโภคและบริโภคต้องไปซื้อของเอกชน 

โจทยท่ี์ทา้ทาย คอื ในศตวรรษหนา้
จะเปน็ไปไดไ้หม ทีส่หกรณข์องเราจะเชือ่ม
โยงวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่ม
สถาบนัเกษตรกรทีจ่ะพฒันาสนิคา้อาหารที่
มมีาตรฐานอาหารปลอดภยั (food safety) 
และจะมรีา้นสหกรณท์ีม่กีารพัฒนาโซค่ณุคา่
ที่มีพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ธุรกิจ
และบริการมีประสิทธิภาพเข้าถึงสมาชิก
และชุมชนมากขึ้น

ข้อคน้พบจากการวจิยัของสถาบนัฯ
ชีใ้หเ้หน็ชอ่งวา่งของขบวนการสหกรณไ์ทย
ที่สำาคัญ ได้แก่

1. ทำาอย่างไรเราจึงจะยกระดับให้
สหกรณ์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและรับ
ประทานได้ ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์สหกรณ์
ยังเป็นวัตถุดิบ เช่น ข้าวเปลือก ยางพารา 
มันเส้น ฯลฯ

2. คนวงในไม่เข้าใจสหกรณ์จริงๆ 
คนวงในมีใครบ้าง ได้แก่ สมาชิก 10 กว่า
ล้านคน สมาชิกในครอบครัวๆ ละ 3 คน 
รวมประมาณ 40 ล้านคน ผู้บริโภคจำานวน 
40 ล้านคน สามารถทำาอะไรได้หลายอย่าง
ถือวา่เปน็ประเดน็ทา้ทายอยูใ่นยทุธศาสตร์
ในศตวรรษท่ี 2 ทำาอย่างไรจะกระตุ้นให้
คนในสหกรณ์ 40 ล้านคนหันมาบริโภค
สินค้าสหกรณ์ที่ตนเองผลิตก่อน น่าจะเป็น
สิ่งที่ต้องเริ่ม

3. ประเดน็ท่ีเปน็ชอ่งวา่งยทุธศาสตร์
อีกอันหนึ่งก็คือ หากใช้หลักสหกรณ์สากล 
7 ประการ มาบริหารจัดการสหกรณ์แล้ว
ย่อมจะตอบโจทย์หลักธรรมาภิบาลได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นโจทย์ท้าทาย คือ ทำาอย่างไร
จึงจะให้สหกรณ์ไทยใช้หลักสหกรณ์มาบริ
หารจัดการ ซึ่งจำาเป็นต้องมีกฎหมายและ
มาตรการทีร่ดักมุและสามารถบงัคบัใชอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรม

เมือ่ได้มโีอกาสกรา่งแผนยทุธศาสตร์
ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมอบ
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หมายสถาบันฯจึงได้ใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมจัดทำากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
สหกรณ์ในศตวรรษที่สอง ซึ่งปัจจุบันผ่าน
ความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่ประจำาปี
ของสันนิบาตฯไปแล้ว ซึ่งที่สำาคัญมี 4 เสา
หลักยุทธศาสตร์ ได้แก่

เสาหลักที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ต้องยก
ระดับการมีส่วนร่วมสหกรณ์

เสาหลักที่ 2 ยกระดับมูลค่าเพิ่ม 
หลักการท่ีสำาคัญ คือ ต้องยกระดับหน้าที่ 
ยกระดบักระบวนการ และพัฒนาผลติภณัฑ ์
สหกรณจึ์งจะมขีดีความสามารถในการแข่งขนั
เพื่อให้บริการแก่สมาชิกตามที่คาดหวัง

เสาหลักที่ 3 พัฒนาระบบการเงิน
ที่เอื้อต่อการพึ่งพาและร่วมมือกัน หัวใจ
สำาคัญคอืทำาอย่างไรทีเ่ราจะมรีะบบการเงนิ
ท่ีเอื้อต่อการใช้เป็นทุนในการพัฒนาอาชีพ 
และพฒันาคณุภาพชวีติของสมาชกิและทำา
อย่างไรสหกรณ์มีเงินเหลือจึงจะให้กู้ยืมแก่
สหกรณท์ีข่าดเงนิทนุและไมเ่สีย่งจนเกนิไป

เสาหลกัที ่4 พฒันาระบบสนบัสนนุ
และสิง่อำานวยความสะดวก ไดแ้ก ่การปรบัปรงุ
กฎหมายและสร้างกลไกการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดจนการวิจยัและพัฒนาเพือ่สรา้งสรรค์
นวัตกรรมนำาคุณค่าสหกรณ์

คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:     
ขอสนับสนุนงานวิจัยของท่าน 

รศ.จุฑาทิพย์ โดยเฉพาะที่ท่านบอกว่า
สหกรณ์ต้องผลิตของที่ทานได้และต้องยก
ระดบัมาตรฐานคณุภาพสนิคา้ของสหกรณ ์
เราจะเปน็ประเทศทีเ่นน้ในเรือ่งของอาหารให้
โดง่ดงัไปทัว่โลก เพราะฉะนัน้เชือ่วา่สหกรณ์
ของเรามีโอกาสท่ีจะเดนิไปแนวทางนีไ้ดเ้ชน่
กัน ผู้วิจัยศึกษามา 10 กว่าปีได้ผลออกมา
คือยุทธศาสตร์ 4 เสาหลักเป็นแนวปฎิบัติ 
ในส่วนของผู้ให้ทุนได้เห็นแผนยุทธศาสตร์
คดิวา่จะเดนิหนา้และตอ่ยอดอยา่งไร เรยีน
เชิญท่านรศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล:     
ถ้าพูดถึงสหกรณ์มีความคิดถึงการ

ต่อยอดอย่างที่ท่านรศ.จุฑาทิพย์ พูดถึง
เสาหลักที่ต้องทำาร่วมกัน คำาถามแรกๆที่
ถามเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ว่ามองอย่างไร มอง
ว่ามี 2 ส่วน คือ ส่วน1) ด้านอุดมการณ์ 2) 
ด้าน business model ใหม่ๆ เพราะโลก
เปลี่ยนแปลงไป เรามีสหกรณ์หลากหลาย
แบบทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์‚สหกรณ์การ
ผลิต‚สหกรณ์บริการ‚สหกรณ์ผู้ใช้น้ำา ฯลฯ 
คำาถามทีท่า้ทายมากคอื เราจะพฒันาสหกรณ์
เหล่านี้ต่อไปข้างหน้าได้อย่างไรเพื่อให้ทัน
โลกที่เปลี่ยน อยากมองใน 2 ประเด็น คือ 
อุดมการณ์และ business model แบบ
ใหม่ที่จะก้าวไปข้างหน้า  ถามว่า market 
share ของสหกรณจ์รงิๆ เปน็เทา่ไร ตอนนี้
เรามีสหกรณ์ผูผ้ลติขา้วจำานวนมากแตเ่ราไม่
สามารถที่จะสร้าง market share ร่วมกัน
ได ้กลายเปน็วา่แบรนดส์หกรณย์งัแขง่ดว้ย
กันเอง เรามีศักยภาพสูงแต่การที่ไม่ได้มอง
ถึงการร่วมมือกันบางทีอาจกลายเป็นจุด
ออ่น ถ้ามองเปา้หมายรว่มกนัแลว้ฝากกรม
สง่เสรมิสหกรณอ์ยา่งเชน่ ขา้วจากเครอืขา่ย

สหกรณ์ตอ้งคลุมตลาด 40-50% ของตลาด
ข้าวในประเทศไทยซึ่งไม่ได้หมายความว่า
เป็นการผูกขาด แต่เรามีเป้าหมายร่วมกัน 
อยากแชร์ประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น
อย่างที่ญี่ปุ่นเค้าสร้างแบรนด์มีแค่แบรนด์
เดียวคือ JA สหกรณก์ารเกษตรทีญ่ีปุ่น่ เมือ่
ผูบ้รโิภคเหน็แบรนด ์JA มันมคีวามหมายใน
เชิงคุณภาพและมีความหมายในเชิงคุณค่า 
เครือข่ายที่มีแบรนด์ร่วมกันสามารถมีชื่อ
ได้ คำาถามคือใครจะทำางานตรงน้ี มองถึง
ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ กรมส่ง
เสริมสหกรณ์ 

นอกจากเร่ืองของการแปรรูป
ผลติภณัฑแ์ลว้ เรือ่งทีส่ำาคญัอีกเรือ่ง คือการ
เชื่อมโยง อย่างชุมนุมสหกรณ์ได้มองเรื่อง
โลจิสติกส์การขนส่งเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก 
ถือว่าเป็นต้นทุนทางการตลาด ถ้าจัดการ
เรื่องต้นทุนส่วนนี้ได้การเชื่อมโยงการสร้าง
แบรนดข์องความเป็นสหกรณก็์ถอืว่าเปน็ไปได ้
เปน็เรือ่งของการเชือ่มโยงสหกรณใ์นสนิคา้
แตจ่ะมนีามสกุลยอ่ยสินค้าในแตล่ะพืน้ที ่ซึง่
คณุภาพนัน้จะมอียูส่ว่นของชือ่ยอ่ยในแต่ละ
พืน้ทีจ่ะบอกถงึอตัลกัษณเ์ฉพาะเปน็การรวม
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เฉพาะหนึง่ product ถามว่ามีการเชือ่มโยง
แบบอื่นได้ไหม  อย่างที่รศ.จุฑาทิพย์พูดถึง
แบบที่สอง เครือข่าย value chain ห่วง
โซ่อุปทานถือว่าเป็นเครือข่ายอีกแบบหนึ่ง 
เรามองการสร้างเครือข่ายเชิงคุณค่าตั้งแต่
ตน้น้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา ไมใ่ชแ่คข่า้วอยา่ง
เดยีว กอ่นทีจ่ะเปน็ขา้วตอ้งเริม่ตัง้แตป่จัจัย
การผลิต เทคนิคการผลิต การเเปรรูปจาก
โรงสี ขายและส่งออก การร่วมมือกันคือ 
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า  รูปแบบที่
สามมองในภาคธุรกิจ ข่าวล่าสุด มอนเซน
โทรไปทำา ความร่วมมือกับเบเยอร์ บริษัท
มอนเซนโทรขายพันธุ์การเกษตร บริษัทเบ
เยอร์ขายยา เรามองว่าธุรกิจต้องการกำาไร
สูงสุดแต่เขาสามารถร่วมมือกันได้ คำาถาม
คือ สหกรณ์กับสมาชิกร่วมมือกันได้ไหม 
เป็นรูปแบบของของความร่วมมือเรียกว่า
การบูรณาการอาจไม่ใช่ห่วงโซ่ในเชิงธุรกิจ 
อยา่งเชน่ เกษตรกรปว่ยไขใ้นขณะเดยีวกนั
เกษตรกรกป็ลูกขา้วอนิทรยี ์สามารถไปเชือ่ม
โยงกับโรงพยาบาลได้ไหม คือลักษณะของ
การบริการภาคธุรกิจกับการร่วมมือ 

ความทา้ทายวา่เครอืข่ายสหกรณ์ที่
เราทำากนัอยูม่ค่ีาขนสง่และการติดตอ่สือ่สาร
มต้ีนทนุสงู ตอนนีม้อีนิเตอร์เนต็ แอบพลเิค
ชนัตา่งๆ คำาถามคอื เครือ่งมอืใหม่ๆ จะเขา้มา
ชว่ยเปน็เครือ่งมอืในการหลอ่รวมขบวนการ
สหกรณ์ได้อย่างไร ตัวแปรที่สำาคัญอย่างที่ 
รศ.จฑุาทพิยไ์ดก้ลา่วถงึคือแผนยทุธศาสตร์
ระบบการเงิน หลายๆ พื้นที่มีธนาคารของ
หมู่บา้นหรอืขององคก์รกลุม่แตเ่ปน็ธนาคาร
เพือ่ใหวิ้สาหกจิอ่ืนๆ ในหมู่บา้นทำางานตอ่ไป
ได้ ฉะนั้นกลุ่มองค์กรการเงินไม่ใช่แค่การกู้
ยมืเงนิแตใ่ชอ้ปุกรณก์ารเงนิเปน็จดุหลอ่ลืน่
ธรุกจิหรือกลุม่วสิาหกจิในชมุชนแทนเงนิใน
ระบบที่ฉุกเฉินหรือเมื่อมีความต้องการเงิน
อยา่งเรง่ดว่น ธรุกจิหรอืวสิาหกจิชมุชนมเีงนิ
หรอืผลกำาไรกเ็อามาฝากกับกลุม่การเงนิ รปู
แบบนีย้งัคงมอียูแ่ตอ่าจเริม่จางหายไปหรอืถกู
มองขา้มความสำาคญัทางการเงนิทีจ่ะเขา้ไป
เชื่อมโยงระบบธุรกิจสหกรณ์ เรามีสหกรณ์
ออมทรัพย์ใหญ่ๆมากมาย แต่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ท่ีไปเชื่อมโยงเป็นธนาคารของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีมีมากน้อยแค่ไหน 
และมีประสิทธิภาพแค่ไหน แต่ท้ายที่สุดไม่

ว่าจะเป็นรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์
เดี่ยวๆหรือสหกรณ์ที่เป็นเครือข่าย อยาก
ใหเ้ราเรยีนรูจ้ากการดำาเนนิธุรกจิแบบสมยั
ใหม่ แต่เราไม่ค่อยได้พูดถึง คือการบริหาร
ความเสีย่ง สหกรณ์ออมทรพัยม์คีวามเสีย่ง
อีกแบบหนึ่ง สหกรณ์ผู้บริโภคมีความเสี่ยง
อกีแบบหน่ึง สหกรณร์า้นคา้มคีวามเสีย่งอกี
แบบหนึ่ง สหกรณ์การผลิตมีความเสี่ยงอีก
แบบหน่ึง คำาถามคือพวกเราในขบวนการ
สหกรณ์รู้กันไหมว่าความเสี่ยงของเราคือ
อะไร กลับมาที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยงัมีแนวคิดบางอยา่งทีเ่รายงัตโีจทยไ์มแ่ตก 
ตัวอย่างเช่น ความรู้คู่คุณธรรม อุดมการณ์ 
2 เงื่อนไขท่ีสำาคัญมากและแทรกอยู่ในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับอุดมการณ์ความคิด ใน
ระดับผู้นำาก็ต้องการความรู้คู่คุณธรรม ใน
ระดับระบบการจัดการก็ต้องการความรู้คู่
คณุธรรม เรือ่งของความพอประมาณ อยา่ง
กลุม่สหกรณอ์อมทรพัยเ์ราตอ้งการยอดเงิน
สงูทีส่ดุเงนิฝากใหม้ากทีส่ดุและตอ้งการยอด
เงินกู้สูงสุดใช่หรือไม่ ความพอประมาณ
อยู่ที่เรากำาหนดเป้าหมาย ในขณะเดียวกัน
ความพอประมาณคือเป้าหมายท่ีประกัน
ความเสีย่งของธรุกจิ เปา้หมายคอืความอยู่
รอดของธรุกจิในขณะเดยีวกนัสมาชกิอยูไ่ด ้
คณุธรรม คอื ความมเีหตมุผีลและมภีมูคิุม้กนั 
ถือว่าเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงใน
เรื่องของการบริหารจัดการ เรามีสหกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพมากมายแต่ต้องการการ
ผนึกกำาลังและตอ้งการการเชือ่มโยง คำาถาม
ก็คอืวา่ใครจะเป็นผู้เชือ่มโยง ภาควชิาการมี
บทบาทเป็นสว่นหน่ึงในการเชือ่มโยงสมาชกิ
กับตลาด เชื่อมโยงประชาชนกับสหกรณ์ 
แต่ในระดับภาควิชาการอย่างเดียวคงยัง
ไม่พอและท่ีสำาคัญเม่ือการวิจัยจบลงภาค
วิชาการถอยออกมา สมาชิกและสหกรณ์
จะอยูไ่ด้ไหม ฉะนัน้คดิวา่ยงัต้องการเครื่อง
มอืตา่งๆในการเชือ่มโยงและใหค้วามสำาคญั
กบับทบาทของชมุนมุสหกรณ‚์บทบาทของ
สันนิบาตสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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แต่ต้องมาวางเป้าหมายร่วมที่เป็นรูปธรรม 
สว่นภาควชิาการเองจะสง่เสรมิในเรือ่งการ
หารปูแบบ ท้ายสดุคดิวา่ส่ิงทีส่ำาคญัทีส่ดุคอื 
สหกรณ์ตอ้งเปน็องคก์รการเรยีนรูแ้ละการ
จดัการร่วมกนั (adaptive management) 
หมายถงึ การปรบัตวัโดยใชค้วามรู ้ใชข้อ้มลู 
และข้อมูลนั้นต้องถูกต้อง เมื่อพูดถึงการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การลดปัญหาความยากจน 
เราสามารถใชข้บวนการสหกรณเ์ขา้ไปเปน็
ตวัชว่ย อาจคดิวา่เปน็การคาดหวงัขบวนการ
สหกรณท์ีค่อ่นขา้งสงูแตจ่รงิๆแลว้เปน็ไปได้

คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:         
จากการขยายความของรศ.ดร.ปทัมา

วดีว่าถ้าเราสามารถที่จะต่อยอด สหกรณ์
จะยิ่งใหญ่ มีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม 
และจะเป็นเสาหลักการพัฒนาประชาชน
คนไทยในระดับรากหญ้าให้เข้มแข็ง ในมุม
มองของนักปฏบิติัของนกัสหกรณท์ีท่ำางาน
มายาวนานพบเจอสมาชกิรวมถงึผูน้ำาสหกรณ์
มากมายทา่นมคีวามคดิเหน็อยา่งไรตอ่การ
กำาหนดยทุธศาสตรท์ีจ่ะขับเคลือ่นอย่างไรใน
อนาคต ท่านประธานกรรมการดำาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดร.ก๊ก  
ดอนสำาราญ

ดร.ก๊ก ดอนสำ ราญ:     
ผมถือว่าวันนี้คือวันประวัติศาสตร์

ของขบวนการสหกรณไ์ทย คำาพดูของรฐับาล
ทีพ่ดูคำาแรกคอืปลกูพชือยา่งแมน่ยำารวมถงึ
การเลี้ยงสัตว์ให้พอดีกับการขาย คำาที่สอง
คือ เปิดช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์แบบ
ใหม่จากนวัตกรรมงานวิจัย แต่ภาพท่ีเห็น
คอืสหกรณท์ัง้ 7 ประเภทอยูกั่นแบบหลวม 
ๆ อย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรมี ธ.ก.ส. 
ดูแล จ่ายเงิน 6 ล้านครอบครัวเป็นเงิน 1.3 
ล้านล้านผ่านคน 4-5 ล้านคน ภาคเกษตร
ที่เป็นสหกรณ์มีหน้าที่รวบรวมผลผลิตไป
ขาย และนำาสินค้ามาวางจำาหน่าย เมื่อ 10 
กวา่ปทีีแ่ลว้สหกรณย์งัไมม่กีารแปรรปู จาก

ตัวเลขทั้งระบบ 2.2 ล้านล้าน ภาคเกษตร 
4‚000 รวมทั้งกรมประมง มีหน่วยจ่ายเงิน
คือธนาคารของรัฐบาล สหกรณ์มีหน้าท่ี
รวบรวมผลผลติและจำาหนา่ยสนิคา้ สิง่ทีข่าด
คอืความแมน่ยำาในการผลติ ปัจจุบันชมุนมุ
สหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย จำากดั 
เปิด  E-Commerce ระบบดิจิทัล ตอนนี้
โลกมกีารเปลีย่นแปลงและมกีารพฒันา เชน่ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการประกาศ
ว่าสามารถตรวจผลิตภัณฑ์การเกษตรไม่
ต่ำากว่า 500-700 ชนิดภายในเวลาไม่นาน 
ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องการในตอนนี้เรา
ต้องการสินค้าและอาหารปลอดภัย ขณะ
เดียวกันมูลค่าเพิ่มแค่ 23‚000 ล้าน จะ
ปลูกพืชอย่างไรให้ได้มาตรฐานและการหา
ช่องทางการตลาด งานวิจัย farmer shop 
และศูนยเ์รียนรู้มีชีวติ 6 ศูนยก์ารเรียน และ
ทีร่ฐับาลเปดิอกี 882 ศนูย ์อำาเภอละ 1 ศนูย ์
เป็นนวัตกรรมที่มารองรับภาคเกษตรท่ีมี
เครือข่าย 3 แสน 3 หมื่นล้านธุรกิจบวกกับ       
ธ.ก.ส. 1.2 ล้าน รวมแล้ว 1.7 เท่ากับนอก
ภาคการเกษตรที่มีปริมาณธุรกิจ 1.8 ล้าน 
แต่ฝ่ังหนึ่งปล่อยรายคนโดยที่ภาคสหกรณ์
ปล่อยบ้างตามสมควร เราพยายามท้วงให้
เหน็วา่วันนีค้วามอยูอ่ยา่งหลวม ๆ  ของพวก
เรา และปริมาณเงินล้น 100‚000 ล้าน มัน
ควรไหลกลับเข้าสู่ระบบ จากการคิดนอก
กรอบ วันนี้เราได้อานิสงค์จากรัฐ ภาษีทาง
อ้อมส่ิงที่รัฐควรให้คือ คืนสวัสดิการและ
พัฒนาคน คิดเป็นเปอร์เซ็นแค่ 0.4 หรือ 
40 สตางค์จากคน12 ล้านคน 

ปลกูจติสำานกึเรือ่งอดุมการณ ์หลกั
การ สิ่งที่เราต้องเดินหน้าก็คือการพ่ึงพา
ตนเอง ตอ้งมคีนกำากบัดใูนเรือ่งของคณุภาพ
ของคนและหลักการบริหาร การควบคุม
ภายใน การสอบทาน เป็นเครื่องชี้วัด ซ่ึง
เป็นเรื่องใหญ่ท่ีจะท้ังมีการจัดการระบบ 
แผนกลยทุธช์ีใ้ห้เหน็ตรงกนั ฉะนัน้เรือ่งวนิยั
ทางการเงนิเราจะสรา้งธรรมาภบิาลและความ
โปรง่ใสให้เกดิขึน้ ซึง่แนวคดิของสหกรณท้ั์ง 

8‚000 กวา่แหง่จะไปพรอ้มๆ กนัภายใตอ้ตั
ลกัษณข์องแต่ละประเภท แตยั่งมโีซร่อ้ยดว้ย
อุดมการณ์และหลักการเดียวกัน เราเห็น
พอ้งตรงกนัหลายเรือ่ง คอืต้องปฏริปูตนเอง
เพือ่ขบัเคลือ่นไมว่า่จะเปน็เรือ่งของกองทนุ
เสถยีรภาพหรอืกองทนุพัฒนาคน ส่ิงเหล่านี้
คอืสิง่ทีข่บวนการสหกรณ์รับมาแล้วพร้อมขบั
เคลื่อนเป็นนโยบายไปพร้อมกับรัฐ เราเห็น
ตวัเลข เหน็นโยบาย นอ้มรบันโยบายรฐับาล
ที่ออกมาเบื้องต้น และเดินไปพร้อม ๆ กัน
ตามแผนทีเ่ราคดิโดยใช ้platform และงาน
วิจัยเป็นสี่เสาหลักในการพัฒนา

คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:             
เป็นประเด็นที่น่าสนใจสอดรับกับ

งานวิจัยของท่าน รศ.จุฑาทิพย์ เรื่องของ
การระดมความช่วยเหลอื คือแบ่งปนัความ
ชว่ยเหลอืสหกรณอ์อมทรพัย ์ดร.กก๊ อาจนำา
เงนิทีมี่อยู่ไปกระจายช่วยเหลอืภาคเกษตรท่ี
ตอ้งการลงทนุหรอืผูป้ระกอบการอะไรใหม ่
ๆ ถ้าทำาไดจ้ะแก้ปัญหา ได้สมัภาษณ์ผู้แทน
ของธนาคารกสิกรไทยบอกว่ามีธุรกิจหรือ
อตุสาหกรรม 1‚000 แหง่ ธนาคารทัว่ไปจะ
ปล่อยสินเช่ือด้วยความระมดัระวงัเรยีกไดว้า่
จะไมค่อ่ยปลอ่ยสนิเชือ่ให้เกษตรกรหรือผู้ที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะว่าราคา
พืชผลเกษตรราคาไม่นิ่ง ฉะนั้นจึงปล่อย
กู้ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น ทางเลือก
เรายังมีสหกรณ์ แต่ว่าอย่างที่ ดร.ก๊กกล่าว
ไว้ คือเราต้องมีกองทุน ต้องมีการประกัน
ความเสี่ยงจึงจะสามารถขับเคลื่อนไปได้
อย่างปลอดภยัและมีประสิทธภิาพสูงสุดคุย
กบัภาคฝ่ายผู้ปฎบิตักิารจรงิทัง้งานวชิาการ
งานของสมาชกิของสหกรณ์เอง นโยบายภาค
รฐัทางยทุธศาสตรเ์รือ่งของยทุธศาสตรช์าต ิ
20 ปี รัฐบาลเองก็มองเรื่องของสหกรณ์ไม่
น้อยเหมือนกันมาฟังการขยายความการ
ตีความของทางรัฐบาลตัวแทนของผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะทีเ่ปน็สมาชกิสภาปฏรูิปแหง่ชาต ิทา่น 
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ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล:       
ในวาระครบรอบ 100 ปขีองสหกรณ์

จะขอพูดทั้งหมดสามประเด็น ประเด็น
ที่หนึ่ง ในเรื่องของความจำาเป็นในการมี
สหกรณ์ ประเด็นที่สอง เรื่องของแนวทาง
การพัฒนาว่าเราจะพัฒนากันอย่างไรและ
ในขณะเดยีวกนัรัฐบาลมแีนวโยบายในการ
จัดการอย่างไรบ้าง และประเด็นที่สาม พูด
ในเร่ืองของแนวทางการเดินหน้าเพื่อการ
ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ที่รออยู่

ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องของความ
จำาเป็นในการมสีหกรณท์ีม่กีารพดูถงึในชว่ง
แรก ขอตอบอย่างชัดเจนว่า อย่างไรก็ต้อง
มสีหกรณ ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สหกรณอ์อม
ทรัพย์และสหกรณ์อื่น เพราะว่าธนาคาร
จะไม่ไปต่างจังหวัด ยิ่งเป็นชนบทด้วยแล้ว 

ธนาคารคิดเหมือนธุรกิจทั่วไปถ้าธุรกิจไม่
มากไปต้ังสาขาแล้วไม่สามารถทำาธุรกรรม
ต่างๆ ได้ตามที่ตั้งใจไว้มันเป็นต้นทุนทำาให้
ไม่คุ้มทุน ซ่ึงพอไม่คุ้มทุนก็หมายความว่า
ประชาชนก็ต้องดูแลตนเองเราต้องอาศัย
อุดมการณ์การร่วมมือช่วยกันและก็ดูแล
ตนเอง ในขณะทีธ่นาคารไมม่า ในความเปน็ 
จรงิการทีธ่นาคารไมม่าเป็นสิง่ทีด่ ีเพราะคำา
ตอบอยูท่ีเ่ราไมใ่ชท่ีธ่นาคาร อยูท่ีเ่ราจะรว่ม
มอืกนัไดด้มีากนอ้ยแคไ่หน ถา้ธนาคารไปก็
จะปลอ่ยสนิเชือ่แบบนายธนาคารคอืวา่ตอ้ง
มีหลักประกัน เคร่ืองค้ำาประกัน มีเครดิต
หรอืไม ่ธนาคารจะไมส่นใจวา่เปน็คนด ีหรอื
ตั้งใจทำางาน ทำามาหากินเพราะไม่ใช่เกณฑ์
ของธนาคาร แต่ถ้าเป็นสหกรณ์จะถามเข้า
ประชมุทุกครัง้ไหม ตัง้ใจทำางานหรอืเปล่า มี
คนในชุมชนรับรองหรือไม่ พวกนี้เอามาใช้
กับสหกรณ์ได้ แต่นำามาใช้กับธนาคารไม่ได้ 

ถงึแม้ว่าธนาคารจะพยายามแคไ่หนธนาคาร
ไม่มีทางที่จะเข้าไปทำาหน้าที่ได้เหมือนกับ
สถาบันการเงินของเราเอง เราจะร่วมมือ
กนัสรา้งธนาคารของตนเองด้วยเงนิของเรา
เองและร่วมกันพิจารณาสินเชื่อด้วยกันเอง 
นีค่อืหัวใจทีจ่ะเปน็กำาลงัสำาคัญท่ีไม่มีใครจะ
มาทดแทนเราได ้อำานาจอยูใ่นมอืของเรา ใน
ส่วนนี้การพัฒนาตอบรับกับโจทย์รัฐบาลที่
ตัง้ใจไวห้ลายเรือ่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงหนึง่ใน
ยทุธศาสตรช์าตทิีม่ ี6 ดา้น ดา้นหนึง่ท่ีสำาคญั
กค็อื เร่ืองของความเทา่เทยีม และการสรา้ง
ความเข้มแขง็บนฐานราก ฐานรากจะเขม้แขง็
ได้ต้องเริ่มจากการอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วม
กันมันเกิดพลัง เมื่อเกิดพลังแล้วสามารถ
ทำาอะไรหลายอยา่งทีท่ำาเพือ่ตวัเองได ้ไม่วา่
จะเปน็สหกรณก์ารเกษตร สหกรณด์า้นการ
เงนิ ตวัอยา่งสหกรณห์นองสาหรา่ย จังหวดั
กาญจนบุรี สหกรณ์จะมีการพูดคุยกัน ผล
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สรุปในที่ประชุมต้องการใช้เงินถ้าเป็นเมื่อ
กอ่นประชมุเสรจ็ก็ตอ้งรอรฐับาล รฐับาลจะ
ใหเ้งนิกต็อ้งรอต่อไปแตท่ีน่ีมี่เงนิของสหกรณ์
เองทีเ่กดิจากการรวมตัว อดุมการณส์หกรณ ์
การร่วมมือกันของสหกรณ ์คือคำาตอบที่ไม่
ว่าอะไรก็ไม่สามารถมาทดแทนได้

ประเดน็ทีส่อง ทำาอย่างไรสหกรณจ์งึ
จะเปน็พลงัของเราอยา่งแทจ้รงิ ทำาอยา่งไร
สหกรณ์จึงจะมีความมั่นคงเพราะสหกรณ์
หลายแห่งมีปัญหา ทำาอย่างไรกับสหกรณ์
ที่เรามีอยู่ 100 ปี เพื่อยกระดับอีกขั้นเพื่อ
สหกรณ์จะเป็นพลังของตนเองได้อย่าง
แท้จริง ต้องกลับไปคิดเรื่องทำาไมสหกรณ์
ตอ้งแยกกนัอยู ่สิง่สำาคญัคอืกองทนุการออม 
รวมถึงสถาบนัการเงนิชมุชน ตอ้งมรีะบบที่
สามารถทำาธุรกรรมต่างๆได้ อย่างที่ตลาด
พชิยัจงัหวดันนทบุรี มสีถาบันการเงนิชมุชน
ที่มี click call banking ซึ่งเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สามารถฝากถอนเหมือนกับ
ธนาคารทั่วไป ทำาไมสหกรณ์ 8‚000 แห่ง 
ไม่ทำาซอร์ฟแวร์ที่สามารถทำาระบบบัญชี
รายงานตดิตามผลรูท้กุอยา่งตามระยะเวลา
ทีต่อ้งการ ถา้สหกรณท์ำางานรว่มกนัไดก้จ็ะ
กลายเป็นเครอืข่าย 8‚000 แหง่ของสหกรณ์
ทัว่ประเทศ ถา้สหกรณ์สามารถลกุขึน้มายืน
ดว้ยกนั รบัรองวา่ธนาคารพาณชิยม์สีะเทอืน 
ธนาคารไม่สามารถอยู่ได้เป็นเพราะว่าไม่มี
ธนาคารไหนจะใกลช้ดิกับประชาชนและจะ
เขา้ใจประชาชนถงึ 8‚000 สาขาทัว่ประเทศ 
ธนาคารทีใ่หญท่ีส่ดุมแีค ่1‚000 สาขา เรือ่ง
ของความมัน่คงทำาอยา่งไรจงึจะมคีวามมัน่คง
ด้านการลงทุน สหกรณ์หลายแห่งมีปัญหา
เร่ืองของการลงทนุ คอืไปลงทนุในสิง่ทีย่าก 
สิง่ท่ีไมเ่ข้าใจ สุดทา้ยเกดิความเสยีหาย จาก
ทีไ่ดค้ยุในสภาปฏริปูคดิวา่เราตอ้งยกระดบั
องค์กรกำากับสหกรณ์เพื่อให้องค์กรกำากับ
สหกรณม์บีคุลากรทีเ่หมาะสมสามารถชว่ย
ได้ คิดว่าสหกรณ์ของเราต้องการผู้กำากับ
ที่ดีเพราะว่าสมาชิกต้องการ หัวใจสำาคัญ
ก็คือว่าเราต้องหาคนกลางเข้ามาดูให้เรา

ว่าเป็นไปได้หรือไม่  คำาถามที่ถามว่าเรา
จะพัฒนาไปได้อย่างไร หลายคนอยากได้
สหกรณ์อเนกประสงค์ มีคำาถามว่าทำาไม
ตอ้งเปน็สหกรณก์ารเกษตร‚สหกรณป์ระมง
‚สหกรณ์นิคม‚สหกรณ์ร้านค้า‚สหกรณ์
บริการ‚สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์
เครดิตยูเนียน ทำาไมทำาสหกรณ์การเกษตร
แลว้จะไปคา้ขายตอ้งไปเปดิสหกรณร์า้นคา้ 
ทำาไมถึงเป็นสหกรณ์เดียวทำาทุกอย่างไม่ได้  
สหกรณอ์อมทรัพยท่ี์เข้มแข็งทำาไมไมร่วมตัว
เป็นธนาคารสหกรณ ์อยา่งยโุรปกา้วไปไกล
กวา่เรามากเพราะเขารูว้า่ถ้าเกิดตา่งคนตา่งอยู่
ไมส่ามารถเป็นธนาคารทีเ่ขม้แขง็ได ้เราควร
มธีนาคารเปน็ของเราเอง ธนาคารพาณชิยไ์ม่
ไดค้ดิอยา่งสหกรณ ์ธนาคารพาณชิยต์อ้งการ
กำาไรแตถ่า้สหกรณม์ธีนาคารของสหกรณเ์อง
บนพืน้ฐานหลกัการและอดุมการณร์ว่มกนั
ธนาคารแห่งนี้ก็จะสามารถตอบโจทย์ แล้ว
นโยบายนี้ท่านนายกก็เห็นด้วยท่านนายก
บอกว่าอยากจะตั้งธนาคารสหกรณ์ให้เกิด
ขึน้ อยากจะปฏริปูกฎหมายสหกรณ ์อยาก
กำากับดูแลสหกรณ์ให้ดีขึ้น 

คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:           
ได้ฟงัแนวคดิใหมห่ลายๆ แนวคดิท่ี

ทำาใหเ้หน็วา่ ยทุธศาสตร์ก้าวตอ่ไปสูศ่ตวรรษ
ทีส่องของสหกรณม์โีอกาสทีจ่ะเตบิโตมัน่คง
และจะเปน็ไปตามความประสงคข์องสมาชกิ
สหกรณ์ทั่วประเทศที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
แนวทางที่จะรับนโยบายและนำาไปสู่การ
ปฏิบัติ คนที่จะเข้าไปช่วยในการร่างเพื่อ
การแก้ไขกฎหมายก็คือกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์เพราะฉะนัน้วนันีเ้รามตัีวแทน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณท์ีจ่ะมาเลา่
เรือ่งใหฟ้งัวา่สามารถสนองนโยบายรฐับาล
ต่อไปหรือไม่อย่างไร ทา่นอธบิดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข:       
สหกรณเ์ปน็กลไกสำาคญัทีสุ่ดในการ

ลดความเหลือ่มล้ำาในสงัคมทัง้ทางเศรษฐกจิ
และทางสังคม เป็นกลไกที่มีศักยภาพเกิด
จากความร่วมมือของทุก ๆ คนที่มีความ
ปรารถนาเดยีวกนั มคีวามประสงคเ์ดียวกนั 
มีความต้องการเดียวกันที่มารวมตัวในการ
ทีจ่ะสรา้งความเขม้แขง็กบัมวลสมาชกิของ
ตัวเองในภารกิจที่ตัวเองต้องการ สิ่งหนึ่งที่
อยากฝากเป็นคำาถามก่อนจะเริ่มก็คือตอน
ทีท่า่นรวมตวักนัวนัแรกกบัการทีท่า่นอยูใ่น
วนันีท้า่นยงัเหมอืนเดมิหรอืไม ่สิง่ทีไ่ดร้บัฟัง
จากวทิยากรในสว่นของกรมสง่เสรมิสหกรณ์
เองอยากจะกราบเรยีนเลยวา่วนันีก้ระทรวง
เกษตรและสหกรณเ์รามแีผนพฒันาสหกรณ์
แผนพฒันาความเขม้แขง็สหกรณ์ทีเ่ราดำาเนนิ
การมาในระยะเวลาสองป ีพ.ศ 2559 จนถึง 
พ.ศ. 2560 สหกรณท์ีเ่ราตัง้เปน็ฐานในการ
พัฒนาก็คือ 8‚230 แห่ง ทั้ง 7 ประเภท เรา
มีแผนและแนวทางที่ชัดเจนรวมทั้งเร่ือง
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปัจจุบันเราได้
วางแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์จากนี้
ไป 20 ปี ข้างหน้า ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2579 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประชุมและ
มีการกำาหนดแนวทางอีก 20 ปี  ในการ
วางเป้าหมายไว้ว่าเราต้องการให้สหกรณ์มี
ความเข้มแข็ง เป็นกลไกและเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในฐานรากอย่างย่ังยืนตามแนว
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงเพราะวา่สหกรณ์
เกิดขึ้นมา เราทำาตามแนวทางของในหลวง
มาตลอด การพึง่ตนเอง การอยูร่ว่มกนัดว้ย
ความรักความสามคัค ีการใชเ้หตุผลร่วมกนั
ในการทำางาน มีระบบประชาธิปไตยที่เข้ม
แข็ง ฐานรากประชาธิปไตยของสังคมเกิด
จากสหกรณ์หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียงไม่ว่าคน
นั้นจะมีหุ้น 1 ล้านหรือมีหุ้น 1,000 บาท ก็
สามารถออกเสียงได้เท่ากัน ถือว่าสหกรณ์
เป็นฐานรากที่สำาคัญของประชาธิปไตย 
ฐานรากของความปรองดอง ฐานรากของ
ความซือ่สตัยสุ์จรติในสงัคม เพราะฉะนัน้ไม่
ตอ้งตอบคำาถามเลยวา่ทำาไมสหกรณย์งัตอ้ง

�������� 34.indd   38 12/15/16   9:20 AM



ฅนสหกรณ์ 39

อยู่หรือเปล่า เชื่อว่าสหกรณ์ยังยืนหยัดอยู่
กับประเทศไทยและจะเป็นกลไกสำาคัญใน
การที่จะสร้างบ้านเมืองของเราให้มีความ
เข้มแข็ง สังคมสหกรณ์ ความเป็นสหกรณ์
ถือเป็นเป้าหมายสำาคัญมาก ๆ ในการขับ
เคลื่อนที่เราต้องการ สหกรณ์ที่เราเขียนไว้
ในกฎกระทรวง 7 ประเภทเป็นแค่การแบ่ง
แยกตามวัตถุประสงค์ แต่ไม่ได้แบ่งแยกให้
ออกจากกัน

ไดท้ราบมาวา่สถาบนัการศกึษาและ
รฐับาลใหค้วามสำาคญัต่อขบวนการสหกรณ ์
ตอ้งการใหส้หกรณเ์ปน็หนว่ยงานในการขบั
เคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะ
เป็นภาคเกษตรหรือว่าภาคสังคม สุดท้าย
ขบวนการสหกรณ์จะเป็นส่วนที่ช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่น้ัน 
เป็นหน่วยงานในการสร้างการประสาน
งานการช่วยเหลือเรื่องของกระบวนการใน

การดำาเนินการ เรือ่งกระบวนการขบัเคล่ือน
ของคนในอนาคต การวางเป้าหมายในการ
เดินทาง คือ 4S

S1: Smart Coop ทำาอย่างไรให้
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง แข็งแรง มี
การจัดการที่ดี สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
การดแูลตามอดุมการณข์องสหกรณท์ีแ่ทจ้รงิ

S2: Smart Business การเชือ่มโยง
เครือข่ายสหกรณ์ การทำาธุรกิจในธุรกิจที่
สหกรณม์คีวามถนดั ไมป่รารถนาใหส้หกรณ์
ใดสหกรณห์นึง่ตอ้งทำาตัง้แตต่น้น้ำาถงึปลาย
น้ำา แตป่รารถนาให้สหกรณท์ีม่คีวามถนดัใน
แตล่ะเรือ่งทำาในสิง่ทีต่วัเองถนัด โดยนำาเครอื
ข่ายของสหกรณ์มาประกบกับสหกรณ์ที่มี
ความถนัดแล้วต่อ chainให้ครบทุก chain 
จะทำาให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง

S3: Smart Network ทำาอยา่งไรให้
เครือขา่ยสหกรณก์ลับมารวมตวัไมใ่ชต่า่งคน

ตา่งไป ตอ้งกลบัมาเปน็ network เดยีวกัน 
การสร้างชุมชนร่วมกัน การนำางานวิจัยดี 
ๆ ที่ได้นำามาจากการนำาประสบการณ์ของ
สหกรณ์ที่สำาเร็จเป็นเรื่องของการเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน ทำายังไงที่จะมีชุมชนของการ
เรียนรู้ที่จะสร้างขึ้น กรมส่งเสริมสหกรณ์
ขอรับเปน็เจา้ภาพว่าจะสรา้งชมุชนของการ
เรยีนรูใ้นขบวนการสหกรณ ์และจะตอ้งเปน็ 
learning organization 

S4: Smart Officer การทีม่ข้ีาราชการ
ท่ีมมีาตรฐานเดียวกัน รบัฟงัจากสหกรณ์หลาย 
ๆ ที่ว่าเจ้าหน้าที่ของเรายังไม่มีมาตรฐาน
ในการคิด และกำากับดูแลท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียว ตอนนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์พยายาม
ที่จะสร้าง smart officer เราตั้งโรงเรียนผู้
ตรวจการสหกรณ์ขึน้เพือ่ทีจ่ะใหข้า้ราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาเรียนรู้ และทำา
คู่มือนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งตอนน้ีให้งบ
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ประมาณไปพิมพ์คู่มือเพ่ือแจกให้สหกรณ์
จังหวัดทุกจังหวัด สำานักงานตรวจบัญชีทุก
จงัหวดั สหกรณท์กุสหกรณใ์นประเทศไทย
จะไดรั้บคูม่อืนี ้ซึง่อยูใ่นระหวา่งดำาเนนิการ 
คาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนหนา้ เพือ่ที่
จะได้มองในทิศทางเดียวกัน 

นอกเหนือจากการวางแผนในการ
พัฒนาสหกรณ์การวางยุทธศาสตร์ 20 ปี 
ซึ่งใช้ยุทธศาสตร์ของชาติเป็นเครื่องมือใน
การกำาหนดทศิทางในการดำาเนนิการพัฒนา
สหกรณ์ พยายามทำาในเรื่องของการกำากับ
ดูแลให้อยู่ในกฎหมายเพือ่ใหมี้กระบวนการ
ในการใช้กฎหมายที่มีความชัดเจนมากขึ้น 
ไมม่กีารดำาเนนิการนอกกรอบทีเ่ราคดิวา่ไม่
เหมาะสมแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ ทำาอย่างไร
ที่จะทำาให้ทุกคนมีกรอบแนวคิดในทาง
เดียวกัน มีกระบวนการคิดและการพัฒนา
ไปในทศิทางเดยีวกนั มธีรรมาภิบาลในการ

ดแูลสหกรณร์ว่มกนัเปน็การบรูณาการในการ
ทำางานที่มีประโยชน์สำาหรับวงการสหกรณ์ 
การกำากบัดแูลสหกรณ ์เปน็การสรา้งความ
เขม้แขง็ความมัน่คงใหกั้บสมาชิก การกำากบั
ดูแลเอาคนที่เขามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
นกึถงึประโยชนส์ำาคญัตอ่ขบวนการสหกรณ์
ในอนาคต

คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:    
ส่ีเสาหลักตามยุทธศาสตร์ท่ีมีการ

วจิยัถงึการเดนิหนา้แนวนโยบายของรฐับาล 
ทั้งผู้ท่ีได้รับช่วงเพื่อการปฏิบัติรวมถึงภาค
ปฏบิตัจิรงิ ๆ  ไปในแนวทางเดยีวกัน ต้องการ
คนให้ความรู้ ต้องการคนที่เป็นคนกลางที่
จะสร้างเครื่องมือใหม่ ๆ เรื่องของพัฒนา
ทักษะด้านไอที เทคโนโลยี ระบบการ
เงิน การแก้กฎหมาย ลงไปสู่นโยบายและ
การปฏิบัติ ฉะน้ันตอนน้ีต้องการแรงผลัก

ดันของสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านเพื่อจะขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์นี้เดินหน้าและเป็นจริง 
ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลแล้วเพราะรัฐบาล
สนบัสนนุเตม็ที ่นกัวิชาการทำางานอยา่งเตม็
ที ่ภาคราชการกเ็ตรยีมความพรอ้ม แตก่าร
เดินหน้ายุทธศาสตร์ต้องมีปัญหาอุปสรรค 
สำาคัญคือว่าเราจะมองขึ้นไปข้างหน้า คาด
การณ์ ประเมินสถานการณ์ ถ้ามีอุปสรรค
จะแกอ้ยา่งไร เราตอ้งการนกัเศรษฐศาสตร์
อย่าง ดร.กอบศักดิ์ มาช่วยชี้แจงให้เห็นถ้า
มีปัญหาอุปสรรคท่านมองอย่างไร และจะ
แก้ไขอย่างไรได้บ้าง 

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล:         
เหน็ภาพตรงกนัว่าจะเปล่ียนสหกรณ์

เปน็อยา่งไรนัน้ คอืเราจะทำาใหม้นัเกิดขึน้ได้
อยา่งไร นีค่อืสิง่ทีเ่ปน็ปญัหาของประเทศไทย 
ในรอบหลายหลายปีท่ีผ่านมาเรามีความ
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ปรารถนา มีแผนแต่เราไม่ทำา เรานั่งบ่นกัน
ว่ามันไม่ดี แต่เราต้องลุกขึ้นมาทำา สิ่งที่คือ
หัวใจทีส่ำาคญั อปุสรรคสำาคญัของการปฏริปู
คอืความทีไ่มอ่ยากเปลีย่นแปลง ณ วันน้ีถงึ
เวลาต้องมีการเปลี่ยนแปลง ท่านที่เป็นนัก
สหกรณ์บอกไปดูสหกรณ์ในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็รู้สึกเสียดาย เราก็
เร่ิมตน้มาพรอ้มกบัเขา แตเ่ขาพฒันาไปไกล
แลว้ทำาไมเรายงัไมก่า้วไกลเทา่เขา เราไมไ่ด้
มีศักยภาพด้อยกว่า อยากจะบอกว่าหนึ่ง
ปีครึ่งเป็นเวลาที่สำาคัญมันจะยากขึ้นเรื่อย 
ๆ พอหนึ่งปีครึ่งแล้วจะมีการเลือกตั้ง เกิด
ปัญหาความต่อเน่ืองอยากให้สหกรณ์รวม
ตวักนัเรยีกรอ้งใหช้ดัเจนวา่อยากไดอ้ะไร ที่
สำาคญัอปุสรรคอยูท่ีว่า่มันจะมคีวามตอ่เนือ่ง
หรือเปลา่ มนัอยูท่ีว่า่คนทีเ่ขา้มาจะสนใจมาก

น้อยแค่ไหนรฐับาลหลายรัฐบาลสนใจแค่ว่า 
GDP ขึน้เทา่ไหร ่จะมกีารลงทนุมากนอ้ยแค่
ไหน แตพ่อเปน็เร่ืองของปากทอ้งประชาชน 
ความเข้มแข็งของฐานรากมองไม่เห็น เรา
คือกลไกสำาคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง ถ้าสมาชิก
ของสหกรณ์ 30 ล้านคนเข้มแข็ง ประเทศ
ก็เข้มแข็งด้วย หลายอย่างที่เป็นปัญหาใน
ประเทศไทยมันเริ่มต้นจากคนข้างล่างไม่
สามารถบรหิารจดัการตนเองได้ ไมส่ามารถ
ออมเงินได้ถ้าคน 30 ล้านคนบริหารตัวเอง
ไม่ได้ ออมไม่ได้ แล้วประเทศไทยจะเข้ม
แข็งได้อย่างไร แต่คนที่จะตอบคำาถามนี้ได้
ดีที่สุดก็คือตัวสหกรณ์เอง จะทำาให้สมาชิก
บริหารจัดการตัวเองได้อย่างไร ถ้าเกิดเรา
ทำาได้ก็จะมีการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญท่ีสุด

เกิดขึ้นในประเทศไทย

คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:           
เริ่มต้นจากงานวิจัยเราจบด้วยการ

ปฏิบติัของภาครฐั ตอนน้ีเริม่จากมมุมองของ
ภาครฐับอกวา่จะมปีญัหาอปุสรรคอะไร เอา
โจทยป์ญัหาอปุสรรคมาตัง้แลว้ใหนั้กวชิาการ
กบัภาคสหกรณบ์อกวา่จะแกป้ญัหานีอ้ย่างไร

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท:       
ถ้าจะเปลี่ยนในศตวรรษที่สอง 

หากประเทศเราอยากจะยกระดบัขดีความ
สามารถในการแข่งขันเราอยากลดความ
เหลือ่มล้ำา หมายความวา่อยากใหเ้กษตรกร
และประชาชนรายย่อยยกระดับขึน้มาเป็นผู้
ประกอบการ ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีบอกวา่ถา้
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กฎหมายไมเ่อ้ือแกใ้หเ้ปน็อเนกประสงค์ ทา่น
อธบิดทีา่นย้ำาการเป็นองคก์ารธรุกจิทีเ่ราได้
งานวิจยัของ สกว. ลงไปเรยีนรูก้บัประชาชน 
เริม่ตน้ทา่นประธานสนันบิาตสหกรณต้์องชัด
กอ่นวา่ท่านไป register เปน็องคก์รธรุกจิที่
มวีตัถุประสงคอ์ะไร เมือ่ใดกต็ามทีก่ฎหมาย
อนญุาตประธานตอ้งมาแถลงนโยบายวา่จะ
ทำาอะไรให้สมาชิก เพราะผู้นำาสหกรณ์ได้
รับปากสมาชิกว่าจะมาทำาอะไร แต่โจทย์
ของเราไม่ได้ทำากำาไรแต่เรามาบริการ เรา
มายกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก 
ดิฉันเคยถูกตั้งคำาถามจากนักวิจัย ADB ว่า
ในยุคปัจจุบันที่เรามีข้อโต้แย้งกันเรื่องจะ
ย้ายสหกรณ์ออมทรัพย์ไปสังกัดกระทรวง
การคลังว่า ชุมนุมสหกรณ์ทำาอะไร ดิฉันได้
พยายามชีแ้จงวา่ ชุมนุมสหกรณใ์นประเทศ
เราก็มีหน้าที่เฉกเช่นที่ขบวนการสหกรณ์
โลกเขาทำากันในฐานะเป็นหัวขบวนของ
เครอืข่าย ซึง่ในประเด็นดังกลา่ว ดิฉนัยงัคง
เช่ือมั่นว่าในฐานะที่ขบวนการสหกรณ์เป็น
ขบวนการทางสงัคมทีย่ดึมัน่ในคณุคา่-หลกั
การสหกรณ ์กค็วรจะอยูใ่นบรรยากาศทีเ่อือ้
ตอ่การดำาเนนิงานและมเีครอืขา่ยความรว่ม
มือเพื่อบรรลุเป้าหมาย “การเป็นองค์การ
ธุรกิจของประชาชน จึงอยากฝากประเด็น
ข้อคิดไว้ในเวที

ว่าหัวขบวนทำาอะไร ขบวนการ
สหกรณ์โลกมีเครือข่าย คำาว่าเครือข่ายที่
ผา่นมาอาจจะเชย เพราะเปน็ bottom up 
และอาจไม่ได้เชื่อมโยงกัน เพราะฉะนั้นขอ 
platform การกำากบัดแูลทีด่ ีขอ platform 
ระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี และนวัตกรรม
สร้างสรรค์เป็นสิ่งสำาคัญ

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล:         
ประเด็นแรก ในเรื่องของเครือข่าย

ท่ีสำาคัญมากอีกอย่างหนึ่งคือ เครือข่าย
พันธมิตรนอกขบวนการสหกรณ์ จำาเป็น
มากเพราะตอ้งเสรมิความเขม้แขง็ในหลายๆ
มติ ิเครอืขา่ยวชิาการเปน็เพยีงแคส่ว่นหนึง่

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถ้าเรามีหนว่ยงานกำากบั
ดูแล องค์กรกำากับดูแลต้องเป็นกัลยานิมิต
ในการกำากบัดแูลการบรหิารจดัการไปดว้ย
กัน หนว่ยงานกำากับดแูลไม่ควรทำาหนา้ท่ีเป็น
หน่วยงานทีต่รวจสอบแค่ถกูผิดเพราะจะไม่
เกดิประโยชนแ์กข่บวนการพฒันาและตอ้ง
มององค์กรกำากับดูแลเป็นหนึ่งในพันธมิตร

ประเดน็ทีส่อง ในเรือ่งของขอ้จำากดั
ของการเรยีนรูแ้ตก่ารเรียนรูต้อ้งตโีจทยใ์หแ้ตก
วา่ อะไรบ้างท่ีเราเรยีนรู ้เรยีนรูใ้นเรือ่งธรุกจิ
อยา่งเดยีวไมพ่อตอ้งเปน็ธรุกจิทีม่คีณุภาพ คำา
วา่คณุภาพเปน็หัวใจสำาคญัของความสำาเร็จ
ของสหกรณ์หลาย ๆ ที่เป็นต้นแบบ เรื่อง
ของการเรยีนรูก้ารบรหิารความเสีย่ง ขอย้ำา
วา่ถา้ทางกรมสง่เสรมิสหกรณม์ใีนเรือ่งของ 
academy การบรหิารความเสีย่งเปน็หวัใจ 
ผูบ้รหิารหรือผูบ้รหิารธนาคารในระดบัสงูตอ้ง
ไปเรียนเรือ่งการบริหารความเส่ียง ทำาไมไม่
จดัหลกัสตูรไปให้ผูบ้รหิารสหกรณ ์ประเดน็
ทีเ่ปน็การเรยีนรูค้ดิวา่การเรยีนรูค้อืเครอืขา่ย
ในเรื่องไอที เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเป็นส่วน
สำาคญั การเรยีนรูม้คีวามเชือ่วา่การเรยีนรู้จะ
ทำาให้เราเปลี่ยนความคิด การเปลี่ยนความ
คิดสามารถเปลี่ยนคนได้ บทเรียนเป็นเรื่อง
สำาคญัทีจ่ะปรบัเปน็เครอืขา่ยดว้ย อยากยก
ตวัอยา่งเครอืขา่ยการตรวจสอบจากชาวบา้น
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มนี้สามารถตรวจ
สอบเองโดยไม่ต้องรอกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้คิดว่าเกิด
การเรียนรู้ได้

ประเดน็ทีส่าม ความสำาคญัในเรือ่ง
การแก้ปญัหาความคดิของเราเอง ทำาอยา่งไร
เราจะให้สหกรณเ์ป็นอสิระทางการเมอืงจาก
การตัดสินใจ แต่ถ้าในการตัดสินใจขึ้นอยู่
กับการเมือง คิดว่าทำาให้เรามองภาพการ
บริหารจัดการสหกรณ์ที่บิดเบือนและอาจ
จะมองข้ามเรื่องของสมาชิกเพราะว่าการ
ตัดสินใจเป็นเงื่อนไขทางการเมือง คิดว่า
เป็นความคิดที่สำาคัญอย่างที่ ดร.กอบศักดิ์
พดูถงึ วา่อยูท่ีเ่ราเองถา้เราตัง้เปา้ไดช้ดัเจน

คดิวา่ในภาพอนาคตขา้งหนา้ไมว่า่การเมือง
จะเปลีย่นแปลงไปอยา่งไรอยูท่ีส่หกรณ ์อยู่
ทีส่มาชกิ ถา้สหกรณย์ดึสมาชกิเปน็ตวัตัง้จะ
เป็นภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งในการทำางาน
ของสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข:        
ในขบวนการสหกรณม์หีวัขบวนท้ัง 

7 ประเภทครบและม่ันใจวา่เปน็หวัขบวนท่ีมี
ความเขม้แขง็และยนืยนัในเรือ่งของเครอืข่าย
และจะขอรับแนวคิด และมุมมองของท่าน
วิทยากรไปเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้ขบวนการ
สหกรณ์มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

คุณศิริบูรณ์  ณัฐพันธ์:            
ขอปิดท้ายด้วยคนสหกรณ์ คงจะ

สื่อสารกับคนสหกรณ์ด้วยว่าเราควรจะ
มองดว้ยกนัเป็นอยา่งไรจะเดนิหนา้ดว้ยกัน
อย่างไรเพื่อชาวสหกรณ์ 

ดร.ก๊ก ดอนสำ ราญ:              
กจิกรรมทีจ่ะพดูตอ่ไปนีข้อเรยีกวา่

กจิกรรมสามเสา้ในโรงเรยีนตชด. เนือ่งจาก
เดก็ ป.1 ถงึ ม.3 มาฝากเงนิจากการเกบ็ออม 
ออมเสรจ็แลว้รวมกลุม่กนัไปเลีย้งเปด็เลีย้ง
ไก่ทำากิจกรรมกันในภาคการเกษตร เหลือ
เท่าไหร่ก็นำามาเป็นร้านค้าหมุนเวียนสาม
เส้า วิถีชีวิตของชาวบ้านกับวิถีชีวิตท่ีเรา
เฝ้าสอนในโรงเรียน คือวิถีชีวิตแบบอย่าง
ในวันน้ี เราเห็นแล้วว่าประเภทไม่ได้แบ่ง
แยก แต่อย่าลืมว่าใครจะอยู่ต้นน้ำา กลาง
น้ำา หรือปลายน้ำา หรือทั้งระบบสูงสุด 18 
กิจกรรมอเนกประสงค์ซ่ึงสามารถเกิดขึ้น
และยนืยนัวา่กจิกรรมสามเสา้เปน็วถิชีวีติที่
จะพฒันา จุดบกพรอ่งทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ข
อย่างเรว็ภายใตเ้ครื่องมอืของรฐัทีต่้องออก
กฎหมายอาจเป็นฉบับ 100 ปี ที่เราเฝ้ารอ
ภายใต้การเชื่อมโยงระบบด้วยอุดมการณ์
และหลกัการในแบบโครงสรา้งทีค่วรจะเปน็ 
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ไม่ว่าการเชื่อมโยงการผลิต การตลาด และ
การบรกิาร การเชือ่มโยงเครอืขา่ย เชือ่มโยง
วชิาการกบัการนำาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม
พืน้ฐานมาพฒันา กอ็ยากฝากทา่นผูเ้กีย่วขอ้ง
ไว้ในเวทีแห่งนี้เช่นเดียวกัน

คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:        
ได้เห็นภาพชัดทั้งในส่วนของภาค

รัฐบาล ภาคราชการ ภาควิชาการ และ
พวกเราชาวสหกรณ์ ขออนุญาตใช้คำาที่
ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรียกขึ้นมาเป็นประเด็น

ของอุปสรรค ถ้าแก้ปัญหาอุปสรรคได้ เรา
ผนกึกำาลงัสร้างเครอืขา่ยได ้เรายอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ เรารีบดำาเนินการได้ และ
เราทำาอย่างต่อเนื่องได้ สหกรณ์ของเราจะ
เข้มแข็งม่ันคงและสามารถท่ีจะก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่สองได้แน่นอน 
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ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
อาจารย์ประจำาภาควิชาสหกรณ์

ติ ด ต า ม ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว จ า ก แ ผ น พ ัฒ น า
สว.สก.

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ 
(ผู้ดำาเนินการเสวนา) 

สำาหรับในเวทีภาคบ่ายมีเรื่องน่า
สนใจมากที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านโดย
เฉพาะอยา่งยิง่ประเดน็เสนอวา่สหกรณแ์บบ
ใดเป็นสหกรณ์ที่ดีและสหกรณ์แบบใดเป็น
สหกรณท์ีไ่มดี่ ดูได้อยา่งไร ดูท่ีสมาชกิ ผลผลติ 
สินทรัพย์ ซึ่งมีการวัดอย่างไร ประเด็นที่
หลายฝา่ยหลายท่านตดิใจกันมาตลอด ทาง
สถาบนัฯได้นำาประเดน็นีม้านำาเสนอและเชญิ

ก�รจัดเวทีเสวน� “ตัวชี้วัดคว�มสำ เร็จสหกรณ์: อะไรที่ใช่ อะไรที่ไม่ใช่” เนื่องในว�ระครบ 100 ปก�รสหกรณ์
ไทย เมื่อ 16 กันย�ยน 2559 โดยสถ�บันวิช�ก�รด้�นสหกรณ์และภ�คีเครือข่�ย โดยมีจุดมุ่งหม�ยเปดเวทีให้ผู้นำ 
ขบวนก�รสหกรณ์(ดังในภ�พ)ได้ม�แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และมุมมองซึ่งกันและกันเพ่ือประโยชน์สำ หรับก�รนำ ไปสู่
ก�รปฏิบัติที่ดีในก�รพัฒน�สหกรณ์ต่อไป

ตัวชี้วัดความสำ เร็จสหกรณ์:

อะไรที่ใช่ อะไรที่ไม่ใช่

อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ

พลโท ดร.วีระ วงศ์สวรรค์
ประธานชสอ.

คุณศิริชัย ออสุวรรณ
ประธานชสท.

คุณสุภาพ จันทร์ภิรมย์
ประธานชสค.

คุณวินัย เมฆดำา 
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกร

รุ่นใหม่และยุวเกษตรกร

นักวิชาการมาร่วมในเวทีว่า ในมุมมองของ
แตล่ะทา่นมคีวามคดิเหน็อยา่งไร อะไรบา้ง
ทีจ่ะเปน็ตวัชีว้ดัวา่สิง่นีด้ ีสิง่นีไ้มด่ ีสิง่นีเ้ดน่ 
สิ่งนี้ด้อย ดูกันตรงไหน และข้อสำาคัญท่าน
จะได้รับแนวคิดมุมมองต่าง ๆ ที่จะนำาไป
ใช้เป็นการปรับปรุงคุณภาพ เสริมแนวคิด 
และแนวทางปฏิบัติในสหกรณ์ของท่านต่อ
ไป ลำาดับแรกเรียนเชญิ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์
ไกร ได้นำาเสนอมุมมองของท่าน

ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร: 
 หากมองในมมุวชิาการของตนมอง

วา่ ณ ปัจจบัุน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการช้ีวดัเปน็
เครื่องมือที่จะวัดตัวองค์กรสหกรณ์ แต่ยัง
ขาดกลุ่มตัวชี้วัดบางกลุ่มท่ีมีความสำาคัญ
และมีความจำาเป็น ทั้งนี้เพราะจุดหมาย
ของสหกรณ์มี 2 เรื่อง คือทางเศรษฐกิจ
และทางสังคม

ในอดีตคนเปรียบเทียบสหกรณ์
เหมอืนตน้สน 2 ตน้หรอืสนคู ่สนตน้น้ีเจริญ
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เติบโตดำารงจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจเพื่อ
ให้มวลสมาชิกมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น 
ปรมาจารยท์างสหกรณใ์ชค้ำาว่าเพือ่การกิน
ดอียูดี่ จริงๆแลว้ตวัชีวั้ดการกนิดี อยูด่ ีอาจ
จะวดัยาก อยา่งนอ้ยฐานะทางเศรษฐกิจและ
การเข้าถึงโอกาสที่มวลสมาชิกเป็นเจ้าของ 
เปน็ผู้ใช้บรกิาร และเปน็ผู้ไดรั้บผลประโยชน ์
จากการบรกิารขององคก์รสหกรณน์ัน้เปน็ก
ลุ่มคนกลุ่มใหญ่ ดังนั้นจะบอกได้ว่าองค์กร
สหกรณเ์ปน็บรบิทขององคก์รทีเ่รยีกวา่ การ
ลดความเหลือ่มล้ำา การกระจายความมัง่คัง่ 
ในแตล่ะประเทศใชส้หกรณเ์ปน็เครือ่งมอืใน
การทีเ่ปน็กลไกในระบบเศรษฐกิจทำาให้คน
ธรรมดามโีอกาสเปน็เจา้ขององค์กรเพ่ือแก้
ปัญหาทางเศรษฐกิจได้  

สำาหรับวัตถุประสงค์ในเชิงสังคม 
มุ่งไปที่ การทำาให้คุณภาพชีวิตของสมาชิก
ดีขึน้ การใหค้วามเขม้แขง็แก่เกษตรกรและ
ประชาชนธรรมดา และในเรื่องอื่นๆไม่ว่า
จะเป็นความรู้หรือแม้กระท่ังสวัสดิการท่ี
เหมาะสม 

ดังนั้นเมื่อมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ 2 
เรือ่ง ตวัชีว้ดักลุม่แรก สว่นใหญว่ดัทีส่หกรณ์ 
ประเมนิทีส่หกรณ ์ตวัช้ีวดัความสามารถทำา
กำาไรในตัวสหกรณ์ เช่น ROE ROA ตัวชี้วัด
เหล่านี้ถูกต้ังเป็นตัวชี้วัด แต่ความเหมาะ
สมเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะองค์กรสหกรณ์
ไม่ใช่องค์กรท่ีแสวงหากำาไรสูงสุด แต่เป็น
องคก์รทีต่อ้งมปีระสทิธภิาพในการทำากำาไร
อย่างเหมาะสม 

องค์กรสหกรณ์ตั้งแต่เดิมจะไม่
ต้องการใช้คำาศัพท์ในสมัยเดิม เช่น คำาว่า 
การกินแรง ชนชั้นที่ได้เปรียบ ชนชั้นที่เสีย
เปรียบ (exploitation) แต่ปัจจุบันองค์กร
สหกรณ์มีวัตถุประสงค์ที่มีความเหมาะสม
สงัเกตไดจ้ากกำาไร เชน่ สนิเช่ือสหกรณเ์ปน็
เชิงสวัสดกิารและมคีวามเหมาะสม อตัราการ
คดิดอกเบ้ียสหกรณไ์มไ่ดค้ดิอยา่งมหาโหด ถา้
เกดิคิดดอกเบ้ียมหาโหดจะสงัเกตว่าสหกรณ์
มกีำาไรสูงมากซึง่ไมไ่ดห้มายความวา่สหกรณ์
นัน้ดหีรอืประสบความสำาเร็จ จึงไม่สามารถ
ชี้วัดทางเดียวได้ จึงทำาให้มีเรื่องของอัตรา
ความเหมาะสม ดังนั้นการใช้ประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการทำากำาไรจะตอ้งมเีกณฑ์
อย่างเหมาะสมหรือประสิทธิภาพในการ
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บริหารจัดการ แม้กระทั่งเรื่องของสหกรณ์
ต้องมีการชี้วัดองค์กร เช่น เร่ืองธรรมาภิ
บาล ค่านิยมสหกรณ์หรือคุณค่าสหกรณ์ที่
เรียกว่าการเปิดเผยหรือความโปร่งใส เพื่อ
คุ้มครองมวลสมาชิก ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่
ได้ฝากผีฝากไข้ ฝากเงินออมให้กับองค์กร
สหกรณท์ีส่มาชกิมคีวามเชือ่มัน่ แตอ่นาคต
ต้องมกีารปรบัปรงุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพเกีย่ว
กบัเร่ืองการบรหิารความเสีย่ง เรือ่งธรรมาภิ
บาล ระบบการควบคมุภายใน ทัง้หมดนีเ้ปน็
ตวัช้ีวดัทีมุ่ง่ไปสูต่วัองคก์รสหกรณเ์ปน็หลกั 

ทั้งนี้ยังมีตัวชี้วัดที่ยังขาดไปหลาย
ส่วน ตนขอเรียกตัวชี้วัดส่วนนี้ว่าเป็นตัวชี้
วดัความดแีละความมีประโยชนข์องสหกรณ์ 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนเศรษฐกิจและสังคม 
หลายสหกรณ์พบว่าสามารถที่จะพัฒนา
คณุภาพชวิีต สรา้งโอกาสในการสร้างอาชพี
ให้กับสมาชิกโดยไม่ได้คำานึงถึงกำาไร เช่น 

สหกรณ์ภาคการเกษตร ทำาให้เกษตรกร
มีทางเลือกที่ดี สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ของสหกรณ์ ส่วนความดีที่สหกรณ์จะเดิน
ด้วยความเหมาะสมที่ตนบอกตั้งแต่ต้น คือ
กำาไรของสหกรณ์ต้องเป็นกำาไรที่เหมาะสม 
เป็นกำาไรที่ไม่ชอบเรื่องของการเอารัดเอา
เปรียบ ดังนั้นเป็นอะไรที่เราต้องบอกให้
ครบ บอกให้หมด บอกความจริงทุกเรื่อง 
จะต่างกับองค์กรทั่วไปที่บอกไม่หมด บอก
บางส่วน ไม่บอกข้อเท็จจริงหลายส่วน เช่น 
ดอกเบีย้ 0% แทท้ีจ่รงิไมเ่ปน็ศูนยเ์ปอรเ์ซน็ 
ค่าธรรมเนียมฟรีแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ได้คิด
รายครั้งแต่คิดแบบเหมาจ่าย เราจะพบว่า
ระบบสหกรณ์จะต้องเป็นข้อเท็จจริงท่ีมี
ธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใสในตัวเอง 
เพยีงแต่วา่ความสามารถในเรือ่งการควบคุม
ภายในองคก์รต้องใหเ้ป็นระบบคุม้ครองกับ
ประชาชนมากขึน้ ดงันัน้ถา้พดูถงึเรือ่งสนิเชือ่ 

โอกาสในเรือ่งสนิเชือ่ ถา้เปน็องค์กรธรุกจิสนิ
เชื่อเป็นตัวทำากำาไร แต่ในระบบสหกรณ์คำา
ว่าสินเชื่อคือ สินเชื่อเชิงสวัสดิการ สินเชื่อ
เหล่านี้ไม่ได้มองสมาชิกผู้กู้เป็นลูกค้าที่จะ
ต้องเอากำาไรอย่างมโหฬาร ดังนั้นสหกรณ์
จะควบคุมอตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสมเข้ามา
เกี่ยวข้อง และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะมี
การคนืใหต้ามสดัสว่นทีส่มาชกิทำาธรุกจิกบั
สหกรณ ์ลกัษณะดงักลา่ว ผูใ้ดกต็าม ชมุชน
ใดกต็าม ท่ีมีโอกาสเขา้ถงึสินเชือ่ของสหกรณ ์
จะมทีางเลอืกการเขา้ถึงสนิเช่ือ นัน่คอืทีม่า
ว่าทำาไมสมัยก่อน สหกรณ์ประเภทการ
เงิน เช่น สหกรณ์เครดิต ตั้งชื่อว่า Credit 
Cooperative เป็นสหกรณ์ท่ีสร้างเครดิต
ให้กับคนธรรมดา ซึ่งสถาบันการเงินอื่นไม่
สามารถใหไ้ด ้เพราะมกีฎเกณฑ์ กตกิา ระบบ
สหกรณ์คิดมาตรฐานตามแบบสหกรณ์ซึ่ง
มีความเป็นเจ้าขององค์กรเข้ามาเกี่ยวข้อง 
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แล้วใช้ระบบสร้างเครดิตในการการันตีซึ่ง
กันและกัน จะสังเกตได้จากในสัญญาเงิน
กู้สามัญจะใชม้วลสมาชกิดว้ยกนัค้ำาประกนั 
และโอกาสเข้าถึงสนิเชือ่มีลกัษณะเฉพาะตวั 
นอกจากนีส้งัเกตสหกรณก์ารเงนิในปจัจบุนั 
เชน่ สหกรณ์ออมทรัพยใ์นระบบราชการและ
รฐัวสิาหกจิคอ่นขา้งชดัเจน และเริม่ขยายตวั
ไปยงัสถานประกอบการภาคเอกชน ซ่ึงยงัมี
ชอ่งวา่งจำานวนมากทีส่ถานประกอบการจะ
สรา้งทางเลอืกการเขา้ถงึสนิเชือ่อยา่งเหมาะ
สมให้กับผู้คน ดังนั้น ดัชนีที่มีประโยชน์วัด
ไดจ้ากระบบสวสัดกิารทีจ่ดัขึน้ของสหกรณ ์
ซึ่งส่วนใหญ่นำาไปจัดสรรผลกำาไร ยกเว้น
บางสหกรณส์ว่นหนึง่นำาไปเปน็คา่ใชจ้า่ยใน
การดำาเนนิงาน แต่สหกรณส์ว่นใหญจ่ดัสรร
กำาไรสร้างเป็นกองทุนต่าง ๆ แล้วนำาไปจัด
สวัสดิการในหลายรูปแบบ บางคนบอกว่า
เป็นสวัสดิการเริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต 

ต ามรูปแบบกำาไรที่เหมาะสม ถ้าเป็นรูป
แบบนี้แสดงว่าสหกรณ์มีการดำาเนินงาน
อย่างเหมาะสม 

สว่นภาคความเขม้แขง็ตอ้งทำาใหค้น
รู้ เข้าใจ ในอดีตสหกรณ์แห่งแรกของโลก
คือสหกรณ์รอชเดลจะมีช่วงเวลาให้ความ
รู้แก่สมาชิก ความเข้าใจที่จะดำารงอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ผู้ที่มีความรู้จะ
มกีารแนะนำาเพื่อน รูปแบบนีเ้ปน็การสร้าง
ความเขม้แขง็กบัวถีิชวีติคน ทำาให้เกดิจดุมุง่
หมายหลักทางเศรษฐกิจ คอืทำาให้ฐานะทาง
เศรษฐกจิดขีึน้ จดุมุง่หมายหลกัทางสงัคมคือ
ทำาใหค้ณุภาพชวีติดขีึน้ แต่ยงัมสีหกรณบ์าง
แหง่อาจจะลมืจดุมุง่หมายทางสงัคมโดยให้
ความสำาคัญกับธุรกิจเป็นหลัก ทำาให้ความ
ดีของสหกรณ์ลดลงไปบ้างและหากมอง
สหกรณ์ ส่วนใหญ่ยังคงดำารงวัตถุประสงค์
ทัง้เศรษฐกจิและสงัคมอยู ่ดงันัน้สหกรณโ์ดย

ภาพรวมแลว้สว่นใหญเ่ปน็องคก์รทีม่คีวาม
ดีและมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับมวลสมาชิก 
ชุมชน สังคม และประเทศชาตินั่นเอง

อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน ์จากท่ีทา่น 
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ได้กล่าวถึงในเรื่อง
ของสหกรณ์เปรียบเสมือนกับเป็นต้นสนคู่ 
ในต้นสนต้นแรกหรือด้านหนึ่งนั้นเป็นการ
ลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคมคือ การกระ
จายรายได้ การกระจายความกินดีอยู่ดี 
อกีดา้นหนึง่เปน็การทำาใหอ้งคก์รอยูไ่ดแ้ละ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่มีอยู่ใน
สหกรณ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้มแข็ง
ให้กับการดำารงชีวิตของสมาชิกด้วย 

สำาหรับในเรื่องของตัวชี้วัดความ
สามารถวัดได้หลายตัว เช่น Return on 
Equity (ROE) Return on Asset (ROA) 
เปน็ตน้ อยา่งไรกต็ามให้คำานงึถึงในเรือ่งการ
บรหิารความเสีย่งเปน็หลกั ไมเ่อากำาไรเปน็
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ตัวตั้งสูงสุด แต่ต้องทำากำาไรเพื่อนำามาสร้าง
ความเขม้แขง็ และจดัสรรเปน็สวสัดกิารแก่
สมาชิกอย่างเหมาะสม 

ส่ิงสำาคญัทีส่หกรณม์คีวามแตกตา่ง
กบัองคก์รอืน่ คอืเร่ืองธรรมาภบิาล สหกรณ์
ไม่มีระบบการคิดดอกเบี้ยแบบมหาโหด ที่
เรยีกวา่ดอกเบีย้เงนิกูน้อกระบบ (Roll shark) 
ซึ่งเป็นตัวเด่นของสหกรณ์ อาจมีบ้างบาง
สหกรณ์ที่ออกนอกลู่นอกทางแต่เป็นส่วน
น้อย สหกรณ์ของเรายังคงเป็นสหกรณ์ที่
มีคุณภาพและยังรักษาวิธีการในการบำารุง 
ดูแลสมาชิกให้เป็นประโยชน์

ต่อไปขอเรียนเชิญคุณวินัย เมฆ
ดำา ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ และยุวเกษตรกร  เราจะพบอยู่เสมอ
วา่การทำากนิของประชาชนมปีญัหา เพราะ
ฉะนั้นต้องหาทางจัดสรรที่ทำากินให้กับผู้ที่
ขาดแคลนที่ดิน การดำาเนินงานดังกล่าวมี
อะไรที่เป็นตัวชี้วัดท่ีจะบอกว่าสิ่งนั้นดีแล้ว 
ถูกต้องแล้ว 

คุณวินัย เมฆดำา จริงๆ แล้วตนอยู่
นอกโครงการ ด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
และทำางานกับเกษตรกรทั้งรักและชอบกับ
ระบบสหกรณ์ ตนมีความกังวลหลายเรื่อง
ที่เราบอกว่าระบบสหกรณ์ดีหรือไม่ ตนขอ
สะท้อนจากการที่ได้สัมผัสและทำางานเชิง
พื้นที่ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นคุณค่า 
ระบบการจดัการสหกรณ์ทีส่ามารถเชือ่มโยง
ไปสู่การปฏิบตั ิซึง่จรงิ ๆ  ในสว่นส.ป.ก.ไมไ่ด้
มบีทบาทหนา้ทีร่บัผดิชอบโดยตรงกบัสถาบนั
วชิาการดา้นสหกรณเ์พือ่หาทางออก แตเ่ปน็
หนว่ยงานเดยีวท่ีมกีฎหมายคุม้ครองในเรือ่ง
การจัดที่ดิน แล้วให้เฉพาะสิทธิ กรรมสิทธิ์
ยังเป็นของ ส.ป.ก. นั่นเป็นภาระผูกพันที่
จะทำาอย่างไรให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้
กับที่ดินของ ส.ป.ก.ได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน
จะเห็นข่าวค่อนข้างมากในเร่ืองที่ดินของ
ส.ป.ก. อนาคตจะเป็นอย่างไร กฎหมาย

มาตรา 44 เกิดขึ้นมาเพราะอะไร เมื่อช่วง
เชา้วทิยากรได้กลา่ววา่การจดัสรรท่ีดนิภายใต้
มาตรา 44 ตอ้งจดัแบบใด หนว่ยงานส.ป.ก. 
พยายามออกกระบวนการ กฎ กติกา เพื่อ
ให้เกษตรกรสามารถดำารงอยู่ได้ในพื้นที่ที่
เราจัดให้ แต่แน่นอนตัวชี้วัดในมุมมองของ
ตน ไม่ได้วัดที่ตัวสหกรณ์ อย่างไรก็แล้วแต่
ตวัสถาบนัยงัมคีวามสำาคญั สดุทา้ยตอ้งไปดู
ทีต่วัสมาชกิทีจ่ะสามารถคุม้ครองทีด่นิของ 
ส.ป.ก.ได้หรือไม่

ตนขอสะท้อนในส่ วนของ
ส.ป.ก.เนื่องจากเป็นคนอยู่ในวงการและมี
บทบาทหนา้ทีใ่นความรบัผดิชอบ ณ ปจัจบุนั
ที่ดินส.ป.ก.มีประมาณ 37 ล้านไร่ กลุ่ม
เป้าหมาย 2.4 ล้านครอบครัว มีสหกรณ์
การเกษตรในเขตปฏริปูทีด่นิประมาณ 150 
กว่าสหกรณ์ ถ้าประเมินตัวชี้วัด หากวัดที่
ตัวสหกรณ์ตนไม่แน่ใจว่าวัดได้หรือไม่ ถ้า
วัดที่ตัวสมาชิกยิ่งยาก เนื่องจากเกิดจาก
การเปลีย่นมอืเปลีย่นสทิธทิีม่นีายทนุเขา้ไป
เก่ียวขอ้งแทน สิง่น้ีตนคดิว่าเปน็ตวัชีวั้ดของ
สหกรณ์นั่นเอง 

สำาหรับบทบาทหน้าที่ของเจ้า
หน้าที่ส.ป.ก.อีกอันหนึ่งคือการปล่อยสิน
เช่ือแก่เกษตรกร ซ่ึงทางส.ป.ก. มีสินเช่ือ
กองทุนปฏิรูปที่ดินที่จะต้องปล่อยให้กับ
กลุ่มสหกรณ์ในเขตปฏิรูปท่ีดินภายใต้แผน
งานและโครงการที่วิเคราะห์อย่างตกผลึก 
แต่สุดท้ายถูกนโยบายกำากับ เช่น ปีนี้ต้อง
ปล่อยให้ได้ 100 ล้านบาท หรือ 500 ล้าน
บาท คำาถามว่าเจ้าหน้าที่จะทำาอย่างไรใน
เมื่อมีตัวชี้วัดกำากับไว้ เจ้าหน้าที่ต้องบังคับ
ให้สหกรณ์เขียนโครงการเพื่อจะขอเงินกู้ 
คือตวัชีวั้ดทีห่นึง่ ตวัชีวั้ดทีส่อง การเก็บเงนิ
กู้ เป็นตัวช้ีวดัความสำาเร็จของเจ้าหน้าที ่ถาม
วา่จรงิ ๆ  ใช่หรอืไม ่ตนขอไมต่อบแตเ่หน็ได้
อย่างชดัเจน ซึง่สะท้อนปัญหาดงักล่าวไดว่้า
ตกลงสหกรณ์จะเดินกันอย่างไร 

เรื่องที่วิทยากรกล่าวในช่วงเช้าที่
สำาคญัอกีเรือ่ง คอืชอ่งวา่งและนโยบายทีจ่ะ

ไปสูเ่กษตรกร มคีวามเปน็ไปไมไ่ดถ้า้ไมม่เีจา้
หนา้ทีเ่ปน็ผูร้บัผดิชอบ หลายเรือ่งเจา้หนา้ที่
ไมส่ามารถแปลงสาร แปลงนโยบายเข้าสูก่าร
ปฏิบัติได้ บางเรื่องเกิดจากนโยบาย ระยะ
เวลากำากับ ตนไดเ้คยกล่าวหลายคร้ังในหลาย
เวทีว่าการเร่งรัดการใช้เงิน บางเรื่องเร่งรัด
ได้ บางเรื่องไม่จำาเป็นต้องเร่ง โดยเฉพาะ
กระบวนการถ่ายทอดชุดความรู้ไปสู่พื้นท่ี 
ไตรมาสแรกต้องดำาเนินการให้เสร็จโดยใช้
เงนิทัง้ 100 % ถามวา่เกษตรกรไดอ้ะไรจาก
ไตรมาสแรกหรือไม่ พอถึงไตรมาส 2 และ 
3 ไมส่ามารถดำาเนนิการตอ่ไดเ้นือ่งจากเงิน
ถูกใช้ไปแล้ว 

สิง่ทีต่วัโครงการหรอืจากการทำางาน
มคีวามกังวลเป็นอยา่งมาก ขอ้ค้นพบจากทาง
ผูบ้รหิารมองวา่ถ้าเปน็อยา่งนีแ้ลว้กระบวน
การจดัการทีจ่ะนำาความรูม้าสูเ่กษตรกรจรงิๆ
ควรมอีะไรบา้ง ทีจ่ะเปน็เครือ่งมือหรอืกลไก 
ซึง่จากการทำาวิจยัร่วมกับสถาบนัวชิาการดา้น
สหกรณ ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ภายใต้
ความรว่มมอื ทำาให้ไดเ้หน็ว่าตวัชดุความรูท้ี ่
สถาบันฯทำามา ไม่ว่าจะเป็นชุดความรู้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการ
ค้าที่เป็นธรรมและอื่น ๆ อีกหลายเรื่องใน
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา  ตนได้เข้า
มาศึกษาเริ่มเห็นคุณค่าของสหกรณ์ จริงๆ
ตัวสหกรณ์ตนมองว่าไม่จำาเป็นต้องจัดตั้ง
เป็นสหกรณ์ เพราะกฎหมายยากมาก จาก
ทีต่นไดท้ำาโครงการเกษตรกรรุน่ใหม่ท้ังหมด 
13 รุ่น จำานวน 1,000 กว่าคน ไม่สามารถ
ต้ังสหกรณ์ได้ ซึ่งความเป็นจริงแล้วอยาก
จัดตั้งสหกรณ์ แต่ขบวนการสหกรณ์มีข้อ
จำากัด ต้องรวมคนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป การ
รวมกลุ่มเกษตรกรคิดร่วมกันเป็นสิ่งท่ียาก
มาก แต่เป็นภารกิจหน่ึงที่จะทำาให้การขับ
เคลื่อนให้สำาเร็จ ถ้าวัดที่การจัดตั้งนั้นตน
คิดว่าไม่มีปัญหา แต่ถ้าวัดความสำาเร็จของ
คนที่เป็นสมาชิกนั้นยาก 

การทำาวจิยัรว่มกับสถาบนัวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือนั้น ทาง
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ส.ป.ก.ได้ชุดความรู้  ชุดหนึ่งที่น่าสนใจ คือ 
ถา้จะทำาสหกรณใ์นเขตปฏริปูทีด่นิใหเ้จรญิ
เตบิโต มัง่คงตอ้งพฒันาทีต่วัเจา้หนา้ทีก่อ่น  
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีความสามารถตัวนโยบาย
ลงไปจะมีปญัหา นอกจากนัน้แลว้การเรง่รดั
เวลาและเงนิเปน็ตัวชีว้ดัทีส่ำาคญัเชน่กนั ดงั
นั้นต้องมีการพัฒนา smart officer จาก
ที่ทำามาตลอด 1 ปี ได้เริ่มเห็นตัวหลักสูตร 
กระบวนการทำางาน เป็นตัวชี้วัดหน่วยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจาก
การที่เจ้าหน้าที่ส.ป.ก.ได้ดำาเนินการระยะ
เวลาหนึง่แตส่ดุทา้ยยงัไม่บรรลเุปา้หมายถงึ
แม้จะมี smart officers ก็ตาม เนื่องจาก
ตัวเจ้าหน้าที่ยังทำางานไม่ได้ เมื่อไม่เห็น
ตัวแบบในเชิงพื้นที่ เราจึงต้องกำาหนดเป้า
หมายว่ายังไม่ต้องตั้งสหกรณ์แต่ใช้รูปแบบ
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอย่างครบ
กระบวนการตัง้แตต่น้น้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา 

วันนี้ทำาให้เกิด สจล.โมเดล ที่เห็นภาพชัด
วา่ การพฒันาจรงิๆ ตวัเจา้หนา้ท่ีตอ้งเขา้ใจ
ตั้งแต่คิด วิเคราะห์ วางแผน และจัดการ 

จากการที ่ส.ป.ก.มกีารแกก้ฎหมาย
มาตรา 44 ซ่ึงปกติ ส.ป.ก.ไม่เคยจัดที่ดิน
ในรูปแบบสหกรณ์ เมื่อมีการแก้กฎหมาย
สามารถจัดที่ดินให้กับสหกรณ์ได้ ตนมี
ความกังวลว่าถ้าสหกรณ์ไม่ได้เกิดจากจิต
วิญญาณของสมาชิกอย่างแท้จริง แต่เกิด
จากความอยากได้ที่ดินเป็นเรื่องใหญ่ จาก
ที่วิทยากรเสวนาช่วงเช้าได้กล่าวถึงการส่ง
เสริมสหกรณ์ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้ามีเป้าหมาย
ที่อยากได้ที่ดินไม่ได้อยากได้อาชีพ ตนเคย
พดูกบัเจ้าหนา้ทีข่องสหกรณอ์อมทรพัยส์ปก.
ว่า ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่มีแล้วแสดงว่า
สมาชกิเจรญิแลว้ เพราะวา่สมาชกิไมต่อ้งกู้
สหกรณ์ไม่จำาเป็นต้องพึ่งสหกรณ์ เชื่อหรือ
ไม่วา่ สหกรณอ์อมทรัพยท์กุที ่ผูท่ี้ใชบ้ริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ใช่คนกู้ แต่เป็นผู้เอา
เงินไปฝากแล้วได้เงินปันผล 

จริง ๆ ตนขอขอบคุณสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ จากหัวข้อเวทีเสวนา
ชว่งเชา้ “เดนิเคร่ืองยุทธศาสตร ์สูก่ารปฏริปู
สหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” ตรงกับสิ่ง
ที่ได้ทำามาตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา 
ซึ่งวิทยากรช่วงเช้าได้กล่าวว่า กระทรวง
เกษตรฯสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นรูป
ธรรมได้ หลังจากได้ทำางานช่วงหนึ่ง ทาง
ผู้บริหารได้เห็นงานที่สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ และสกว.ที่ได้ให้ทุนสนับสนุน ณ 
วันนี้ไม่เพียงพอหากทำาแค่กระบวนการ
ต้นน้ำา กลางน้ำาไม่สำาเร็จ ถ้าผลิตได้ขายไม่
เป็นก็จบ แต่ขายที่ไหนเป็นเรื่องที่เราต้อง
วางแผน และไดข้อ้คน้พบวา่หากจะทำางาน
ดา้นการพฒันาดา้นการสหกรณ ์ตวัช้ีวดัทีด่ี
ทีส่ดุคอืตัวสมาชกิ หากเปน็สว่นของส.ป.ก. 
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เมือ่ไหรท่ีเ่กษตรกรไมข่ายทีด่นิ มคีวามยัง่ยนื
ในทีด่นิของส.ป.ก. มรีายได ้มคีวามพอเพยีง 
มีเรื่องของคุณธรรม มีเรื่องธุรกิจฐานสังคม
ที่ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตนถือว่างาน
สหกรณ์เป็นไปได้

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ จากที่
คุณวินัย เมฆดำา ได้กล่าวถึง สิ่งสำาคัญที่
สุดของส.ป.ก.คือไม่ใช่ทำาเรื่องของสหกรณ์
และไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดตั้งสหกรณ์ แต่
เห็นประโยชน์ในการที่จะมีสหกรณ์ช่วยให้
มีการทำางานร่วมกันที่ดี แรก ๆ พยายามที่
จะให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ แต่ดูรวม ๆ แล้ว
เป็นไปด้วยความลำาบาก อย่างไรก็ตามได้
พยายามท่ีจะใหม้ตีวัชีวั้ดตา่ง ๆ  เกดิขึน้เพือ่
ทีจ่ะทำาใหเ้กดิความตอ้งการในการทีจ่ะรวม
ตัวกันทำาประโยชน์ร่วมกัน 

สำาหรับตัวช้ีวัดคืออะไร เป็นสิ่ง
สำาคญัทีส่ดุทีเ่กดิความสำาเรจ็ในการทีจ่ะทำา
เงินได้ และที่สำาคัญต้องมีบุคลากร smart 
officer ในการที่จะทำาให้งานเดินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ดำาเนินการใน
ขณะน้ีคือพยายามทำาให้คนที่ไปใช้ที่ดินใน
กรรมสิทธิ์ของส.ป.ก. ต้องทำาให้ที่ดินเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการฝึกอบรม ให้
ความรู้ เพ่ือที่จะให้ผู้ที่ได้ที่ดินไปใช้ประโย
ชน์จริงๆ และไม่ได้ไปขายต่อหรือทำาผล
ประโยชน์อย่างอื่น นอกจากนี้ได้อบรมใน
เรื่องคุณธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เอา
รัดเอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
สิง่น้ีเป็นสิง่ทีท่าง ส.ป.ก.จะจัดทำาขึน้ในสว่น
ที่เกี่ยวกับสมาชิกของส.ป.ก. 

ในลำาดบัตอ่ไปขอเรยีนเชิญประธาน
กรรมการดำาเนินการชุมนมุสหกรณก์ารเกษตร
แหง่ประเทศไทย จำากัด คณุศิรชิยั ออสวุรรณ 
มีความคิดเห็นอย่างไร

คุณศิริชัย ออสวุรรณ สำาหรบัตวัช้ี
วัดความสำาเร็จของสหกรณ์อะไรที่ใช่ อะไร
ที่ไม่ใช่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่มีการ
กล่าวถึง สหกรณ์แบบใดที่ใช่ สหกรณ์แบบ
ใดที่ไม่ใช่ ในปัจจุบันเราสามารถหาข้อมูล

สหกรณ์ได้มากขึ้นจากสื่อต่าง ๆ (social 
media) ทำาให้เรามีข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ความเขา้ใจและนำามาปฏบิตั ิแกไ้ข หรอืมาส
รา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัสหกรณ ์และเริม่มคีำาพดู
ว่า “สหกรณ์แท้” และ “สหกรณ์เทียม” 

สาเหตุสำาคัญที่เกิดสหกรณ์ในโลก
มี 2 ประการ คือ

1. เกิดจากการถูกเอาเปรียบ 
2. เกิดจากการขาดแหล่งเงินทุน 
หลังจากที่มีการพัฒนาสหกรณ์ขึ้น

มากำากบัแลว้ จะเหน็วา่สหกรณม์วีวิฒันาการ
ในประเภทตา่ง ๆ มากขึน้ เชน่ สหกรณอ์อม
ทรพัยท์ีเ่รามองเหน็ภาพชดัในเรือ่งเงนิลงทนุ
ดอกเบี้ยต่ำา แต่ยังสามารถสร้างกำาไรจาก
การดำาเนินงานเป็นจำานวนมาก เป็นเหตุให้
ธนาคารพาณิชย์สนใจ ถ้าหากไม่มีสหกรณ์
ออมทรัพย์ กำาไรส่วนเกินนี้ต้องเป็นของ
ธนาคารอย่างแน่นอน และเมื่อมองในแง่
เงินฝากทำาให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้ที่สูง
ขึ้นและมั่นคง นอกจากนี้ต้องให้ความรู้ใน
เรื่องวินัยทางการเงินด้วย ซึ่งผู้ได้รับรางวัล
สว่นมากเป็นผู้ทีใ่ห้ความสำาคญัในเรื่องของ
วนิยัทางการเงนิควบคูกั่บเรือ่งสหกรณภ์าค
การเงินด้วย 

ส่วนสหกรณ์การเกษตรหลาย ๆ 
แห่งมีทุนดำาเนินงานค่อนข้างน้อย เพราะ
สหกรณ์การเกษตรต้องเร่ิมจากคนยาก
คนจน เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ ที่มีการรวม
ทุน มีหุ้นน้อย ต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่
สหกรณ์จะเริ่มมีกำาไร มีเงินหุ้นสะสมที่เก็บ
ไว้ในสหกรณ์เอง เพราะฉะนั้นการโตอย่าง
ช้า ๆ ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ทำาแบบถูกต้อง 
สหกรณไ์มค่วรทำาอะไรท่ีเกนิกำาลงั แตอ่ยา่ง
นอ้ยสหกรณ์สามารถดูแลสมาชกิใหป้ระโยชน์
เกิดแก่สมาชิก สามารถต่อรองหรือลดการ
เอาเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาชั่งต้องเป็น
เส้นตรง ไม่หลอกลวง จริง ๆ แล้วการเกิด
สหกรณ์รอชเดลแห่งแรกของโลก เกิดจาก
การโกงน้ำาหนักของตราชั่ง จะเห็นได้จาก
สัญลักษณ์ในสหกรณ์รอชเดลจะมีการโชว์

ตราชั่งที่อยู่บนโต๊ะ ฉะนั้นเรื่องการถูกเอา
เปรยีบ เรือ่งของการตดัเงนิดอกเบีย้ต่ำาเปน็
ที่มาของสหกรณ์ สหกรณ์แต่ละประเภทมี
ความแตกต่างกันโดยเฉพาะภาคการเงิน
และภาคการเกษตร 

ตนคดิวา่ตวัชีว้ดัของสหกรณอ์าจมี
สว่นคลา้ยกบัในสว่นภาคราชการ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการ
ตรวจงาน ตรวจชัน้สหกรณห์รือมกีารประเมนิ
สหกรณ์ตามเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่กำาหนดไว้ ตัวชี้
วดัดา้นตา่ง ๆ  มหีลายดา้น เช่น ตวัช้ีวัดดา้น
การทำากิจกรรมของสหกรณ์ การควบคุม
ภายในของสหกรณ์  การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก และเรื่องธรรมาภิบาลของสหกรณ์
ทีม่กีารตรวจสอบใหค้ะแนนเปน็ประจำาทกุ
ปี ตนเชื่อว่าเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินของ
หน่วยงานรัฐค่อนข้างที่จะมีระดับและเป็น
มาตรฐานที่ถือว่าใช้ในการวางแผนในปีต่อ
ไปของสหกรณ์ต่าง ๆ ได้ 

นอกจากนั้นแล้ว หากมองผลการ
ดำาเนนิงานของสหกรณก์ารเกษตรในแตล่ะ
ปีจะเห็นว่า ณ วันนี้ อยู่ในระดับที่น่าภูมิใจ
ระดบัหนึง่ในเรือ่งของกำาไรสทุธิ ซึง่สหกรณ์
การเกษตรทั่วประเทศมีกำาไรสุทธิอยู่ที่
ประมาณ 4,500 ล้านบาท ปีก่อน 5,000 
ล้านบาท กำาไรลดลงร้อยละ10 เนื่องจาก
เกดิจากผลกระทบทางภาวะเศรษฐกจิ การ
ส่งออก ฝน ภัยแล้ง ภัยธรรมชาติต่างๆ แต่
ถ้าหากมองสหกรณ์การเกษตรท่ีมีผลกำาไร
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป มีประมาณร้อย
ละ 80 แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่
ยังมีสหกรณ์ที่ขาดทุนสะสมอีกร้อยละ 20 
ที่น่าเป็นห่วงพอควร สหกรณ์ท่ีมีกำาไรเกิน 
5 ลา้นบาทอยู่ในภาคการเกษตรมปีระมาณ 
200 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์มีประมาณ 
600 กว่าแห่ง สหกรณ์กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มนำา 
จะทำาอย่างไรให้กลุ่มนำามาช่วยกลุ่มระดับ
กลางและกลุ่มระดับล่างได้ เป็นส่ิงที่ต้อง
คิดต่อไป ตนอยากบอกว่านี้เป็นตัวชี้วัดที่
ดำาเนินการเป็นประจำาทุกปีในส่วนราชการ 
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หากมองตัวชี้วัดท่ีสมาชิกสหกรณ์
ต้องการ อันไหนเป็นสิ่งที่ใช่ วัดได้จาก
ความสขุของสมาชกิ ตนไดม้โีอกาสไปเยีย่ม
สหกรณ์การเกษตรหลายแห่ง แต่ละแห่งที่
ไปพยายามเกบ็ขอ้มลู นำาไปศกึษาความแตก
ต่างของสมาชกิสหกรณแ์ต่ละแหง่ คณุภาพ
ชวีติของสมาชิกมีความแตกต่างกันอย่างไร 
และส่วนที่ประสบความสำาเร็จและในส่วน
ที่ยังไม่ประสบความสำาเร็จมันขาดอะไรซึ่ง
สามารถมองไดห้ลายมมุ หากมองเรือ่งใหญ่ๆ
มองได้ 4 เรื่อง คือ

• เรื่องแรก มองเร่ืององค์ความรู้ 
สหกรณม์สีมาชกิทีม่คุีณภาพชีวติทีด่ ีสมาชกิ
มคีวามสขุ สว่นใหญส่หกรณ์ใหค้วามสำาคัญ
กบัการใหอ้งคค์วามรูก้บัสมาชกิ รวมถงึเรือ่ง
การใช้ เทคโนโลยี มีข้อมูลข่าวสาร มีการ
ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับสมาชิก ซึ่งสมาชิก

ของสหกรณ์ประเภทนี้จะมีองค์ความรู้ใน
เรื่องการผลิตเหนือกว่าสหกรณ์อื่นๆ และ
ไม่ทำาพืชเชิงเด่ียว คือไม่ได้ปลูกข้าวอย่าง
เดียว มีการปลูกพืชอื่นเสริม มีการปลูกพืช
ระยะสั้น เช่น ข้าวโพด ผัก พริก ถั่ว กล้วย 
มะเขือเทศ หัวไชเท้า เป็นการสร้างรายได้
ใหแ้กเ่กษตรกรสงูมาก เกษตรกรบางคนได้
เงินเป็นล้าน องค์ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้
ที่ผู้นำาสหกรณ์หรือนักปราชญ์เกษตรมีอยู่
แล้ว เพราะฉะนั้นสหกรณ์เองต้องให้ความ
รูก้ารสรา้งวนิยัทางการเงนิดว้ยการสง่เสรมิ
การออม รู้จักคุณค่าการใช้เงิน เป็นเรื่องที่
สหกรณ์ต้องลงลึกให้กับสมาชิก

• เรื่องที่สอง มองเรื่องการบริหาร
จดัการสหกรณ ์ตนมองวา่สหกรณก์ารเกษตร
ยังมีปัญหาอยู่ ตนอยากให้มีสถาบันดีๆ ฝึก
อบรมให้ความรู้กับผู้นำาสหกรณ์ คือสร้าง

ผู้นำาสหกรณ์และฝ่ายการจัดการสหกรณ์ 
ตนคิดว่าในอนาคตประเทศไทยอยากให้มี
มหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยัดา้นสหกรณ ์แม้
กระทั่งในแต่ละชมุนมุสหกรณเ์ริม่มกีารคิด
เร่ืองแบบนีน้อกจากฝกึอบรมประจำาป ีหรอื
อาจมกีารจดัตัง้สถาบนัฝกึอบรมขึน้มาของ
ตนเองได ้และมกีารบริหารจดัการภาครัฐที่
ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย 

• เรื่องที่สาม มองเรื่องของการ
ตลาด เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะนำาไปสู่ความสุข
ของสมาชกิ สหกรณก์ารเกษตรเปน็สหกรณ์
ประเภทเดียวที่มีตลาดกลาง ตนเคยเสนอ
เรื่องตลาดกลางเพื่อการขายส่งสำาหรับ
สหกรณ์การเกษตร เพื่อที่สามารถเชื่อม
โยงการผลิตไปสู่ผู้บรโิภค การผลติตอ้งตอบ
สนองต่อผู้บริโภค ในขณะเดียวกันต้องให้
ความเปน็ธรรมในเรือ่งของราคา เมือ่มตีลาด
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กลางทำาให้งานสหกรณ์นั้นเกิดประโยชน์
ย้อนกลับไปยังสมาชิก ตอนนี้ได้ทำาเรื่อง
ช่องทางตลาดใหม่เป็นตลาดอีเล็กทรอนิค 
(E-commerce) สามารถดาวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์ของชสท. เป็นโครงการที่ค่อนข้าง
ภูมิใจที่ประสบผลสำาเร็จ

• เรื่องสุดท้าย เรื่องจัดสวัสดิการ
สมาชกิ มุมมองท่ีสมาชิกมกีารเปรยีบเทยีบ
กบัสหกรณอ์ืน่ในเรือ่งสวสัดกิารมคีวามแตก
ตา่งอยา่งไร บางแหง่ทำาเหมอืนกนั บางแหง่
มีความหลากหลาย มีความน่าสนใจ การ
ทำางานของสหกรณ์อย่ากังวลเรื่องการจ่าย
เงินเป็นสวัสดิการให้สมาชิก เพราะว่าเป้า
หมายของเราเป็นตัวสมาชิก เพราะฉะนั้น
เวลามีกำาไรควรจัดสรรกำาไรสุทธิมุ่งเน้นไป
ทีก่ารให้สวสัดกิารสมาชกิมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ
ทำาได้ การตั้งเงินกองทุนต่าง ๆ  เป็นอำานาจ
ของสหกรณ์สามารถทำาได้โดยเฉพาะเงิน
กองทนุทีท่ำาในเรือ่งสวสัดกิารใหแ้ก่สมาชกิ 
รวมทั้งสวัสดิการของพนักงานด้วย ดังนั้น
ตนมองว่าเร่ืองสวัสดิการเป็นจุดหนึ่งที่มี
ความสำาคัญในการมองของสมาชิก การทำา
โครงการข้าวแกงสหกรณ์ จานละ 10 บาท 
คนงงว่าทำาทำาไม ตนบอกว่าเป็นหน้าที่ของ
สหกรณ์ ในยุคข้าวยากหมากแพง ค่าครอง
ชพีกลางวนัเปน็เรือ่งทีส่มาชกิทกุคนเจอหมด 
ถา้หากสหกรณท์ำาโครงการสวสัดกิารในเรือ่ง
อาหารที่ต้องกินทุกวัน เป็นเร่ืองที่สมาชิก
ทุกคนตอบรับและมีความพึงพอใจ ตอนนี้
มีอยู่ 100 กว่าสาขา ตนรู้สึกได้ว่าสหกรณ์
ยิ้มแย้มแจ่มใส พนักงานได้รับประทาน
ของถูก สมาชิกรู้สึกมีที่พึ่ง จากที่ได้มีการ
ประเมนิของสมาชกิจากตวัชีวั้ด ทำาอยา่งไร
ให้สมาชิกมีความสุขกับสหกรณ์ จะเห็นได้
ชัดเจนในช่วงการประชุมใหญ่ ดูจากรอย
ยิ้มของสมาชิก หากสมาชิกไม่สดใสแสดง
ว่าสหกรณ์ไม่สดใส ตัวช้ีวัดที่ตนกล่าวถึง
ทั้งหมดนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชสท.ทำาอยู่ทั้งแง่
มมุลายลกัษณอ์กัษรจากหนว่ยงานราชการ
และตัวชี้วัดในมุมมองของสมาชิกที่สมาชิก

ต้องการ
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน ์ประธาน

กรรมการดำาเนนิการชุมนมุสหกรณก์ารเกษตร
แหง่ประเทศไทย จำากัด มคีวามเหน็วา่ เรือ่ง
ของการดำาเนนิงานของสหกรณม์ทีัง้สหกรณ์
แท้และสหกรณ์เทียม ซึ่งในขณะนี้สหกรณ์
บางแหง่ไดก้ลายพนัธเ์ปน็สหกรณเ์ทยีม ดงั
นัน้การจะดเูรือ่งสหกรณต์อ้งเกดิจาก 2 อยา่ง 
คือ

1. เกดิจากการถกูเอารดัเอาเปรยีบ 
2. การขาดแคลนเงินทุนที่จะนำา

เงินไปทำาธุรกิจ 
ปญัหาของสหกรณก์ารเกษตร คอืมี

ทนุดำาเนินงานค่อนข้างน้อย ขอ้เทจ็จรงิเรา
จะพบว่าสหกรณ์การเกษตรกบัสหกรณอ์อม
ทรัพย์จะมคีวามแตกต่างกนัเพราะวา่สหกรณ์
ออมทรพัยจ์ะมกีารเกบ็เงนิหุน้ทกุเดอืน แต่
สหกรณก์ารเกษตรไมม่ ีเปน็ขอ้แตกตา่งเรือ่ง
ทุนดำาเนนิงานอยา่งชัดเจน ขอ้สำาคัญในการ
ดำาเนนิการของสหกรณก์ารเกษตรตอ้งการ
ทีจ่ะใหม้กีารประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพไม่
ว่าจะเป็นในด้านธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดเรื่อง
การกนิดอียูด่ขีองสมาชกิ ในเร่ืองของการให้
ความรู้ การวางแผน สทิธปิระโยชน ์เป็นตน้ 
ขอ้สำาคญัทีส่ดุในเรือ่งของการดำาเนนิงานของ
สหกรณก์ารเกษตรนา่สนใจตรงทีว่า่ยงัมจีดุ
ทีข่าดทนุอยูม่าก จำาเปน็ตอ้งหาทางปรับปรงุ
แก้ไข ต้องให้มีการเสริมสร้างองค์ความรู้
ต่างๆ เทคโนโลยี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การ
ส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะการปลูกพืช และ
อยากเห็นการเกิดของสถาบันให้ความรู้แก่
ผูค้ณะกรรมการ ผูป้ฏบิตังิานในสหกรณ ์จะ
เป็นสถาบันหรือมหาวิทยาลัยก็ได้แต่อยาก
ให้เป็น learning organization ให้ได้   

ข้อสำาคัญจะต้องให้สมาชิกมีความ
กนิดอียูด่เีปน็ประโยชนท์ัง้สองฝา่ย ผูบ้รโิภค
และผู้ผลิต ชสท.ได้ประสบความสำาเร็จ
จากการเอาอิเล็กทรอนิกส์มาทำาด้านการ
ตลาด e-market สมกับยุคสมัยดิจิตอลที่
มี กระทรวงดิจิตอลอย่างเป็นทางการ ดัง

นั้นการที่มี e-market ในส่วนของสหกรณ์
เป็นประโยชน์ค่อนข้างมาก  นอกจากนี้
พยายามทำาให้มีสวัสดิการช่วยค่าครองชีพ 
เช่น โครงการข้าวแกงราคา 10 บาท 

สำาหรับตัวชี้วัดของสหกรณ์ใดเด่น 
ดี ไม่ดี อย่างไร ดูได้จากเวลาประชุมใหญ่
หนา้ตาของสมาชกิมคีวามรู้สกึอย่างไร หาก
เป็นหน้าตาเศร้า แสดงว่าสหกรณ์มีปัญหา 
ถ้าการประชุมนั้นมีบรรยากาศที่ดี สมาชิก
หน้าตาแจ่มใส ยิ้มแย้ม มีเสียงหัวเราะ เป็น
ส่ิงที่บ่งบอกตัวชี้วัดที่สำาเร็จ สหกรณ์นั้น
บรรลุผลในการดำาเนินงาน นี้เป็นตัวอย่าง
ที่ชัดเจนเห็นได้ง่ายจากสภาพที่ปรากฏให้
ตามความเป็นจริง

ต่อไปเรียนเชิญคุณสุภาพ  จันทร์
ภิรมย์ ประธานกรรมการดำาเนินการชุมนุม
สหกรณเ์ครดติยเูนีย่น แหง่ประเทศไทย จำากดั 
ในส่วนเครดิตยูเนี่ยนซึ่งเป็นสหกรณ์ชุมชน 
สถาบันการเงินของชุมชน เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน มีการดำาเนินงานอย่างไร และมี
ตัวชี้วัดอย่างไร

คุณสุภาพ จนัทรภิ์รมย์ จากประเดน็
เสวนาตวัชีว้ดัความสำาเรจ็สหกรณ์อะไรทีใ่ช ่
อะไรที่ไม่ใช่ ตนขอเรียนว่าตนมีความรู้ใน
เรื่องสหกรณ์ไม่มากนัก แต่ที่ถูกเลือกเป็น
ประธาน ชสค.เน่ืองจากเห็นความจริงใจ
ตอ่ระบบสหกรณ ์ชสค.รู้สกึโชคดทีีม่คีณะที่
ปรึกษา 10 กว่าท่านคอยช่วยเหลือและให้
คำาปรึกษาด้วยดีตลอดมา จึงทำาให้สหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนอยู่ในสังคมไดอ้ย่างเขม้แขง็ ถงึ
แมจ้ะเจอสถานการณท์ีท่ำาใหภ้าพลกัษณข์อง
เครดิตยูเนี่ยนลดต่ำาลงแต่สามารถฝ่าวิกฤติ
ตรงนั้นได้

จากทีค่ณุศริบิรูณ ์ณฐัพนัธ ์ไดก้ลา่ว
ถึงว่าในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
ไป ระบบการเงินใหม่ๆเข้ามาแทนที่และ
ขบวนการสหกรณจ์ะมีทียื่นได้ในสงัคมหรอื
ไม่อย่างไร คนจะหนีตามระบบใหม่และทิ้ง
ระบบเดมิหรอืไม ่ในสว่นตนจากทีไ่ด้เข้ามา
สัมผัสในสหกรณ์ ตนมั่นใจและเชื่อมั่นว่า
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ระบบสหกรณจ์ะยงัอยูใ่นสงัคมไทยและจะ
เจรญิกา้วหนา้ตอ่ไปอยา่งมัน่คง ซึง่ดไูดจ้าก
ในปจัจบุนัวทิยาการมคีวามกา้วหนา้ ระบบ
การเงนิก้าวหนา้พฒันาไปไกลมาก ประเทศ
ใหญ่ ๆ ในโลกนี้เกิดวิกฤติทางการเงินเมื่อ 
3-5 ปท่ีีแลว้ แมแ้ตใ่นประเทศไทยทีม่วีกิฤติ
ทางการเงนิเมือ่ประมาณป ีพ.ศ. 2540-2542 
สถาบันการเงินที่อยู่ได้ดีที่สุดคือ สหกรณ์
และธนาคารออมสินที่มีความมั่นคงและมี
ผลกระทบนอ้ยทีส่ดุ เพราะฉะนัน้เมือ่ระบบ
การเงนิเดนิไปถงึความสงูสดุของความเจรญิ
กา้วหนา้ทำาใหถ้งึทางตนั ในทีส่ดุจะกลับมา
สู่วถิเีดมิ คือ วิถสีหกรณ ์วิถกีารพึง่พาตนเอง

ในระบบสหกรณ์เราจะก้าวไปได้
อย่างรวดเร็วมากน้อยขนาดไหน อุปสรรค
สำาคญัคอืระบบการเมอืงทีเ่ปน็ตวัฉดุรัง้ระบบ
สหกรณม์ากทีส่ดุ จรงิๆแลว้รฐับาลทีม่าจาก
การเลือกตั้ง ถ้าต้องการส่งเสริมให้ผู้คนใน

สังคมไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถพึ่งพา
ตนเองไดแ้ละแบง่เบาภาระของรฐัไดด้ทีีส่ดุ 
คือ ระบบสหกรณ์ ถ้ารัฐเชื่อมั่นให้สหกรณ์
เครดติยเูนยีนพัฒนาคนในประเทศนีไ้ด ้เรา
มกีระบวนการสตูรสำาเรจ็ในการพฒันา มวีธิี
การในการใหค้วามรู ้มวีธิกีารในการใหก้าร
ศกึษาคนในระบบ สรา้งวนิยัทางการเงนิ แต่
วา่รฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ไมเ่หน็ความ
สำาคัญ เพราะว่าวิธีการนี้ช้าไม่ทันใจ ระบบ
การเงนิตอ้งการกำาหนดนโยบายในวนันีเ้กดิ
ผลสำาเร็จในวันพรุ่งนี้ ทำาให้เกิดเหตุต้องมี
เงินกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นล้านบาทลงไปใน
พื้นท่ีท่ัวประเทศให้คนได้จับต้องเงินและ
เกิดความศรัทธาต่อนโยบายของการเมือง 
ในที่สุดคนวิ่งทางการเมือง ตนได้มีโอกาส
อยู่ในเวทีสมาชิกสภาจังหวัดตลอด 25 ปี 
ตนรู้ดีว่าเป็นอย่างไร ถามว่าเงินจำานวนดัง
กลา่ววดัความสำาเรจ็ไดห้รอืไม ่ความสำาเรจ็ที่

วดัไดอ้นัหน่ึงคอืประชาชนมหีนา้ทีค่าดหวงั
และคอยรบัเงนิ รฐัมหีนา้ทีต่อ้งใหอ้ยา่งเดยีว 
ความพึ่งพาตนเองไม่มี จนถึงขณะนี้ยังไม่
สามารถวัดความสำาเร็จแท้จริงดังกล่าวได้ 
เพราะฉะนัน้อปุสรรคการพฒันาสหกรณค์อื
นโยบายของรัฐและระบบการศึกษา ถึงแม้ 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จะมีผลงานวิจัยดี
เด่นที่ชี้ว่าวิธีการที่ดีท่ีสุดที่สร้างความเข้ม
แขง็คอืวธิกีารสหกรณ ์ถา้การเมอืงไมน่ำาผล
วิจัยนี้ไปใช้ต่อ ก็จบแค่ในมหาวิทยาลัย สิ่ง
หนึง่ทีอ่ยากมสีว่นรว่ม ทำาไมระบบสหกรณ ์
100 ปีมาแล้ว ความสำาเร็จยังมีไม่มากตาม
ที่เราคาดหวัง นี้คืออุปสรรค 

ถ้าระบบสหกรณ์จะเปลี่ยนแปลง 
ตนอยากเรียกปฏิรูประบบสหกรณ์หรือ
ปฏิวัติระบบสหกรณ์ ในโอกาสนี้ขบวนการ
สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท รวมทั้งสันนิบาต
สหกรณแ์หง่ประเทศไทยจะตอ้งมกีารปรบั
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เปลี่ยนระบบทั้งหมดเพื่อที่จะก้าวไปสู่อีก
ก้าวหนึ่ง ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังจึงจะ
สามารถเปลีย่นแปลงได ้ตวัชีว้ดัทีต่นอยากชี้
ลงไปวา่ในขบวนการสหกรณเ์ครดติยเูนยีน
ที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดความสำาเร็จของ
สหกรณ์ทำาอย่างไร 

• ประการที่หนึ่ง ดูจากรายงาน
ผลการดำาเนินงานทีแ่สดงถงึผลการปฏบิตัิ
งานในรอบ 1 ปทีีผ่า่นมา ถา้คณะกรรมการ
ดำาเนนิงานสามารถเสนอผลการดำาเนนิงาน
เป็นที่พอใจต่อมวลสมาชิกของสหกรณ์ สิ่ง
นี้เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งท่ีบ่งชี้ว่าความสำาเร็จ
แต่ละสหกรณ์หรือชุมนุมเป็นเช่นไร อยู่ที่
ผลประกอบการในแต่ละแห่ง 

• ประการที่สอง สหกรณ์มีความ
มัน่คงและปลอดภยั คอื สมาชกิทีจ่ะเอาเงนิ
มาลงหุ้น มาฝาก รับสวัสดิการกับสหกรณ์ 
มีความม่ันใจ เพราะสหกรณ์มีความมั่นคง 
เข้มแข็ง ปลอดภัยทำาให้สมาชิกเชื่อได้ว่า
สหกรณ์เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง 

• ประการที่สาม เรื่องความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นต่อมวลสมาชิกและต่อ
สาธารณชน นั่นเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่ชี้ให้
เหน็ถงึความสำาเร็จในการบรหิารจดัการตอ่
ระบบสหกรณ์และสหกรณ์ 

• ประการทีส่ี ่เรือ่งระบบการควบคมุ
ตรวจสอบภายในที่จะทำาให้เกิดตัวชี้วัดได้ 

ความมีวินัยทางการเงิน สหกรณ์
เครดติยเูนยีนไมเ่หมอืนสหกรณอ์อมทรพัย ์
สหกรณเ์ครดติยเูนยีนมสีมาชกิหลากหลาย 
สว่นใหญส่มาชิกอยู่ในภาคการเกษตร อยู่ใน
ชุมชน อยูใ่นชนบท ไมส่ามารถหกั ณ ทีจ่า่ย
ได้ เพราะสมาชกิไมใ่ชผู่ท้ีม่รีายไดป้ระจำา บาง
คนอยู่ห่างจากตัวสหกรณ์ออกไปประมาณ 
10-15 กิโลเมตร พอถึงสิ้นเดือนสมาชิก
ที่จะเอาเงินมาออม ลงหุ้น ฝาก ชำาระหนี้ 
ต้องขับมอเตอร์ไซค์ ขี่จักรยาน หรือเดิน
มาที่สหกรณ์ นี้เป็นตัวชี้วัดที่มีวินัยทางการ
เงินของสมาชิก 

นอกจากนัน้ระบบการบรกิารจดัการ

ของผู้บริหารสหกรณ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีจะ
ทำาใหเ้กดิความศรทัธาตอ่มวลสมาชกิเพราะ
การบริหารจัดการต้องมีความน่าเชื่อถือ มี
ความเหมาะสม เป็นตัวชี้วัดที่ทำาให้เราเชื่อ
ไดว้า่ความสำาเร็จของสหกรณต์า่งๆ สำาหรับ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนใช้หลักการข้างต้น
วัดคุณภาพและประสิทธิภาพของสหกรณ์
เป็นเช่นไร

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน ์ ท่าน
ประธานชสค.ได้ให้ข้อคิดว่า ความเป็นจริง
แลว้สหกรณ์เครดติ  ยเูนียนไดรั้บผลกระทบ
จากปญัหารอบดา้นแตส่ามารถอยูร่อดตลอด
รอดฝัง่มาไดเ้พราะคณุคา่ในตวัสหกรณ ์แต่
อย่างไรก็ตาม ท่านมองว่าระบบการเมือง
เปน็สว่นหนึง่และมอีทิธพิลอยา่งมากตอ่การ
พัฒนาและเจริญเติบโต การก้าวหน้าตาม
หลักการและอุดมการณ์ของเครดิตยูเนียน 
ซึ่งสมมติว่าหากรัฐบาลนำาเงินหนึ่งแสนหก
หมื่นล้านบาทที่ให้กับกองทุนหมู่บ้านมา
ให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนมาบริหารจัดการ
แทนจะเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและ
ประชากรที่กระจายอยู่ตามชุมชนเล็ก ๆ 
ทั่วไปได้มาก สิ่งสำาคัญที่ตอบโจทย์ได้คือ 
เราจะเห็นว่าเมื่อรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวมาก จึง
เป็นตัวตอบได้ว่าสหกรณ์ ผ่านมา 100 ปี 
ไม่สามารถเจริญเติบโตไปได้ไกล เห็นควร
ที่จะต้องปฏิรูปสหกรณ์ใหม่อย่างรวดเร็ว 

ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัดมีตัวช้ีวัด
ที่ชัดเจนหลายตัว คือ

1. การรายงานผลการดำาเนินงาน
ของสหกรณ์ เราจะเห็นได้จากการรายงาน
ผลการดำาเนินงานในท่ีประชุมใหญ่ว่าใน
ปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีผลการดำาเนินงานใน
ลักษณะใด 

2. ความมั่นคง ความเข้มแข็ง 
เสถียรภาพของสหกรณ์ในการดำาเนินงาน 
ทำาให้สมาชิกมีความศรัทธาแค่ไหนจึงกล้า
นำาเงินมาเพิ่มหุ้น กล้านำาเงินมาฝากไว้ใน
สหกรณ์ 

3. ความศรัทธา ความเชื่อมั่นของ
สมาชิกที่มีต่อเครดิตยูเนียนรวมทั้งความ
ศรทัธา เช่ือมัน่ตอ่สาธารณชนทีม่ตีอ่สหกรณ์
เครดิตยูเนียน 

4. ระบบการควบคมุและการตรวจ
สอบภายในของสหกรณเ์ครดิตยเูนยีนมรีะบบ
ที่ดี รัดกุมและเป็นที่ไว้วางใจ 

5. ความซื่อตรงของสมาชิกเพราะ
สหกรณเ์ครดติยูเนยีนไมม่กีารหกั ณ ทีจ่า่ย 
เพราะฉะนัน้ใครเปน็หนีต้อ้งมาชำาระคนืเอง 
ใครอยากเอาเงินมาถอืหุน้กเ็อาเงนิมาถอืหุน้
เอง ใครอยากฝากเงินมาฝากเอง 

6. ตัวบริหารจัดการ ต้องมีการ
บริหารจัดการโปร่งใส มีระบบ มีระเบียบ 
ทำาให้สมาชกิมคีวามเชือ่ถอื มีความมัน่ใจวา่
มกีารบรหิารงานและดำาเนนิงานทีด่ ีเพราะ
สิง่เหลา่นีเ้ปน็ตวัชีว้ดัทีจ่ะทำาใหเ้รามัน่ใจได้
วา่สหกรณ์เครดติยเูนยีนมีเสถยีรภาพ ม่ันคง 
เจรญิเตบิโต เขม้แขง็พอทีจ่ะทำาใหส้มาชกิมี
ความเชื่อถือได้

ต่อไปเรยีนเชิญ พลโท ดร.วรีะ วงศ์
สวรรค์ ประธานกรรมการดำาเนนิการชมุนมุ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด 
ในส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์มีตัวชี้วัดอะไร
บ้างที่เป็นจุดเด่นที่วัดให้เห็นชัดเจนเป็นที่
ประจักษ์มีผลการดำาเนินงานอย่างไร

พลโท ดร.วีระ วงศ์สวรรค์ อย่างไร
ก็ตามสหกรณ์ออมทรพัยค์ลา้ยๆกบัสหกรณ์
อ่ืนคือ  ตอ้งมอุีดมการณ์ มหีลกัการสหกรณ ์
แต่มีจุดเด่นในเรื่องการเงิน สำาหรับจุดด้อย 
บางคนมองภาพสหกรณอ์อมทรพัยเ์ทยีบกบั
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจริง ๆ  แล้วต่างกันมาก 
และทีก่ระทรวงการคลงัมองว่าสหกรณ์ออม
ทรพัย์คลา้ยกับธนาคารพาณชิยเ์พราะฉะนัน้
ต้องไปรวมกบัประเภท nonbank แตใ่นทาง
กลบักัน ผู้บรหิารเปน็ผูบ้รหิารทางการเงนิมี
แนวคดิธรุกจิทัง้หมด เชน่ ปลดักระทรวงการ
คลงั เลขาธิการกระทรวงการคลงั สำานกังาน
ประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์ ถ้าหากมา
คุมสหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิต
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ยเูนยีนจะทำาใหส้หกรณท์ัง้สองประเภทเปน็
ธุรกิจแนวธนาคารอย่างแน่นอน หัวธุรกิจ
มาคุมสหกรณ์ เราจึงไม่เห็นด้วย พวกเรา
ชาวสหกรณ์ไม่ได้มีสิทธิมาบริหารสหกรณ์ 
ผลสุดท้ายเราต้องไม่ยอม อยากให้พวกเรา
สบายใจ เราจะตอ้งชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
อยูด่ว้ยกนัทัง้ 7 ประเภท โดยเฉพาะสหกรณ์
ออมทรพัยท์ีม่จีดุเดน่หลายประการเพราะมี
เงินมากกว่าประเภทอื่น และมีความมั่นคง
ไม่แพ้ธนาคารพาณิชย์ เพราะฉะนั้นจงเชื่อ
ม่ันต่อระบบของสหกรณอ์อมทรพัย ์ขอ้เทจ็
จรงิอันหนึง่ของผู้ท่ีเปน็สมาชิกออมทรพัยจ์ะ
ต้องเป็นผู้ที่มีเงินเดือน ปัจจุบันมีกฎหมาย
บัญญัตติอ้งหกัเงนิเดอืนใหส้หกรณเ์ปน็ลำาดบั
แรกหลังจากหักกองทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวชี้
วดัทีย่ิง่เสรมิความมัน่คงและสามารถเปน็ที่

หนึ่งในเรื่องการเงินได้ 
ต่อไปในยคุของสหกรณก้์าวสูป่ทีี1่01 

เราตอ้งคดิใหม ่ทำาใหม ่ตอ้งมกีารปฏริปู จะ
ทำาอย่างไรก็ตามต้องยึดหลักการสหกรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มีประมาณ 1,400 แห่ง 
ทำาอยา่งไรเงนิสว่นนีจ้ะไปชว่ยเหลอืสหกรณ์
ตา่งๆ เราตอ้งรว่มมอืกนัทกุสหกรณ ์ยนืหยดั
ทีจ่ะอยู่ดว้ยกนัแตผ่ลสดุทา้ยผลจะออกมาเปน็
เช่นไรไม่สามารถตอบได้ แต่ ณ วันนี้เราจะ
จบัมอือยา่งเหนยีวแนน่ ใจยงัอยูท่ีก่ระทรวง
การเกษตรและสหกรณ์ เพราะฉะนั้นยุค
ใหม่เราต้องช่วยกันพัฒนาตนเอง เชื่อมั่น
ในเรื่องเงินมาฝากไว้ที่ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการเงินรวมทั้ง 7 ประเภท แต่เมื่อไหร่

ที่ชุมนุมต่าง ๆ เข้มแข็ง สามารถนำามาไว้ที่
ชุมนุมของตนเองต่อไปได้ แต่ถ้าหากเรามี
ศนูยร์วมทางการเงนิไวเ้ป็นทีเ่ดยีวกนัจะทำาให้
สหกรณม์คีวามมัน่คง สามารถชว่ยเหลือแบบ
ทันท่วงทีอย่าง ATM (real time) คือ การ
บริหารงานสหกรณ์อาจมีโอกาสเกิดข้อผิด
พลาด เราสามารถขอยมืเงนิจากกองทนุกลาง
เพือ่แกป้ญัหาใหส้หกรณอ์ยู่รอดได ้สำาหรับ
วธิกีารทีจ่ะทำาใหเ้ปน็ศนูยก์ลางทางการเงนิ
เราต้องช่วยกันคิด ออกแบบ จะทำาอย่างไร 
ตรงนีเ้ปน็หวัใจสำาคญัทีจ่ะสร้างความมัน่คง
สูงสุดและเป็นจุดเด่นของสหกรณ์

อกีประการหนึง่ในอดตีทำาไมสหกรณ์
มีการพัฒนาไปช้า มีตัวอะไรบ้างที่เป็น
อุปสรรค อันดบัแรกคนสหกรณเ์ป็นอปุสรรค
เนื่องจากคนสหกรณ์มีหลายประเภท สอง 

�������� 34.indd   57 12/15/16   9:21 AM



58 ฅนสหกรณ์

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของทาง
ราชการที่ล้าสมัย สุดท้าย ภาครัฐ แต่ยุค
ใหม่แล้วเราต้องพัฒนากลุ่มเหล่านี้ ตนได้
นั่งคิดมาตลอด สหกรณ์มีการเรียกสมาชิก
มาอบรมแม้กระทั่งกรรมการ แต่เราก็ยัง
ไมซ่ึง้ในความเปน็สหกรณย์กเวน้คนทีจ่ติใจ
รักเปน็นักสหกรณ ์อนันีถ้อืวา่มจีติวิญญาณ
สหกรณ์ แต่สมาชิกที่มีเป็นพันเป็นหมื่นคน 
รวมหลายสหกรณ์เป็นแสนคน การเป็น
สมาชิกสหกรณ์เป็นด้วยอะไร ด้วยความ
สมัครใจหรือถูกให้เป็นสมาชิก เพราะเห็น
ประโยชนข์องสหกรณใ์นการกูเ้งนิ ฝากเงนิ 
แตไ่ม่มคีวามรูเ้รือ่งสหกรณ ์จะทำาอยา่งไรให้
สมาชกิมจีติวญิญาณสหกรณต์นคดิวา่ตอ้งมี
อยู่ในหลักสูตร โรงเรียนสอนตั้งแต่เด็กให้มี
ความรูเ้ปรยีบเสมอืนการเขา้ใจบวก ลบ คณู 
หาร ตนขอชืน่ชมสหกรณเ์ครดติยเูนยีนทีไ่ด้
ทำาตำาราเร่ืองสหกรณ ์และไดม้โีอกาสมีสว่น
รว่มทำาตำาราเรยีนดว้ย ตำารามตีัง้แต ่ป.1-ป.
6 และมัธยม แต่ว่าทุกวันนี้เป็นเพียงวิชา
เลือกเท่านัน้ ทำาใหน้กัเรยีนในโรงเรยีนสว่น
ใหญ่ไม่ได้เรียนเรื่องสหกรณ์ ถ้าหากท่านมี
โอกาสเปน็นายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงศกึษาธกิาร อยากใหช้ว่ยเอาระบบ
สหกรณ์ใสใ่นรฐัธรรมนญู หรอืกฎหมายการ

ศกึษา โรงเรยีนตอ้งใหค้วามรูแ้กผู่เ้รยีนตัง้แต่
ระดับประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัย เชื่อว่า
ทุกคนจะมีจิตวิญญาณเป็นนักสหกรณ์ ซึ่ง
ตอนนี้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่งผลให้การ
พฒันาสหกรณเ์ปน็ไปดว้ยความอยา่งลำาบาก
เพราะไม่ทราบวา่สหกรณค์อือะไร ตรงนีเ้ป็น
หัวใจสำาคัญเพราะคนสำาคัญที่สุด 

วันนี้ขอฝากว่าตนในฐานะมาเป็น
หัวหน้าขบวนการสหกรณ์ได้มีโอกาสใน
เร่ืองการบริหารงานและพวกเราท่ีเป็น
กรรมการสหกรณ์ท่ีทำาให้การดำาเนินงาน
ล่าช้าส่งผลเป็นอุปสรรคตัวหนึ่ง ซึ่งเกิด
จากการเลือกตั้งสมาชิกมาบริหารสหกรณ์
โดยที่เน้นเลือกคนดี มีความซื่อสัตย์แต่มี
ความรู้เรื่องสหกรณ์ไม่มากนักเมื่อได้เรียน
รู้จนเข้าใจก็หมดวาระ ยังไม่ทันได้พัฒนา
สหกรณ ์ทำาใหพั้ฒนาสหกรณเ์ปน็ไปได้ยาก 
แต่เมื่อเลือกคนรู้มาบริหารสหกรณ์บางคน
เข้าไปคิดแต่จะหาผลประโยชน์ส่วนตน จึง
ทำาใหพ้วกเราหลายทา่นคิดวา่ไมต่อ้งพฒันา
สหกรณ์มาก แต่ยึดหลักการสหกรณ์เข้าไว้ 
เพือ่ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ทำาอย่างไรให้
สมาชิกร่ำารวย อยู่ดี กินดี 

การบริหารสหกรณ์ให้สำาเร็จต้องดู
ทีส่มาชกิเปน็หลกั การกูม้ากกูน้อ้ยไมส่ำาคญั 

การกูน้อ้ยบางครัง้เปน็ผลเสีย การกูม้ากเพือ่
ทำาธรุกิจเปน็หลกัเปน็ฐานสกัวนัหนึง่สมาชกิ
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นหลัก
การสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึน้ต้องชว่ยเหลอือยา่งรวดเรว็ นกับรหิาร
สหกรณ์ต้องมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำา (ผู้นำา
แบบผูร้บัใช)้ เพราะสมาชกิเปน็เจา้ของ เพราะ
ฉะน้ันการเป็นผู้รับใช้เราต้องเป็นผู้มีความ
รู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำาดูแลสมาชิก
ได ้ตนเองในฐานะเป็นประธานชสอ.เมือ่ไป
ทำาหนา้ทีต่่างๆ ประธานในความหมายของ
ตนคอืผูร้บัใชเ้บอรห์นึง่ รับใชด้้วยความเสีย
สละ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมให้การ
ตรวจสอบ การบริหารสหกรณ์อย่างนี้เป็น
จุดเด่นเช่นกัน

ขอยกตัวอย่างสหกรณ์หลายแห่ง
ที่ตนเคยไปบรรยาย มีโครงการช่วยเหลือ
สมาชิกหลายโครงการ สหกรณ์มีโครงการ
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ คิดใหม่ทำาใหม่ อย่าง
เชน่ โครงการปลดหนีน้อกระบบของสมาชกิ 
มีสมาชกิรายหน่ึงมีอาชีพเปน็คนขบัรถ ราย
ได้ต่อเดือนประมาณ 10,000 บาท ได้เล่า
ในสิ่งที่ภูมิใจว่า ได้ไปกู้เงินนอกระบบ 4-5 
แสนบาท กอ่นทีจ่ะเขา้โครงการกบัสหกรณ์
เงนิเดอืนทัง้หมดตอ้งนำาไปจ่ายดอกเบีย้ แต่
หลังจากเข้าร่วมโครงการทำาให้มีเงินเหลือ
เก็บฝากไว้กับสหกรณ์เป็นเงินจำานวนหนึ่ง 
เนื่องจากสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อย
ละ 50-60 สตางค์ แตกต่างจากดอกเบี้ย
เงินกู้นอกระบบต้องจ่ายร้อยละ 10-20 นี่
คือเป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ทำาให้คุณภาพ
ชวีติของสมาชกิดขีึน้ เราจะบรหิารสหกรณ์
อย่างไรใหเ้กิดผลสำาเรจ็กบัสมาชกิไดอ้ยา่งที่
ยกตัวอย่างแม้แต่คนเดียวก็ตาม 

ขอฝากท่านไว้ว่าชสอ. พร้อมที่จะ
ร่วมมือกับทุกท่าน ตนยังเป็นห่วงสหกรณ์
ที่ยังไม่ม่ันคงอีกหลายแห่ง เราในฐานะผู้
บรหิารต้องไปจดัระบบใหด้แีลว้บรหิารดว้ย
ความจรงิใจภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล แลว้
เรือ่งกรณีศึกษาอยา่งสหกรณเ์ครดติยเูนยีน
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คลองจั่นจะไม่เกิดขึ้น 

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ประธาน
ชสอ.กลา่ววา่ ความจรงิแลว้สหกรณข์องเรา
มีจุดด้อยทำาให้คนอื่นบางคนเข้าใจว่าเรา
คล้าย ๆ กับธนาคาร ทำาให้กระทรวงการ
คลังคิดจะนำาสหกรณ์ทั้ง 2 ประเภทมาอยู่
ในกระทรวงการคลงั จดัในกลุม่ nonbank 
แตอ่ยา่งไรกต็ามเรากย็งัยนืหยดัวา่เราไมใ่ช่
ธนาคารและไม่ใช่สถาบันการเงินประเภท 
nonbank ด้วย เราจะดูแลคนของพวกเรา
เองอยูใ่นแวดวงของคนในขบวนการสหกรณ ์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในยุค 100 ปีที่ผ่านมาควรเป็นยุค
ทีม่กีารเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุ สว่นใหญยึ่ด
หลักสหกรณ์เป็นตัวหลักในการดำาเนินงาน 
เมือ่เราอยูใ่นสหกรณเ์ราตอ้งตระหนกัในเรือ่ง
ของคุณค่าต้องถือหลัก ยามมีมาฝาก ยาม
ยากมาถอน เดือดร้อนมากู้ สหกรณ์พร้อม
อยา่งยิง่ทีจ่ะให้บรกิารในเรือ่งนี ้โดยเฉพาะ
ที่ท่านประธานชสอ.ได้ปวารณาตนว่าทาง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินให้กับ
เราเพราะว่าตัวชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
มีความมั่นคงทางการเงิน เชื่อใจได้ และ
สามารถเป็นที่พึ่งได้ 

ทำาไมสหกรณ์ร้อยปีแล้วถึงพัฒนา
ช้า ซึ่งมีอุปสรรค 3 เรื่อง คือ 

1. คน คุณภาพของคนในสหกรณ์ 
2. กฎเกณฑ์ ระเบียบ ไม่ทันสมัย 
3. ภาครัฐมาแทรก ชี้นำา ทำาให้เกิด

ปัญหาในการดำาเนินงานของสหกรณ์ 
เพราะฉะนั้นสหกรณ์ไทยยุคใหม่

ต้องพัฒนาอย่างรวดเร็ว สมาชิกสหกรณ์
ต้องมีจิตวิญญาณในการเป็นสหกรณ์และ
เข้าใจความหมายของสหกรณ์อย่างแท้จริง 
และได้กลา่วถงึสหกรณเ์ครดติยเูนยีนทีไ่ดม้ี
การทำาหลกัสูตรเรือ่งสหกรณใ์นระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา แต่น่าเสียดายเป็นวิชา
เลอืกเทา่นัน้ ถา้หากพวกเราในทีน่ีม้โีอกาส

เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการ
ศึกษาธิการคนต่อไป ขอให้ช่วยพิจารณา
ใหเ้ป็นภาคบงัคบัวา่การศกึษาอบรมในเร่ือง
สหกรณจ์ะตอ้งมอียูใ่นภาคการศกึษาตัง้แต่
เล็ก ให้มีความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์ 

สำาหรับตัวชี้วัดความสำาเร็จของ
สหกรณ์มีอะไรบ้าง จริง ๆ ดูได้จากการ
บริการของสหกรณ์ การให้สมาชิกได้กู้ยืม
เงินแล้วสามารถเอาเงินที่กู้จากสหกรณ์ไป
ทำาประโยชนไ์ดห้รอืไม ่มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้
หรือไม่ ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาผู้บริหาร
สหกรณ์ให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำาซึ่ง
ผู้นำามีหลายแบบต้องเป็นผู้นำาแบบผู้รับใช้
ไมใ่ชแ่บบใชอ้ำานาจ ตอ้งทำาใหส้มาชกิมกีาร
กินดี อยู่ดี ได้รับผลประโยชน์ มีความสุขที่
จะอยูกั่บสหกรณ ์นอกจากนีก้ารดำาเนนิงาน
ของสหกรณ์ต้องโปรง่ใส พรอ้มตรวจสอบได้ 

ขอ้สำาคญัท่ีสดุท่ีเน้นอยู่เสมอในการ
ดำาเนินงานและการบริหารงานสหกรณ์ที่
จะรู้ว่ามีตัวชี้วัดที่ดีหรือไม่อย่างไร ถ้าหาก
สหกรณ์นั้นมีธรรมมาภิบาลแล้ว ทุกสิ่งทุก
อย่างจะไปด้วยดี

บทส่งท้าย:
คุณสุภาพ จนัทรภิ์รมย ์แนวทางที่

จะพฒันาขบวนการสหกรณใ์นประเทศไทย
ไปสู่ความมั่นคงและความอยู่ดี กินดี ของ
มวลสมาชกิท่ีคาดการณใ์นขณะน้ีมปีระมาณ 
30 ล้านคน จะทำาอย่างไรให้กลุม่คนเหลา่นี้
มคีวามเขม้แขง็ เราเชือ่มัน่ในระบบสหกรณ ์
ระบบธรรมาภบิาลของสหกรณ ์ตอ้งยอมรบั
ว่าผู้คนในสังคมน้ีปฏิเสธการเมืองไม่ได้ 
ตัวการเมืองเป็นผู้กำาหนดนโยบายไปสู่พี่
นอ้งประชาชนในระดับลา่ง ถา้เหน็วา่ระบบ
สหกรณ์เปน็ระบบทีจ่ะสรา้งความเขม้แขง็ให้
กบัประเทศได ้อยากใหม้กีารเขยีนกฎหมาย
ให้ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ ตั้งแต่สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมต่าง ๆ
ประเภทละ 1คน ไปทำาหน้าที่แทนสมาชิก
ในรฐัสภาดว้ย ถา้ผูแ้ทนของสหกรณม์โีอกาส
อยู่ในรัฐสภา ตนเชื่อว่าขบวนการสหกรณ์
เข้มแข็ง เนื่องจากเป็นผู้แทนสมาชิกที่ผ่าน
กระบวนการในการกลั่นกรองการทำางาน
หลายปี และอีกอย่างหนึ่งจิตใจถูกฝังลึก
กับระบบสหกรณ์ที่เป็นระบบแบ่งปัน ช่วย
เหลอืซึง่กนัและกนัไมเ่หมอืนระบบทุนนยิม 
ตนม่ันใจว่าระบบสหกรณ์เจริญก้าวหน้า 
เพราะการเมืองเป็นผู้กำาหนดนโยบายที่จะ
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ส่งผลกระทบต่อมวลสมาชิกทั้งประเทศ

คุณวินัย เมฆดำา วันนี้ต้องบอกว่า
ตัวขับเคลื่อนสหกรณ์เชิงคุณค่าถือว่าเป็น
เรื่องสำาคัญ ในส่วนท่ีรับผิดชอบอยู่ตอนนี้
เราอาจจะต้องได้เห็นสหกรณ์เกิดขึ้น โดย
เฉพาะสหกรณ์การเกษตรที่จะเกิดขึ้นอีก
ไม่ต่ำากว่า 20-30 สหกรณ์ในเร็วๆนี้ นั้น

หมายความว่าการเกิดขึ้นของสหกรณ์ ตัว
สมาชิกหรือตัวคนที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน
จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรู้และเข้าใจในการ
ทำาใหส้หกรณม์คุีณคา่เกดิขึน้ใหไ้ด ้เรามัน่ใจ
ว่าในส่วนที่ ส.ป.ก.ทำาไปแล้ว การทำางาน
เชิงระบบที่เอามาวิจัย ณ วันนี้เรามี smart 
officers มีหลักสูตร smart farmer  มี
ต้นแบบ ภารกิจที่ใหญ่ต่อไปนี้คือการจัด

คนในรูปแบบที่กฎหมาย ส.ป.ก.ได้ออกไป
แล้วในเรื่องของการจัดในรูปแบบของกลุ่ม
หรือสหกรณ์ที่จะเข้าสู่ที่ดินที่กำาลังจะเกิด
ขึน้ เพราะฉะนัน้คนทีจ่ะเขา้สูท่ีด่นิส.ป.ก.ตอ่
ไปนีอ้กีประมาณ 200,000-300,000 ไร ่จะ
ต้องเข้ามาในรูปแบบสหกรณ์ และจัดที่ดิน
ทำากนิโดยรปูแบบสหกรณ์ ตรงนีเ้ป็นภารกิจ
อีกประมาณ 5 เดือนกว่าๆ ที่จะได้เห็น
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อย่างไร ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเพราะต้องการ
ที่ดิน แต่ถ้าต้องการอาชีพ ขยับขับเคลื่อน
โดยใช้รูปแบบสหกรณ์ คุณค่าสหกรณ์ ตรง
นี้ทางกระทรวงเกษตรและส.ป.ก.พร้อมให้
ความชว่ยเหลอื เรามคีวามร่วมมอื มสีถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ มีสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย มีเครือข่าย ที่จะเข้ามา
ทำางานร่วมกัน ฝากติดตามเรื่องนี้เผื่อจะได้

กระบวนการทำางานและจะใช้ในเรื่องของ
บทเรียน กระบวนการทำางานที่มีตัวแบบ มี
กระบวนการ มหีลกัสตูรทีค่อ่นขา้งจะพรอ้ม 
และไดรั้บภารกจิจากผูบ้รหิารดำาเนนิการใน
สว่นของกลุม่เป้าหมายทีจ่ะลงไป ซึง่ปรากฏ
วา่กลุม่เปา้หมายมาจากตา่งถิน่ ต่างอำาเภอ 
ต่างพ้ืนที ่ไม่แนใ่จวา่จะหลอ่หลอม รวมจติใจ
กันเพ่ือจะขยับขับเคลื่อนภายใต้ภารกิจนี้

เขา้มามสีว่นร่วมผลกัดนัรปูแบบสหกรณ์ใน
พื้นที่ส.ป.ก.ต่อไป

คุณศิริชัย ออสวุรรณ ขอเปดิ เพลง
ตะเกียงทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในอัลบั้มเพลงสห
กรณ์ที่ชสท. ได้จัดทำาขึ้นในโอกาส  100 
ปี สหกรณ์ไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระรา
ชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระ
บดิาแห่งการสหกรณไ์ทย เนือ้เพลงตะเกยีง
ทอง มีเนื้อร้องว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม  อาชีพเกษตรกรเป็นมรดกที่
บรรพบรุษุมอบให้ลกูหลาน สำาหรบัสหกรณ์
นั้นเปรียบเสมือนตะเกียงที่ต้องไปส่องแสง
สว่างให้การเกษตรในท้องทุ่งนั้นให้มีความ
สวา่งไสว มคีวามเจรญิกา้วหนา้ในทางอาชพี
เกษตรกร สำาหรับพวกเราที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์นั้นก็เปรียบเสมือนน้ำามันที่จะเติม
ตะเกยีงดวงนี ้เพือ่ใหส้ามารถสอ่งแสงสว่าง
ไดอ้ยา่งยัง่ยนืเพือ่ประโยชนต์อ่ลกูหลานใน
อนาคต ขอโอกาสนี้เป็นกำาลังใจให้กับผู้นำา
สหกรณ์ทุกท่านทำางานด้วยความเสียสละ
ด้วยหัวใจ พวกเราเป็นสมาชิกสหกรณ์ช่วย
กนัเตมิน้ำามนัใหก้บัตะเกยีงสหกรณข์องเรา
ให้แสงสว่างนี้มีความสว่างไสวตลอดไป

ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ถ้าอยาก
จะพูดบางเรื่องในเรื่องของตัวชี้วัด บางตัว
เหมือนเราไม่ได้วัด อย่างเช่น เรื่องสินเชื่อ
สหกรณ์คนจะสะดุดเอาง่ายๆว่าสหกรณ์
ปล่อยสินเชื่อจริงๆหรือไม่ สมาชิกสหกรณ์
หนึ่งรวมเงินออม คำาว่า เงินออมในระบบ
สหกรณ์ประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นและเงิน
ฝาก บางทีรวมแล้วอาจน้อยกว่าเงินกู้ก็ได้ 
แตจ่รงิๆแลว้ตรงนีข้าดตัวทีจ่ะไปชีว้ดัความ
ดี ความมีประโยชน์ที่ตนบอก เพราะว่าคำา
ว่าหน้ีมีสองเร่ืองคือหนี้ท่ีเกิดประโยชน์กับ
หนีท้ีเ่กดิโทษ คนทีเ่ปน็สมาชกิสหกรณท่ี์ได้
ประโยชนจ์ากการเปน็สมาชกิสหกรณด์ีๆ จะ
พบวา่สามารถสรา้งเนือ้สร้างตวั ไดท้ี ่ไดท้นุ
ทำากิน ไดข้ยายฟาร์ม ขยายอาชพีเกษตรกรรม 
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ทำาใหเ้กดิอาชพีทีม่ัน่คง จากทีต่นไดด้สูมาชกิ
สหกรณก์ารเกษตร โดยเฉพาะสมาชกิสหกรณ์
โคนม ปัจจุบันครอบครัวสมาชิกสหกรณ์
โคนมเช่นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผลจาก
การวจิยัของนสิติปรญิญาโทพบวา่ คา่เฉลีย่
ของรายได้ของสมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นขนาดกลางข้ึนไป รายได้เฉลี่ยหลังหัก
คา่ใชจ้า่ยตกเดอืนละแสนกวา่บาท แสดงวา่
ครอบครัวเกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง เลี้ยงดู
ลกูหลานไดดี้เพราะเค้ามวิีนยัใชห้น้ีเปน็ดอก
เงิน ในต่างประเทศขบวนการสหกรณ์เน้น
ที่ income generating roll หนี้ที่ไปสร้าง
เงินใหม่ ถ้าเกิดหนี้ที่เรามีตัวชี้วัดไประบุว่า
สามารถติดตามวัตถุประสงค์ได้ว่าหนี้นั้น
ส่วนใหญ่เกิดประโยชน์ใดบ้าง ได้ทุนทำา
กิน ได้สมรส กู้เรียน สำาหรับหนี้ที่เกิดโทษ
มักเกิดจากสิ่งที่เป็นอบายมุข สิ่งมึนเมา ถ้า
เปน็อยา่งนัน้สิง่ทีส่หกรณใ์นฐานะเปน็องคก์ร
ทางสงัคมการเงนิพฒันาคณุภาพ ดังนัน้ตอ้ง
มตัีวชีว้ดัในเรือ่งการพฒันาคณุภาพชวีติ การ
พฒันาคุณภาพสมาชกิ และในแตล่ะตวัช้ีวดั

มเีกณฑช์ีว้ดัทีจ่ะเป็นตวัชีว้า่อะไรด ีไมด่ ีคอื
เกณฑค์วามพอเหมาะพอด ีเหมาะสม โดยไม่
ได้เน้นกำาไรสูงสุด เช่น จำานวนสินเชื่ออย่าง
เหมาะสม การควบคุมความเส่ียงในระดับที่
เหมาะสม การบริหารจดัการต่างๆ สุดท้าย
ทำาอยา่งไรองค์กรทางสหกรณจ์ะเดนิไดเ้ตม็
ทีไ่มใ่ช่เพยีงสถาบนัการเงนิ ไมใ่ชอ่งคก์รท่ีทำา
ทางดา้นเศรษฐกจิอยา่งเดยีว แตเ่ปน็องคก์ร
ทางสังคมต้องพัฒนาคุณภาพชีวติ ต้องส่งเสรมิ
ใหค้วามรูใ้หค้วามเขม้แขง็ ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงเข้ามาช่วยได้ ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะ
พบว่าสมาชิกจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งเส้น
ทางของสหกรณเ์ปน็แนวทางท่ีดสีอดคลอ้ง
กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พลโท ดร.วรีะ วงศส์วรรค์ สำาหรบั
วันนี้ที่เป็นเรื่องเดินเครื่องยุทธศาสตร์ เพื่อ
ปฏิรูปสหกรณไ์ทย ขอฝากไวว้า่ เราก้าวเขา้
สู่ 100 ปีที่หนึ่ง ขอให้พวกเราทุกสหกรณ์
ลองกลับไปดูสหกรณ์ตนเองว่าต่อไปควร
ทำาอะไรใหม่ อย่างน้อยเพื่อเป็นการลดราย

จ่ายเพ่ิมรายได ้ทำาอย่างไรใหส้มาชกิสหกรณ์
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ในนามผู้
ดำาเนนิอภปิรายขอขอบพระคณุทา่นวทิยากร
และทกุทา่นไดม้าให้ขอ้คดิมมุมองทีด่ทีีเ่ปน็
ประโยชน์ ขอบคุณผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาทุก
ทา่นทีไ่ดอ้ยู ่ณ ทีน่ีท้ีใ่หค้วามสนใจเอาใจใส่
เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์อยา่งสงูทีจ่ดัใหม้วีนันีโ้ดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำานวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์) ที่ทำาให้พวกเรามีวัน
ที่สำาคัญในวันนี้ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
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น า น า ส า ร ะ
วรเทพ ไวทย�วิโรจน์
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มีประธานสหกรณ์แห่งหนึ่งได้นำา
เงินสหกรณ์ตนไปฝากไว้กับสหกรณ์เล็กๆ
แห่งหนึ่งนับพันล้านบาท และจากผลของ
การนำาเงินไปฝากไว้ในสหกรณ์ขนาดเล็ก
แห่งนั้นเป็นเหตุให้สหกรณ์เล็ก ๆ เจ้านั้น
มีงบการเงินสำาแดงว่ามีหนี้สินเหนือทุน 

ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อ
สหกรณน์ัน้อยา่งแนน่อน เพราะกลายเปน็วา่
สหกรณอ์ยูใ่นฐานะทีม่คีวามเสีย่งสงู (HIGH 
RISK) คร้ันเมือ่เรือ่งไปปรากฏแกส่มาชกิของ
สหกรณ์ตนก็กลายเป็นเรื่องวิพากย์วิจารณ์
แบบแพร่กระจาย (TALK OF THE TOWN) 

ออกไปอย่างกว้างขวาง ทำานองว่าเหตุใดผู้
บรหิารสหกรณ์จึงใจใหญ่ใจกลา้ขนาดนัน้ที่
นำาเงนิกอ้นโตไปฝากกบัสหกรณท์ีม่ขีนาดเลก็ 
และมผีลการดำาเนนิการทีไ่มสู่จ้ะโดดเดน่นกั

อยา่งไรก็ดเีมือ่เรือ่งราวชักจะกระจาย
ออกไปในทำานองที่ไม่เป็นผลดีต่อคณะ
กรรมการบรหิาร กจ็งึตกเปน็หนา้ทีข่องทา่น
ผูน้ำาคือประธานกรรมการตอ้งออกมาชีแ้จง
แก้ไขข่าวที่ส่งผลในทางลบต่อสหกรณ์ อีก
ทัง้จะไดร้ะงับยบัยัง้มิใหส้มาชกิสหกรณต์อ้ง
แตกตื่นตกใจกับข่าวอันไม่สู้ดีนั้น

 ท่านประธานได้แถลงให้สมาชิก
สหกรณ ์ไดเ้ขา้ใจวา่เปน็ความจริงท่ีสหกรณ์
ไดน้ำาเงนิไปฝากไว้กับสหกรณข์นาดเลก็นัน้
จรงิ แตก่ม็ไิดม้กีารกระทำาไปโดยปราศจาก
ความรับผิดชอบ หรือประมาทเลินเล่อแต่
ประการใด เพราะตนเองก็รู้อยู่แล้วว่าการ
เอาเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์ขนาดเล็กย่อม
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มีความเสี่ยง(RISK)เป็นธรรมดา แต่ว่าท่าน
ก็ได้หาทางป้องกันความเสี่ยงโดยมีการ
จัดการความเสี่ยง(RISK MANAGEMENT) 
อย่างรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงให้เกิด
ขึ้นน้อยที่สุดโดยมีกรรมวิธีในการจัดการ
ที่แปลกแหวกแนวไป จากวิธีการแบบเก่า
ที่เคยทำากันมาโดยท่านได้อธิบายว่า ท่ีนำา
เงินไปฝากกับสหกรณ์ขนาดเล็กแห่งนั้นก็
เพราะมีเหตุผลว่า

1. ต้องการช่วยสหกรณ์ขนาดเล็ก
ใหม้คีวามสามารถในการดำาเนนิงานทีเ่จรญิ
เติบโตต่อไปได้

2. เป็นการร่วมมือ ช่วยเหลือ ซึ่ง
กันและกันในระหว่างสหกรณ์อันเป็นไป
ตามหลักการและปรัชญาสหกรณ์

3. สหกรณข์นาดเลก็แหง่นัน้มแีผน
งานการดำาเนนิงานทีน่า่เชือ่ถอืไดว้า่จะเปน็
ไปได้สูงในการสรา้งรายไดใ้หส้งูขึน้และจะมี
ผลกำาไรมากขึ้น

4. ไดม้กีารป้องกันและจดัการความ
เสีย่งอยา่งรอบคอบดว้ยการใหส้หกรณท์ีร่บั
ฝากเงินจดัหาหลกัทรพัยม์าเปน็หลกัประกัน
ความเสี่ยง

5. การใชห้ลกัทรัพยป์ระกันเงนิฝาก
ไมม่ใีครทีไ่หนเขาทำากัน แตผ่ม(ประธาน) ไม่
ประมาท จงึได้หาทางป้องกนัความเสีย่งโดย
มีหลักทรัพย์ค้ำาประกันด้วย

6. การฝากเงนินีจ้ะไดผ้ลตอบแทน
ในอตัราทีส่งูกวา่การนำาเงนิไปหาประโยชน์
อย่างอื่น ซึ่งในปัจจุบันการนำาเงินไปหา
ผลประโยชน์ก็ยากนักที่จะมีผลประโยชน์
ตอบแทนในอัตราสูงเช่นที่ได้รับนี้

7. การฝากเงนิกบัสหกรณด์งักลา่ว
กม็ข้ีอตกลงรว่มกนัวา่จะเปน็การฝากเงนิใน
ระยะสัน้เทา่นัน้ เพราะเขา้ใจแลว้ว่าสมาชกิ

คงจะไม่สบายใจ และไม่ต้องการให้นำาเงิน
ของสหกรณไ์ปเสีย่งมากจนเกนิความจำาเปน็

จากข้อแท้จริงดังกล่าวก็พอจะ
ประมวลประเด็นที่น่าศึกษาหรือน่าสังเกต
ออกได้เป็น 4 ประการ คือ

1.สหกรณม์คีวามเสีย่งต่ำา เพราะฝาก
เงินโดยมีหลักทรัพย์มาค้ำาประกันเงินฝาก

2.เป็นการช่วยเหลือกันระหว่าง
สหกรณ์

3.เปน็การฝากเงนิโดยมเีงือ่นไขตกลง
กันแล้วว่าเป็นการฝากระยะสั้น

4.ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บักค็ุม้กับความ
เสีย่ง(ทีม่หีลกัประกนั)อยูแ่ลว้ และระยะนีก้็
ไม่มีการหาผลตอบแทนในวิธีอื่นใดที่ดีกว่า
หรือมีผลตอบแทนที่ดีกว่านี้

พเิคราะหด์จูากเหตผุลทีท่า่นประธาน
สหกรณ์แถลงมานัน้ก็นา่รบัฟงัไดว่้ามเีหตผุล
พอสมควร หากทว่าถา้จะคิดกนัในอกีแงม่มุ
หนึ่งก็น่าคิดว่า

ก. การบริหารสหกรณ์นั้นสมาชิก
มอบหมายใหด้ำาเนนิงานภายใตเ้งือ่นไขของ
ความเสี่ยงที่ต่ำาที่สุด

ข. โดยที่สมาชิกกังวลกับความ
เสีย่ง สมาชิกจงึมไิดมี้เจตนาท่ีจะใหส้หกรณ์
(ประธาน)ต้องเสี่ยงโดย  ไปหา
ผลตอบแทนสูงสุด

ค. จรงิอยูก่ารชว่ยเหลอืกนัในระหว่าง
สหกรณ์เป็นเจตนารมณ์ที่ดีหากแต่ก็ต้อง
คำานึงถึงว่าการไป ช่วยเหลือใครนั้นตนก็
จะต้องมี“ภูมิคุ้มกัน”ที่ดีพอสมควร

ง. การฝากเงินโดยมหีลักประกันน้ัน
ฟังดก็ูน่าจะอุน่ใจไดใ้นแงข่องความปลอดภยั 
แต่ในอีกแง่หนึ่งก็ต้องคิดว่าถ้าสหกรณ์ดี มี
เสถยีรภาพก็ไมจ่ำาเปน็จะตอ้งมหีลกัประกนั
เงินฝากแต่ประกันใด

จ. จรงิอยูก่ารฝากเงนิท่ีมหีลักประกนั
ไมม่ใีครเขาทำากนัมากอ่นทัง้นีก้เ็พราะทกุแหง่
ท่ีเขาฝากเงนิกนัเขากเ็ลอืกฝากกบัผูร้บัฝาก
เงนิทีม่คีวามมัน่คง มีกจิการหรอืการดำาเนนิ
งานทีเ่ปน็ระบบ มีระเบยีบ มคีวามเรยีบรอ้ย
ในการดำาเนินงาน

ฉ. หลักทรัพย์ท่ีมีมาค้ำาประกัน
นั้นก็ต้องคำานึงถึงว่ามีความเส่ียงในตัวเอง
เหมือนกันมิใช่ถือว่าเมื่อมีหลักทรัพย์มา
ค้ำาประกันและประเมินราคาแล้วว่าคุ้มค่า
ก็พอใจ ทั้งนี้เนื่องจากว่าจะต้องตระหนัก
อยู่เสมอว่าทรัพย์สินนั้นมันมีความเส่ียงใน
ด้านของการด้อยค่าหรือเสื่อมค่าลงไปได้
เสมอจะวางใจแต่เพียงความคุ้มค่าแค่การ
มีผลประเมินมิได้เพราะมูลค่าการประเมิน
จะรบัรองเฉพาะในเวลาประเมนิเทา่นัน้มไิด้
มีการประกันมูลค่าในอนาคต

อยา่งไรกด็กีรณีท่ียกขึน้มาจารนัยให้
เห็นประเด็นดังว่ากเ็ป็นเรือ่งทีน่า่อภปิรายกนั
ตอ่ไปในอนาคตว่าถ้าสหกรณจ์ะมกีารดำาเนนิ
งานโดยอา้งหลักสหกรณ์แต่มคีวามเสีย่งใน
การเขา้ไปใหค้วามชว่ยเหลอืแกส่หกรณอ์ืน่
โดยมหีลกัทรพัยใ์นการค้ำาประกนันัน้ถอืวา่
เปน็การปฏบิตังิานทีร่อบคอบอยา่งทีก่ลา่ว
อ้างแล้วละหรือย่ิงมีข้ออ้างอีกว่าเป็นการ
ฝากเงนิในระยะสัน้เพราะมีข้อตกลงกันเปน็
ทีเ่ขา้ใจกนัแลว้ในแงน่ีก้มี็มมุมองในอกีดา้น
หนึง่วา่ถา้สหกรณน์ัน้เปน็สหกรณที์น่า่จะให้
ความช่วยเหลอืเพราะมกีจิการทีม่แีผนการ
ดำาเนินงานในทิศทางที่จะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตอีกทั้งยังอ้างว่ามีผลประโยชน์กลับ
มาในอตัราทีส่งู(HIGH RATE OF RETURN 
ON INVESTMENT) ดังท่ีมคีวามเชือ่มัน่เชน่
นัน้กไ็มค่วรรบีไปถอนเงนิหรอืฝากในระยะ
สัน้ เพราะเมือ่จะชว่ยใครกค็วรชว่ยใหต้ลอด
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รอดฝัง่ อยา่ชว่ยเพียงคร่ึงๆกลางๆในกรณนีี้
จะเหน็ไดว่้าเหตผุลไมค่อ่ยรบักนัเทา่ไหรน่กั 
เพราะเมือ่ชว่ยให้เขามเีงนิไปดำาเนนิงานทีม่ี
ผลตอบแทนด ีกค็วรชว่ยใหเ้ขาสามารถมทีนุ
ไปเดนิงานในระยะยาวใหเ้งนิสามารถทำาได้
เต็มที ่แต่การณก์ลบัไปอา้งวา่เขามแีผนงาน
ดีแต่เราก็จะฝากเงินเขาระยะสั้นเท่านั้น

ผมจงึมคีวามเหน็วา่ในแงข่องตรรก
ทางการเงนินัน้ (FINANCIAL LOGIC) ดูแล้ว
เหตุไม่สมผลดูจะเป็นการช่วยอย่างที่เรียก
ว่า“กลัวๆกล้าๆ”มากกว่าจึงต้องมีเง่ือนไข
ว่าจะนำาเงินไปฝากก็ต้องมีหลักทรัพย์มา
ค้ำาประกัน ซึ่งรับว่าเป็นของแปลก เป็น

ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงการ
เงินและเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจไม่น้อย
แต่หากจะมองในแง่ของการป้องกันความ
เสี่ยง และในแง่ของการบริหารการเงินที่
จะต้องพยายามให้ได้รับผลตอบแทนมาก
ตามสมควรโดยมีความเสี่ยงต่ำา ผมก็คิดว่า
พอจะกล้อมแกล้มดำาน้ำาไปได้ มีเหตุผลพอ
รับได้ฟังได้ครับ

    
 ผมว่าอย่างงี้
 ท่านว่ายังไง
       ครับ  
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